
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ทักทายนายฮากิอูดะ โคอิจิ รมว.เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมญ่ีปุน โดยใชกําปนชนกันแทนการจับมือในชวง

สถานการณโควิด-19 ภายหลังการหารือและเปนประธานในการลงนามบันทึกความรวมมือวาดวยการเปนหุนสวนทางพลังงาน ที่ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 13 ม.ค.

เช� อของแพงแคช่ัวคราว
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ชงเล� อนใช‘คนละคร่ึง’ 

อัดฉีดกลุมเปราะบาง
ไทยโพสต • “ขุนคลัง” จอถก “สุพัฒน

พงษ” ชงเล� อนใช “คนละครึ่ง” แกปญหาคา

ครองชีพขาข้ึน พรอมอัดฉีดผูถือบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ-กลุมเปราะบางเพิ่มเติม ดัชนีความ

เช� อม่ันผูบริโภคเดือน ธ.ค.64 ปรับตัวดีข้ึน                

ตอเน� องเปนเดือนท่ี 4 สูงสุดในรอบ 9 เดือน

หลัง ศบค.ผอนคลายล็อกดาวน จับตา “โอ

มิครอน” ระบาดฉุดความเช� อมั่น ม.ค.

เม� อวันที่ 13 มกราคม นายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง เปดเผยวา ในวันที่ 14 ม.ค.2565 

จะหารือกับนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เร� องการ

เล� อนใชมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ให

เร็วกวากําหนดเดิม จากเดิมที่จะใชในวันที่ 

1 มี.ค.-30 เม.ย. 2565 เน� องจากประชาชน

มีปญหาคาครองชีพแพงขึ้น

“การหารือคร้ังน้ีจะไดขอสรุปวามาตร 

การคนละคร่ึงจะเล� อนข้ึนมาใชไดเร็วข้ึนเปน

เม� อไร รวมถึงวงเงินที่ตองใหผูไดรับสิทธิ์

ตามมาตรการดวย เน� องจากตองขออนุมัติ

คณะกรรมการ พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวง

การคลังกูเงินเพ� อแกไขปญหา เยียวยา และ

ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ไดรับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนลานบาท” 

นายอาคมกลาว

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” เมิน “จุรินทร”    

อัดใชคนละครึ่งปลนกลางแดด ออกตัวพูด                                                             

ชัดเปนผลงานรัฐบาล มั่นใจหาเสียงไมกระ                                                            

ทบสัมพันธพรรครวม ไมหว่ันปม “ธรรมนัส” 

ถูกรองสัญญาจะให “เด็ก พปชร.” ซัดกลุม

การเมืองเกาเอาเวลาคิดวาทกรรมทางการ

เมืองมาชวยแกปญหา ปชช. “ปชป.” โวย

ผูมีอํานาจหยุดใชอํานาจรัฐเอื้อเลือกตั้งซอม                                                      

จี้ กกต.เอาผิดพวกโชวรวยปราศรัยสัญญา

จะให “กํานันสุเทพ” ชี้เลือกตั้งซอมชุมพร 

“ลูกหมี” เหน� อย รับที่สงขลาอานใจ “ถาวร” 

ไมออกเชียรใคร “ปธ.กกต.” ขนทีมลงใต

คุมเขมการเลือกตั้ง “กทม.” หาเสียงเดือด 

“มาดามหลี” รองฟน “อรรถวิชช” จงใจใส

ราย “พท.” ขนแกนนําปราศรัยใหญชวย 

“สุรชาติ” 14 ม.ค.นี้

เม� อวันที่ 13 มกราคม พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลาว

ถึงกรณีนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายก                                                           

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนา

พรรคประชาธิปตย (ปชป.) ปราศรัยตอน

หน่ึงระหวางชวยผูสมัครพรรค ปชป.หาเสียง

เลือกตั้งซอมเขต 6 จ.สงขลา ระบุโครงการ

คนละครึ่งเปนของรัฐบาล พรรคการเมือง 

ใดนําไปใชหาเสียงเปนผลงานตัวเองถือ

เปนการลักวิ่งชิงปลนกลางแดดวา 

ทําเนียบรัฐบาล • “สุพัฒนพงษ” ชี้ ราคา

สินคาแพงเปนเร� องชั่วคราว วอนประชาชน

อยาเฝามองแคสินคาตัวใดตัวหนึ่ง ดูภาพ

รวมดีกวา เช� อของแพงเพราะคนบริโภคเยอะ

ขึ้น “ประภัตร” ลั่นสานฝนสรางอาชีพ เลี้ยง

จิ้งหรีด เปดไข แพะขุน ปลาดุกแทนหมู 

เพ� อไทยแผนเสียงตกรอง “บิ๊กตู” ตองยุบ

สภาลาออกเทานั้นเพราะประเทศเดินไมได

แลว 

เม� อวันที่ 13 มกราคม 2565 นาย

สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมน 

ตรี และ รมว.พลังงาน ใหสัมภาษณถึงการ                                                    

เตรียมการแกไขราคาสินคาแพงวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ                                                     

รมว.กลาโหม กําลังแกไขปญหาน้ีอยู ประเด็น

สินคาราคาแพงตองพิจารณาวามาจากปจจัย

ใด ทางรัฐบาลเองมีนโยบายและไดหารือกับ

ทางธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เพ� อ

ควบคุมภาวะเงินเฟอ โดยตัวเลขจากสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ไฉนวิกฤตการเมืองคาซัคสถาน

จึงโยงถึง Bitcoin รวงหนัก?

แจง 2 ขอหา

รานสละโสดจัดหาคู

กรุงไทยหนุนอัด 7 แสนลาน

เข็นเกษตร-อาหารปรับตัว

ไทยโพสต • “รุง” ไดประกันตัวถึง 16 มิ.ย. 

คดีปกหมุดสนามหลวง เจาตัวหวังเพ� อนได                                                          

ออกคุกเร็วๆ น้ี ศาลอยุธยาปลอยตัวช่ัวคราว

อีกคดี ปลดกําไลอีเอ็มได ปกปองสถาบัน

พร่ึบ 4 ภาค! อดีตหมูบานเส้ือแดงนอมรําลึก 

“ในหลวง ร.9” ทุกวันที่ 13 ของเดือน

ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เม� อวันที่ 

13 มกราคม เวลา 10.00 น. ศาลนัดฟงคํา

สั่งคดีหมายเลขดํา อ.287/2564 (คดีชุมนุม

ปกหมุดสนามหลวง เม� อวันที่ 19-20 ก.ย.

2563) ใหปลอยตัวชั่วคราว น.ส.ปนัสยา 

สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุง แกนนํากลุมราษฎร

ตอหรือไม ซึ่งกอนหนานี้ ไดรับการประกัน

ตัวพรอมเง� อนไข จนครบกําหนดแลวเม� อวัน

ที่ 12 ม.ค.ที่ผานมา

โดยพนักงานอัยการสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีอาญา 7 โจทก, น.ส.ปนัสยา 

หรือรุง จําเลยที่ 5 และนายกฤษฎางค นุต

จรัส ทนายความประจําศูนยทนายความเพ� อ

สิทธิมนุษยชน บิดาและมารดา จําเลยที่ 5 

และ ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย

ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เดินทาง

มาฟงคําสั่งศาล

ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา กรณีสืบ

เน� องมาจากที่ศาลไดเคยมีคําสั่งอนุญาต

ไทยโพสต • ยอดผูติดโควิด กทม.พุงสูง  

พบสถานที่ปด รานอาหารกึ่งผับ หอพัก นศ. 

แฟลต ตร.ติดเชื้อเพิ่ม กทม.ตรวจโควิดเชิง

รุกวันละกวา 4 พันคน เรงฉีดบูสเตอรเข็ม 

3 ใหประชาชน ทยอยสงแอสตราฯ เข็ม

กระตุน รับมือไดดีทุกสายพันธุ 

เม� อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค                                                                          

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ราย 

งานสถานการณผูติดเชื้อในประเทศไทยวา 

พบผูติดเช้ือรายใหม 8,167 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 7,862 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 7,784 ราย, มา

จากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 78 ราย, มา

จากเรือนจํา 66 ราย, เปนผูเดินทางมาจาก

ตางประเทศ 239 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

3,845 ราย อยูระหวางรักษา 70,594 ราย 

อาการหนัก 520 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 

110 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 14 ราย เปน

ชาย 8 ราย หญิง 6 ราย เปนผูเสียชีวิตที่

มีอายุ 60 ปขึ้นไป 10 ราย โรคเรื้อรัง 3 ราย 

เสียชีวิตมากที่สุดใน จ.นครราชสีมา 3 ราย  

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อรายใหมมาก

ที่สุด ไดแก ชลบุรี 832 ราย, กรุงเทพฯ 790 

ราย, สมุทรปราการ 625 ราย 

ที่ศูนยแถลงขาวสถานการณ

อานตอหนา 16

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  12  ค่ํา  เดือน  2  ปฉลู

อานตอหนา 16 อานตอหนา 15

อานตอหนา 16 อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9193

อิสรภาพแหงความคิด

‘รุง’ไดประกันตัว

ปลดกําไลอีเอ็ม

ปองสถาบันพร่ึบ

กทม.ติดเช้ือพุง

เรงตรวจเชิงรุก

บูสเตอรเข็ม3

14

6

15หนา...

หนา...

หนา...

ปชป.โวยอีก‘ปอม’ไมหว่ัน

กกต.ขนทีมลงใตคุมเขม!

อํานาจรัฐเอ้ือเลือกต้ัง
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2 ในประเทศ

เลือกตั้งซอม 16 ม.ค.

ไมซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 

อนจะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพร 

เขต 1 และ ส.ส.สงขลา เขต 6 ในวันอาทิตยนี้ 16 

มกราคม นอกจากความเคล� อนไหวในการหาเสียง

ชวงโคงสุดทายที่ดําเนินไปอยางเขมขนแลว การ

ทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งในสวน

กลางและในพื้นที่สงขลาและชุมพร ในการกํากับดูแลและ

ติดตามการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความบริสุทธ ยุติธรรม 

ปราศจากการซื้อเสียงและควบคุมเจาหนาที่รัฐใหวางตัว

เปนกลางก็เปนเร� องสําคัญที่ตองติดตาม 

ซึ่งความเคล� อนไหวในสวนของ กกต.พบวาชวงโคงสุด 

ทาย เม� อวันที่  13 ม.ค.65 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน

กรรมการการเลือกตั้ง พรอมคณะ ไปตรวจเยี่ยมสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชุมพร เพื่อรับฟัง

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ� อเตรียมความพรอม

สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชุมพร 

เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตําแหน�งที่วาง โดยมี น.ส.จันทิมา พันธ

มนต รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดชุมพร รักษาการแทน ผอ.กกต.ประจําจังหวัด

ชุมพร เปนผูรายงานผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการ 

เตรียมความพรอมในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวัน

อาทิตยที่ 16 ม.ค. โดยบอกวาการหาเสียง แมเปนไปดวยความ

เรียบรอย แตมีการแขงขันดุเดือด โดยเฉพาะการแขงขันของ 2 

พรรคใหญ ประชาธิปตยกับพลังประชารัฐ จนถึงขณะนี้ยังไมมี

คํารองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ไมสุจริตและเที่ยงธรรม แตเช� อวา

หลังการเลือกตั้งแลวเสร็จ น�าจะมีการย� นคํารองเขามาเร� อยๆ 

สวนกรณีรถผูสมัครของพรรคกลาถูกยิงนั้น ลาสุดเจาหนาที่

ตํารวจไดจับคนรายไดแลว แตกรณีดังกลาวยังไมเขาขายที่จะ

ทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม

สวนที่สงขลา นางพะเยีย ศิริโชติ ผูอํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลา ใหสัมภาษณ

กรณีการรองเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.สงขลา เขตเลือก

ตั้งที่ 6 แทนตําแหน�งที่วาง วา สําหรับเร� องรองเรียนมีย� นเขา

มาให กกต.ดําเนินการตรวจสอบคือ กรณีที่พรรคกาวไกลขอ

ใหตรวจสอบวา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา มีการปราศรัยเขา

ขายผิดกฎหมายหรือไม ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้จะดําเนิน

การตรวจสอบคํารองกอนพิจารณาวาจะรับไวเปนคํารองหรือ

ไม สวนการขึ้นเวทีปราศรัยที่เขาขายผิดกฎหมายหรือการ 

กระทําผิดของผูสมัครนั้น ขณะนี้เรามีชุดปฏิบัติการขาวทั้งของ

จังหวัดและสวนกลางลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง เชนเดียว

กับผูตรวจการเลือกตั้ง ก็จะลงพื้นที่ ไปจนถึงวันเลือกตั้ง รวม

ทั้งชุดเคล� อนที่เร็ว ซึ่งคอยทําหนาที่ตรวจสอบ หาขาวและปอง

ปรามการทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งนี้ นอกจากพรรรคกาวไกลมา

ย� นคํารองไวแลว ขณะนี้ก็ยังไมมีประเด็นรองเรียนอ� นๆ เขามา

นางพะเยียกลาวตอวา สําหรับชวงโคงสุดทายกอนการ

เลือกตั้ง อยากเนนย้ําขอใหผูสมัครปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไว สวนประชาชนที่เปนผูมีสิทธิ์

เลือกตั้ง อยากเชิญใหออกมาใชสิทธิ์กันใหมากที่สุด มีสวนรวม

ออกมาใชสิทธิ์อยางมีคุณภาพ พิจารณาเลือกคนที่ดี มีความ

สามารถ ซ� อสัตย สุจริต เลือกคนที่ ไมซื้อสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งนี้ 

ยืนยันวาการจัดการเลือกตั้งซอม ส.ส.ครั้งนี้มีความพรอม ไมมี

เร� องใดน�ากังวล สวนการแพรระบาดของเชื้อโควิด กกต.ก็จะ

ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการปองกันเหมือนที่เคยปฏิบัติ

เม� อการเลือกตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซึ่งเปนไป

ดวยความเรียบรอย 

การเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 16 ม.ค.นี้ จึงขอเชิญชวน

ประชาชนในพื้นที่ชุมพรและสงขลาออกไปใชสิทธิ์โดยพรอม

เพรียงกันเพื่อเลือกคนดี คนที่เหมาะสมเข้าไปทําหน้าที่ ใน

สภาฯ ตอไป ภายใตหลักตองไมใหการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิด

ขึ้นเด็ดขาด.

ก

นายธนกร วังบุญคงชนะ

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

“พรรคเพ� อไทยไมจําเปนตองออกมาขู หากจะนําเร� อง

เขาหารือในสภาฯ ก็สามารถดําเนินการได รัฐบาลและสวนราช 

การท่ีเก่ียวของพรอมช้ีแจงในสภาฯ อยูแลว ไมจําเปนตองปกปด

ขอมูลใดๆ เก่ียวกับเร� องสุกร แตตองไมใชวา ฝายคานสรางความ

สับสนไว แตพอไดรับขอมูลท่ีถูกตองจากรัฐบาลแลว กลับไมไป

อธิบายใหประชาชนเขาใจในขอมูลผิดๆ ท่ีตัวเองพูดไว”.

ซอร ไพรส” ไมนอยหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เห็นชอบโครงการกรอบวงเงินเกิน 1,000 ลาน

บาทหลายโครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการจัดหา 

เคร� องบินขับไล โจมตี F35 ของกองทัพอากาศ 

ตามแผนงบประมาณรายจายประจําป 2566 ที่อยูระหวางการ

จัดทําเปนรางพระราชบัญญัติเตรียมเขาสู ครม.กอนเสนอไป

ยังรัฐสภาพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ตามลําดับ

ตามขอมูลที่ไดมีการเผยแพรระบุวา โครงการดังกลาว

เปนการจัดหาเคร� องบินขับไลระยะที่ 1 จํานวน 4 เคร� อง 

วงเงิน 13,800 ลานบาท เพ� อทดแทนเคร� องบิน F-5 ที่กําลัง

จะปลดประจําการ ประกอบกับการเปดเผยของ พล.อ.อ.นภา

เดช ธูปเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ กอนหนานี้ประมาณ

การไดวากรอบงบประมาณดังกลาวจะประกอบดวย ตัวเคร� อง

บิน อุปกรณสนับสนุนภาคพื้น การฝกนักบินและชาง ผูกพัน

งบประมาณรวม 4 ป

นับเปนการเดินหนาโครงการเคร� องบินรบที่รุกเร็วและ

แรง สวนทางกับโครงการจัดหาเรือดําน้ําลําที่ 2-3 ของกอง

ทัพเรือที่แผวตองถอยไปตั้งหลักใหม หลังถูกเฉือนงบไปชวยใน

สถานการณ โควิดรวม 8,000 ลานบาท ในชวงการพิจารณา

ของสภาฯ 2 ปที่ผานมา

อาจเปนเพราะ “ความมั่นใจ” ของ พล.อ.อ.นภาเดช ที่

มองวาไมมีหวงเวลาใดที่จายเงินไปแลวจะคุมคาไปมากกวานี้ 

เม� อแลกกับดีลราคาที่ลดต่ําลง ความทันสมัย เทคโนโลยี ของ

เคร� องบินในเจนเนอเรชั่นที่ 5 สามารถใชงานไดในระยะยาว

ไปไดอีก 30 ป เหมือน F16 เปนการพัฒนาควบคูไปกับระบบ

ปองกันภัยทางอากาศ  

นอกจากเหตุผลเร� องผูผลิตตองการขายของแลว ปจจัย

ที่สําคัญคือนโยบายดานความมั่นคงของสหรัฐเองที่ตองการ

ปกหมุด ดึงพันธมิตรเกาในแผนที่โลกใหมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในภูมิภาคอาเซียน จึงคาดการณวาเม� อไทยยังอยูในบัญชี 

FMS สหรัฐ และเปนพันธมิตรนอกนาโต น�าจะมี “ออปชั่น” 

ที่มากกวานั้น รวมไปถึงความชวยเหลือดานอ� นๆ เพิ่มเติมที่

นอกจากเร� องทางการทหารดวย 

แน�นอนวา ในชวงนี้โลกประสบปญหาภาวะเงินเฟอ 

เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายอยางที่ซ้ําเติมจากสถานการณ โควิด-

19 ประเทศไทยก็มีสภาพไมตางกัน การซื้ออาวุธและเคร� อง

บินจึงไมสามารถตอบไดแคปญหาเชิงเทคนิค ยุทธการ และ

ดุลอํานาจของโลก ที่เปนเร� องเฉพาะทางในแวดวงอาวุธ หรือ

คนที่สนใจเร� องเคร� องบินเทานั้น 

“คําถาม” ที่ดูเหมือนเปนคนไรเหตุผล แตสามารถจุด

กระแสเรียกรอง-ตอตานไดงาย เชน

จะซื้อเคร� องบินไปรบกับใคร? เอาเงินหม� นลานไปชวย

เหลือคนไมมีกินไมดีกวาหรือ? ไมควรใชภาษีสิ้นเปลืองไปใน

ชวงเศรษฐกิจตกสะเก็ด? 

แตเปนโจทยของ ทอ.ที่ตองตอบ  แมไมไดงายในการ

อธิบาย เหมือนตอนชวงที่จัดหาเคร� องบิน Gripen ที่เริ่ม

โครงการในชวงของการรัฐประหาร ป 2549 ที่ทหารคุมทุก

อยางเบ็ดเสร็จ

เริ่มตั้งแตเร� องปญหางบประมาณที่ไมเอื้อใหซื้ออาวุธใน

สถานการณ โควิด-19 ซึ่งกอนหนานั้นก็มีปญหาในแตละปอยู

แลว ทําใหกองทัพไมไดงบประมาณเพิ่มตามที่ตั้งเปาไว และ

ยังตองวางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่ตองแบกรับงบ

ประจําจํานวนมาก แมจะเดินหนาปฏิรูปงานดานงบ กําลังพล 

การควบรวมหน�วย แตก็ยังไมชวยอะไรไดมาก  

ที่คนภายนอกรูแควา ภาษีที่จายไปตองไปใชในเร� อง

ที่สําคัญกวานี้ หรือควรจะโยกงบไปแกไขปญหาวิกฤตของ

ประเทศที่เกิดขึ้น ฟนฟูเศรษฐกิจเทานั้น 

ขณะที่ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ประธานที่ปรึกษา   

นายกฯ ดานความมั่นคง ใหความเห็นวา เปนเร� องที่ ทอ.ตอง

อธิบายเร� องการบริหารจัดการงบประมาณวาไดปรับแผนของ

ตนเองอยางไรถาจะซื้อ F35 และไดจัดทําแผนในการลดคาใช

จายสวนอ� นตรงไหนไดบาง เชน งบกําลังพล การลดชนิดของ

เคร� องบิน ซึ่งตองยอมรับวาในสวนของ ทอ.ขยับยาก เพราะ

กําลังพลนอยอยูแลว ใชเทคโนโลยีสูง  

นอกจากนั้น ทอ.ตองจัดลําดับความสําคัญใหเห็นความ

ชัดเจนในความตองการ เคร� องบินรบ เคร� องบินลําเลียง เชน 

C130 แจกแจงใหประชาชนเขาใจอยางเปนระบบ  

“น�าจะเปนจุดเปลี่ยนของ ทอ.ในการทําแผนบริหาร

จัดการงบอยางเปนระบบ วาจะลดคาใชจายตรงไหนไดบาง 

ถาทําไดดีจริงๆ ก็จะเปนมาตรฐาน ไมเกิดปญหาเหมือนอดีต

เชนที่กองทัพเรือคิดไปไกล ในการซื้อเรือจักรีนฤเบศร ได

เคร� องบินขึ้นลงทางดิ่งแฮริเออร แตในที่สุดก็เกิดปญหางบ

ประมาณหลายปที่ตองแบกรับ ปจจุบันในของ ทอ.กําลังเขา

สูบริบทใหมและเคยลมเหลวจาก F18 มาแลว ถาเขาจัดการ

ไดดีไมซ้ํารอย F18 หรือ ซ้ํารอยโครงการเรือจักรีนฤเบศรของ 

ทร.ก็ไปได แตผมมองวาคุณนภาเดชเตรียมตัวมาดี แตไมรูจะ

เจอคล� นใตน้ํา หรือฝาดานตางๆ ไปไดหรือไม” ดร.ปณิธาน

กลาว 

ที่ปรึกษานายกฯ ผูนี้ระบุวา เม� อหันไปมองสถานการณ

ในภูมิภาค ปญหาระหวางจีนกับสหรัฐในทะเลจีนใตยัง

ตึงเครียด ลําดับความสําคัญยังอยูที่ ทร.ในเร� องกําลังทางทะเล 

รองลงมาคือ ทบ. เพราะจีนมีชายแดนติดลาวและคุนหมิง ใน

อนาคตอาจตองมียานรบที่ทันสมัยและใหญขึ้น สวน ทอ.เปน

อันดับ 3 แตก็ใชวา ทอ.จะอยูหางไกลจากการสรางศักยภาพ

ใหม เพราะชวง 20-30 ป เราตองเขาสูจุดที่ตัดสินใจเลือก สิ่ง

ที่ตองคํานึงถึงคืออยูกับฝายใดเราตองรบแลวชนะ ศักยภาพ

ดานการรบจึงไมใชแคมีแลวไวแคขมขวัญ แตเม� อตองมีการ

เขารวมกับใครแลวเขาไดเปรียบ 

“ทอ.ตองอธิบายฉากทัศนใหเห็นวา จะปองกันประเทศ

อยางไร ในรูปแบบไหน ถาเปนเคร� องมือในการปองปราม ก็

เปนเร� องคางคาใจวา กองทัพสมัยใหมมีขนาดเล็กลงและมี

ศักยภาพมากขึ้น ใชเทคโนโลยีอยางไร และจะบริหารจัดการ

งบ ตัดคาใชจายตรงไหน เพ� อมาพัฒนาสวนนี้เพ� อรับมือมหา

สงครามที่อาจเกิดขึ้นใน 10-20 ปขางหนา เม� อตองรบก็ตอง                                                             

เตรียมตัว แตจะอธิบายทางเทคนิค หรือทางทหารไมพอ 

เพราะพวกนี้เปนคําถามที่คนรุนใหมๆ จายภาษีตองการรู เปน

ความสัมพันธในรูปแบบที่กองทัพตองอธิบายกับภาคประชา

สังคมดวย”.

อนุวัตรไปตามโลก!!!
วงเฉพาะหนา เฉพาะกาล ชวงนี้...ใครตอใครคง

ตองหันไปสนใจ เลือกตั้งซอม กันกอนเปนอันดับ

แรก ใครจะนอนมาโดยไมมีพระสวดนําหนาใน 

เขต 4 กรุงเทพฯ หรือ เขตชุมพร และ สงขลา คงอีกไมกี่

วัน-ไมกี่ชั่วโมง คงพอไดรูๆ วาหมูหรือจา หรือสารวัตร นั้น

เปนใคร? หรือเปนอะไร?กันแน�!!!

สงผลให เลือกต้ังผูวาฯ กทม. ท่ีก็น�าจะอีกไมก่ีเดือนนับ

จากน้ี...ออกจะหายฮอต หายรอน ลงไปช่ัวคราว ขาวคราว

เก่ียวกับ ชัชชาติ ผูกลามใหญในปฐพี หรือ เอ ไอนสไตน ฯลฯ 

เลยออกจะเงียบๆ หายๆ ไมไดถูกหยิบมาเมาธ หรือเอามาเปน 

เหย� อโซเชียล มากมายซักเทาไหรนัก หรือตางหันไปเนน หันไป

สนใจกับ เลือกต้ังซอม น่ันแหละมากกวา แมวาไมวาใครหนา

ไหน พรรคไหน จะนอนมา โดยสีสัน บรรยากาศ มันน�าจะออก

ไปทาง ง้ันๆ ซะเปนหลัก คือไมน�าจะถือเปนตัวสะทอนอะไรตอ

มิอะไรไดมากมายนัก...

คือถาหากจะสะทอน...ก็คงสะทอนใหเห็นถึงความไม

คิดที่จะมีมิตรและศัตรูถาวรของสิ่งที่เรียกวา การเมือง นั่น

แหละเปนหลัก เพราะอันที่จริง...เหตุที่ตองเลือกที่ชุมพรและ

สงขลา ก็ดวยเพราะความเสี่ยง ความเสียสละ ของ นักการ

เมือง บางรายที่พรอมจะเอาสถานะของตัวเองเขาแลก เพ� อ

ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแมแตเล็กๆ นอยๆ ก็ยังดี จนสรุป

สุดทาย...ถึงไดนําไปสูการมีโอกาสผงาดขึ้นเปน รัฏฐาธิปตย 

ของบรรดา พี่นอง 3 ป. ชนิดลากยาววววกันมาถึง 7 ป 8 

ป แตครั้นเม� อตองหาคนมาแทนนักการเมืองเหลานี้ บรรดา

ความเสี่ยง ความเสียสละ ความกลาหาญ กลาแลก ของ

คนเหลานี้ กลับไมไดถูกนํามาใครครวญ หวนคิด มาพินิจ

พิจารณาเอาเลยแมแตนอย ดวยเหตุเพราะสิ่งที่เรียกวา 

การเมือง มันมักตองเปนไปในรูปนี้นั่นแหละทั่น คือทั้ง                                                                                 

แหงงงง ทั้งโหด ทั้งไรน้ําใจ-ไมตรี มาโดยตลอด...

ดังนั้น...โดยสีสัน บรรยากาศรวมๆ แลว ทุกสิ่งทุก

อย่างยังน่าจะหนักไปทางซับซ้อน ซ่อนเงื่อน และเพื่อน

ทรยศ กันไปเร� อยๆ นั่นแหละทั่น!!! ไมวาใครจะนอนมา-ไม

นอนมา นอนแบบไมมีพระสวดนําหนา หรือตองมีพระสวด

นําหนา กอนแบกขึ้นไปบนเมรุแลวฌาปนกิจได โดยทันที แตคง

ไมไดทําใหสิ่งที่เรียกวา การเมือง เกิดการยกระดับ การพัฒนา

ใดๆ เอาเลยแมแตนอย ตรงกันขาม...กลับยิ่งกลายเปนตัวเพิ่ม

น้ําหนัก เพิ่มความสําคัญ ใหกับการแฉลบออกขาง การทรยศ-

หักหลัง การไหลลื่นแบบปลาไหลเชื่อมวาสลิน การไม่มีพี่-มี

นอง ไมมีเพ� อน ไมมีมิตรแทและศัตรูถาวร อันเปนบรรยากาศที่

น�าเหน็ดเหน� อย เม� อยลาเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเม� อหวนคิดถึง

การ วนไป-วนมา รวมๆ เกือบศตวรรษเขาไปแลว ก็ยังไมคิดไป

ไหนซักกะที...

ดวยเหตุนี้...ไมวา ป.ประยุทธ กับ ป.บิ๊กปอม จะคิดเร� อง

เดียวกัน แบบเดียวกัน นอนฝนและละเมอในเร� องเดียวกันหรือ

ไม อยางไร สุดทาย...ก็คง งั้นๆ ไปดวยกันทั้งคู เหลือแตวา...อยา

ใหถึงกับตองหันไปหาชอง หาทาง ใหคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ กลับ

บานได ดวยกรรมวิธีที่ไมถูกเร� อง ถูกราว แตเพียงเทานั้น เพราะ

ถาหาก ไปไกล ถึงขั้นนั้นขึ้นมาเม� อไหร โอกาสที่จะตองเจอกับ 

การเสียสละ ของนักการเมืองประเภท คุณนอง ลูกหมี หรือคุณ

พี่ ถาวร ก็คงมีสิทธิ์เปนไปไดอีกเชนเดิมนั่นเอง และอะไรตอมิ

อะไรก็คง วนไป-วนมา อยูภายใต วงจรอุบาทว ไปอีกเปนรอยๆ 

ป หรือสองรอยป หรือไม อยางไร ก็ยังยากที่จะคาดคะเนได...

แตโดยสรุปรวมความแลว...มันก็คงไปของมันไดเทานี้นั่น

แหละ สําหรับสิ่งที่เรียกวา การเมือง โดยเฉพาะการเมืองใน

ระบบและระบอบประชาธิปไตย ระบอบที่ถาหากบรรดา ปวง

ชน ทั้งหลาย เกิดไรเสียซึ่ง ธรรมะ ซะอยางแลว!!! มันคงหนี

ไมพนตอง ตายแลว-ตายเลา หรือเปนไดแค ประชาธิป-ตาย 

ที่มีแตตองรอคอยการปฏิวัติ-รัฐประหาร กันไปเปนพักๆ หรือ

ช
จนกวาจะเจอกับ เผด็จการโดยธรรม ที่พรอมสราง ธรรมะ 

กอนสราง ประชาธิปไตย ไมไดคิดจะเอาแต ฮึ้มฮึม...ฮึ้มหึ่ม  

กันไปเร� อยๆ อันเปนอะไรที่แทบไมไดตางไปจาก นักการ

เมือง โดยปกติ-ธรรมดาทั่วไป นั่นเอง...

แตทําไงได...ในเม� อไมวา เผด็จการ หรือ นักประชาธิป 

ไตย บานเรา สวนใหญก็ออกจะเหมียนนนกัน คลายกัน

นั่นแหละทั่น แมวายังถือเปน โชคดี อยูบาง ที่สิ่งที่เรียกวา 

ธรรมะ นั้น ยังคงพอหลงเหลือ สอดแทรก อยูในคานิยม 

วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา จนอาจพอชวยถวง ชวย

รั้ง ไมใหอะไรตอมิอะไรมันเตลิดเปดเปงมากมายเกินไปกวา

นี้ ไมงั้นปานนี้...ทุกสิ่งทุกอยางคง เสร็จคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ 

ไปนานแลว!!! ดวยเหตุนี้...ถึงแม ไมมีตัว ไมมี เผด็จการโดย

ธรรม โผลออกมาใหเห็นแบบชัดๆ จะจะ แตการยืนหยัดยึด

มั่นอยูใน ธรรมะ ก็ยังน�าจะเปนสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสม ไมวา

ในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัติก็แลวแต...

ดังนั้น...ในเมื่อโลกทั้งโลกยังต้องเดินไปตามเส้นทาง

ประชาธิปไตย ยังคงตองเลือกตั้งกันตอไปเร� อยๆ อยางมิอาจ

หลีกเลี่ยงและปฏิเสธได แมอะไรตอมิอะไรมันยังไมเปนไป

ตามความปรารถนา ตามที่พึงประสงค ยังคงตองวนมา-วน

ไปอีกไมรูจะกี่ป หรือกี่รอยป แตบรรดาผูที่ยังคงยึดมั่นอยูใน 

ธรรม ทั้งหลายนั่นเอง ที่คงหนีไมพนตองถือเปนภาระ ตอง

คอยประคับประคอง คอยยอมเอาตัวเขาแลก ยอมเสียสละ

ไปเปนชวงๆ พักๆ จนกวา ประชาชนผูมีธรรม จะสามารถ

สรรคสราง ประชาธิปไตยที่เปนธรรม ขึ้นมาไดดวยน้ํามือ

ของตัวเอง ณ วันใด-วันหนึ่ง จนได...

ปดทายดวยวาทะวันน้ี จาก Prabhat Ranjan Sarkar... 

“ประชาธิปไตยจะประสบผลสําเร็จ หากปจจัยเหลานี้ยังมี

อยูทามกลางประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไมนอยกวารอยละ 

51 คือ 1.ความรูหนังสือ 2.ความต� นตัวทางสังคม เศรษฐ 

กิจและการเมือง และที่สําคัญที่สุดก็คือ 3.ความมีศีล-

มีธรรม มิฉะนั้นแลว...ประชาธิปไตยก็เปนเพียงเคร� องมือใน

การหลอกลวงประชาชนเทานั้นเอง...”
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3บทความ-ในประเทศ

ป็นข่าวเงียบทางการเมือง แต่เป็นเรื่องใหญ่ในแวดวง

การศึกษา กรณี “เดอะอ๋อ” ธนพร สมศรี เลขาธิการ

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มุดรั้วทำาเนียบรัฐบาล ยื่น

หนังสือขอความเป็นธรรมกับ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เมื่อสัปดาห์ก่อน

“เดอะอ๋อ” หอบความทุกข์ใจ เพราะเห็นว่าเกณฑ์ที่จะ

ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการ สกสค.หนนี้

ไม่เป็นธรรมอย่างแรง

ก่อนจะมาหา “ลุงตู่” ที่

ผ่านมา “เดอะอ๋อ” เคยร้อง

คัดค้านเรื่องนี้กับบอร์ด สกสค. 

ที่มี “ครูเหน่ง” ตรีนุช เทียน

ทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็น

ประธาน มาแล้วหลายครั้ง

หลายหน 

ซึ่งแม้จะมีการแก้ ไข

เกณฑ์ ให้ แต่ก็แก้แบบไม่

ตรงจุด ดูอย่างไรก็ยังไม่แฟร์ 

“เดอะอ๋อ” เลยต้องมาขอให้ 

“ลุงตู่” ช่วย เพราะเป็นที่พึ่งสุดท้าย

รอบนี้ “เดอะอ๋อ” ต่อสู้สุดฤทธิ์ ไม่ได้คิดจะชนหรือเป็น

ศัตรูกับใคร ว่ากันด้วยความยุติธรรมกับไม่ยุติธรรมเพียวๆ 

ไม่มีเรื่องส่วนตัว

แล้วไม่ได้เพิ่งลุกมาเรียกร้อง ก่อนหน้านี้เจ้าตัว

อารยะขัดขืนด้วยการไม่ส่งผลงานไปให้บอร์ด สกสค. 

เพราะคิดว่าส่งไปเท่ากับยอมรับเกณฑ์ที่เห็นว่า ลักลั่น  

ทั้งที่ “เดอะอ๋อ” บอก ผลงานที่ทำาไว้มีเป็นกองพะเนิน ที่

สำาคัญทำาเสร็จหมดแล้วเสียด้วยซ้ำา ไม่ได้ต้องการจะหนีการ

ประเมินแต่อย่างใด

เสียดายจะตายที่ ไม่ได้อวดให้ โลกรู้ว่า สกสค.ที่ภาพ

ลักษณ์เคยติดลบ มีแต่ข่าวโกงกิน คดีความอยู่ที่สำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) และศาลเพียบ แต่วันนี้ดีขึ้นผิดหูผิดตา

แต่ทำาอย่างไรได้ ในเมื่อเกณฑ์มันเป็นแบบนี้ “เดอะ

อ๋อ” เลยขอเก็บผลงานชิ้นโบแดงไว้ก่อน ไม่ขอสังฆกรรมกับ

สิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่แฟร์

แต่ไม่รู้ “ครูเหน่ง” จะสนหรือไม่ แล้ว “ลุงตู่” จะช่วย

หรือเปล่า เรื่องนี้ต้องติดตาม.

ฌ.เฌอ  

‘ลุงตู่’ ช่วยด้วย

เ

‘มาดามแป้ง’ปัดถูกทาบชิงผู้ว่าฯกทม.

สนทนาภาษา ‘ใจเขา-ใจเรา’

ธนพร สมศรี

ร ครับ......

เมื่อวาน เราคุยเรื่อง “สิทธิเสมอภาค” กันไป สนุกดีเนอะ!

 พอดี ได้อ่านที่คุณเขียนบอก 

จะใช้สิทธิ “ฟ้องคดี” กับคนที่กล่าวหาคุณ “แย่งฉีดวัคซีน

คนแก่”

ผมสนับสนุนนะ

เพราะทัศนคติต่อการใช้สิทธิฟ้องร้องของธร จะเป็นตัว

เสริม “มุมสะท้อน” ให้สังคมทั้ง “รุ่นใหม่-คนเก่า” ได้เข้าใจตัว

ตนแท้จริงของธรเด่นชัดมากขึ้น

ขออนุญาตยกข้อความ “บางช่วง” ที่ธรเขียนบอกกล่าวไว้

ประกอบนะ โดยธรเริ่มว่า

กรณีการรับวัคซีนของผม และการที่รัฐล้วงข้อมูลของ

ประชาชนมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

ผมพยายามอดทนอดกลั้นมาตลอดกับความพยายามที่จะ

ใส่ร้ายป้ายสี  ทำาลายความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของผม โดยคน

กลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนเครือข่ายเผด็จการอนุรักษนิยม

คนกลุ่มนี้ปลุกปั้น แต่งเรื่องไม่จริง พูดซ้ำาๆ ทุกวัน เพื่อให้

ชื่อเสียงผมเสียหาย เพื่อให้ประชาชนเกลียดชังผม 

ถึงวันนี้ มีคนจำานวนหนึ่งเข้าใจผมผิดเพราะการกระทำา

ของคนกลุ่มนี้

ตัวอย่างก่อนหน้านี้ เช่น การที่ผมเดินทางไปแข่งขันกีฬา

และเดินทางไปพักผ่อนพร้อมครอบครัวที่ต่างประเทศ  คนกลุ่ม

นี้ก็สร้างข่าวให้ประชาชนเข้าใจผิดอย่างน่าเกลียด 

พร้อมทั้งร่วมมือกับรัฐเผด็จการ ส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปถ่ายรูป

ผมและครอบครัวที่สนามบิน และนำาภาพถ่ายในกระบวนการ

ตรวจคนเข้า/ออกประเทศ มาเผยแพร่ในที่สาธารณะ 

.............................

ในครั้งนี้ พวกเขากล่าวหาว่าผมแย่งวัคซีนคนแก่ กล่าวหา

ว่าผมด้อยค่าวัคซีน แต่กลับไปฉีดเสียเอง นำาหลักฐานผิดฝาผิด

ตัว มาผูกเรื่องราวให้ประชาชนเข้าใจว่าผมใช้อำานาจบาตรใหญ่

แซงคิวประชาชน 

พวกเขาร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการ นำาข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผม ออกมาเปิดเผยในท่ีสาธารณะเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงเหล่าน้ี

............................

แต่การกระทำาที่น่ารังเกียจของคนกลุ่มนี้ และการร่วม

สนับสนุนโดยไอโอของรัฐบาล กองทัพและบางพรรคการเมือง 

ที่รังแต่จะสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน 

ไม่ได้ทำาร้ายผมคนเดียว ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ โดนทำาลาย

จากคนกลุ่มนี้ ยังมีนักประชาธิปไตยและนักสิทธิมนุษยชนอีกเป็น

จำานวนมากที่ถูกคนกลุ่มนี้ทำาลายชื่อเสียง

ดังนั้น ผมจึงขอใช้สิทธิดำาเนินการฟ้องคดีตามกฎหมายต่อ

คนกลุ่มนี้ และต่อองค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง 

แล้วธร เคยสังเกตมั้ย 

ว่าที่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล คำาขวัญหรือมอตโต

เขามีว่าอย่างไร?

จะบอกให้ก็ได้ มีว่า “อตฺตนำ อุปมำ กเร”

แปลตามพยัญชนะ คงไม่เข้าใจกัน แต่ถ้าแปลโดยอรรถ ทุก

คนจะต้อง...อ๋อ

“อตฺตนำ อุปมำ กเร” แปลว่า “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา” นั่นไงล่ะ!

นี่เป็นคำาตรัสจากโอษฐ์พระพุทธองค์นะ ก่อนที่ ม.มหิดลจะ

ใช้เป็นมอตโต มีที่มา-ที่ ไปควรทราบอีกเยอะ ไว้วันหลังจะลอกมา

ให้อ่านกัน

“เอาใจเขามาใส่ใจเรา” นี่แหละคือ “หัวใจ” ประชาธิปไตย 

แท้จริง

ที่อ้างกัน “กูจะทำาอะไรก็ได้ตามใจชอบ” หรือ “ประชาชนเป็น

ใหญ่ในแผ่นดิน” คือหลักประชาธิปไตย นั่นน่ะ

จะบอกว่า ประชาธิปไตยแบบนั้น  เป็นประชาธิปไตยที่หัวใจ

คือ “ควาย”

ที่ผมให้ธรดูมอตโตมหิดล ก็ด้วยเจตนาให้ธรเข้าใจคำาว่า 

“เอาใจเขา มาใส่ใจเรา”

ธรอ้างว่า ถูกกล่าวหา ถูกใส่ร้ายป้ายสี หวังทำาลายชื่อเสียง

และความเชื่อถือ เพื่อให้คนเข้าใจผิดในเรื่องแย่งวัคซีนคนแก่ เรื่อง

อภิสิทธิ์ชนไปฉีดวัคซีน

แล้วธรบอก....

“ขอใช้สิทธิ” ตามกฎหมาย เพื่อฟ้องร้องกลุ่มบุคคล องค์กร 

เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐบาลเผด็จการ 

เป็นการ “ปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงและข้อมูลส่วนตัว” ของ

ธรเอง 

นี่คือ “ใจเรา” ใจของธร

ทีนี้ ธรลองมอง “ใจเขา” คือใจคนอื่น ที่ถูกปัญหาเดียวกับ

ธรบ้างซิ ว่าเมื่อถูกแบบนั้น เขาจะทำาอย่างไร?

ธรพยายามรณรงค์ให้ “ยกเลิก” มาตรา ๑๑๒ ใช่มั้ย?

มาตรา ๑๑๒ ในประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติไว้ว่า “ผู้

ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหา

กษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”

ธรทราบใช่มั้ย?

พระมหากษัตริย์ “ทรงอยู่เหนือการเมือง” แต่ทรงอยู่ใต้

รัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับประชาชนทุกคน 

ในขณะที่ประชาชน เช่นธร “มีสิทธิ” ใช้กฎหมายฟ้องร้อง 

ปกป้องพิทักษ์รักษาเกียรติตัวเองได้เต็มที่ 

แต่ “พระมหากษัตริย์” กลับถูกจำากัดสิทธิ โดยไม่มีสิทธิที่

จะใช้กฎหมายฟ้องร้องปกป้องพิทักษ์รักษาพระเกียรติยศชื่อเสียง

พระองค์เองได้เลย แม้แต่มาตราเดียว

มีเพียงรัฐธรรมนูญมาตรา ๖ เท่านั้น ที่บัญญัติว่า

“องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพ

สักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหา

กษัตริย์ในทางใดๆ มิได้”

และมีมาตรา ๑๑๒ ในกฎหมายอาญา เพื่อให้สอดคล้องต้อง

กันตามรัฐธรรมนูญ

นี่คือนิยามในส่วน “ใจเขา” ตามพระพุทธพจน์ “อตฺตนำ          

อุปมำ กเร”

ธรถูกกล่าวหา ธรใช้สิทธิฟ้องคนกล่าวหาได้ นั่นคือ “ใจธร”

ธรคำานึงถึง “ใจเขา” บ้างซิ แล้วธรลองตอบ

พยายามล้มมาตรา ๑๑๒ เพื่ออะไร?

เพื่อจะได้จ้วงจาบหยาบช้า เพื่อใส่ร้ายป้ายสีทั้งใต้ดิน-บน

ดิน เพื่อตัดต่อภาพ-เสียง ทำาคลิป ทำาการ์ตูน ทำาเรื่่องใส่ร้ายป้ายสี

พระมหากษัตริย์ มุ่งล้มทำาลายสถาบัน ได้สะดวกสบาย ใช่มั้ย

ทั้งผู้เสียหาย คือพระมหากษัตริย์ก็ทรงไม่มีสิทธิฟ้องร้อง ทั้ง

บ้านเมืองปราศจากกฎหมายคุ้มครองป้องกันให้ 

นั่นคือ ธรและพวกต้องการเปิดทางสะดวก “ล่มชาติ-ล้ม

สถาบัน” โดยกำาจัดเครื่องกีดขวางบางๆ นี้ออกไปอย่างนั้นใช่มั้ย?

ก็แลกเปลี่ยนทัศนะกันคร่าวๆ แค่นี้ก่อนนะธร ประเด็น

เดียวที่อยากให้คิด

ธร ถูกคนกล่าวหาให้เสียหาย ธรฟ้องได้

แต่พระมหากษัตริย์ถูกกล่าวหาให้เสียหาย นอกจากทรงถูก

จำากัดสิทธิ ไม่สามารถฟ้องร้องใครได้

มีแค่มาตรา ๑๑๒ ปกป้องเป็นกรอบเกราะบางๆ เท่านั้น 

แล้วธรยังเหี้ยนกระหือรือจะให้ยกเลิก

“ต้องการล้ม” จริงๆ ใช่มั้ย?

เพื่อปกป้องไม่ให้รัฐนำาข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองถืออยู่ในมือ

มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชน รวมถึง

ทำาลายผู้ที่เห็นต่างกับรัฐอีกต่อไป

ครับ....

ก็จับประเด็นได้ว่า เรื่องที่เกิด ธรเพ่งเล็งไปที่องค์กรและกลุ่ม

คน ด้วยความเข้าใจเอา ดังนี้

๑.รัฐล้วงข้อมูลของธรมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

๒.เป็นความพยายามใส่ร้ายป้ายสี ทำาลายความน่าเชื่อถือของ

ธร จากคนกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุน “เครือข่ายเผด็จการอนุรักษนิยม”

๓.แต่งเรื่องไม่จริงให้ธรเสียหาย เพื่อให้ประชาชนเกลียดชังธร

๔.ร่วมมือกับรัฐเผด็จการ ส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปถ่ายรูปธรและ

ครอบครัวที่สนามบินมาเผยแพร่ในที่สาธารณะ 

๕.ร่วมมือกับรัฐบาลเผด็จการ นำาข้อมูลส่วนบุคคลของผม ออก

มาเปิดเผยในที่สาธารณะเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวง

คอนเฟิร์มเพื่อความเข้าใจตรงกันซักนิดนึงก่อนนะธร

คำาว่า “รัฐ” ก็ดี “องค์กรรัฐ” ก็ดี “เจ้าหน้าที่รัฐ” ก็ดี “รัฐบาล

เผด็จการ” ก็ดี “คนกลุ่มหนึ่ง” ก็ดี “เครือข่ายเผด็จการอนุรักษนิยม” 

ก็ดี

ธรหมายถึงใคร?

เพราะมันคลุมเครือ หนักไปทางนามธรรม ซ้ำากระเดียดกล่าว

หาลอยๆ  คล้ายเฉไฉ แก้ขวย เอาสวย-เอาเท่ เท่านั้น

ธรช่วยเจาะจงลงกระบาลให้มันชัดซักนิดซิ ผมก็อยากรู้ว่า “รัฐ

เผด็จการ, เจ้าหน้าที่รัฐ, คนกลุ่มหนึ่ง, เครือข่ายเผด็จการอนุรักษนิยม 

ที่ธรเอาปูนหมายหัวน่ะ

มันคือ “สายลม-แสงแดด” หรือมีตัวผู้คนและองค์กรจริงๆ!?

ธร มีพวกเป็นอาจารย์ เป็นนักศึกษาที่ ม.มหิดลใช่มั้ย?

ธ

กทม. ในนามพรรคพลังประชา

รัฐหรือไม่ นางนวลพรรณตอบ

ว่า พล.อ.ประวิตรเพียงแต่แสดง

ความยินดีกับชัยชนะของฟุตบอล

ไทยในทุกคร้ังท่ีลงแข่งขันทุกคร้ัง 

อีกท้ัง พล.อ.ประวิตรไม่เคยพูด

คุยหรือแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียว

กับการเมืองหรือการพัฒนาพ้ืนท่ี 

กทม.

เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร

ยังไม่ได้มีการทาบทามใช่หรือ

ไม่ นางนวลพรรณปฏิเสธว่ายัง

ไม่มีอะไร เมื่อถามย้ำาว่า สรุปยัง

ไม่มีความสนใจในเรื่องการเมือง

ใช่หรือไม่ นางนวลพรรณ

กล่าวเพียงว่า “แต่แป้งก็อ่าน

หนังสือพิมพ์การเมืองทุกวัน”

ถามว่า คิดว่าสนามกีฬา

กับสนามการเมืองอะไรน่าจะ

สนุกกว่ากัน นางนวลพรรณกล่าว

ว่า ต้องขอบอกว่าวันน้ีมีความ

สุขกับสนามกีฬา เพราะกีฬานำา

ความสุขมาให้ประชาชน และ

กีฬาคือยาวิเศษ กีฬาฟุตบอลถือ

เป็นกีฬามหาชน เช่น การแข่งขัน

ฟุตบอลซูซูกิคัพ ซ่ึงตรงกับช่วงปี

ใหม่ ไม่ว่าประชาชนจะมีความ

เห็นต่างทางการเมืองอย่างไร คน

ไทยด้วยกันก็ยังมาร่วมเชียร์บอล

ไทยด้วยกัน

เมื่อถามอีกว่า คนไทยจะมี

โอกาสเห็นการเสียสละมาทำางาน

การเมืองหรือไม่ นางนวลพรรณ

ตอบว่า คิดว่าการทำาฟุตบอล

ทำาให้ทุกคนรู้จักกับกีฬาไทย และ

ถ้าเราทำาผลงานได้ดี ต่างชาติก็

จะรู้จักคนไทย รวมท้ังวัฒนธรรม

ประเพณีของเรามากข้ึน 

ซักว่า หากอนาคตมี

โอกาสเข้าสู่สนามการเมืองจะมี

ปัญหาอะไรในการตัดสินใจหรือ

ไม่ นางนวลพรรณกล่าวว่า ตอน

ที่ทำาฟุตบอลของสโมสรการท่า

เรือฯ ก็มีคนคิดว่าจะลงเลือก

ตั้ง แต่สุดท้ายก็ไม่ ได้ลง เมื่อ

ถามว่า สรุปปล่อยให้เป็นเรื่อง

ของอนาคตในการตัดสินใจลง

เล่นการเมืองใช่หรือไม่ นางนวล

พรรณหัวเราะพร้อมกับปฏิเสธที่

จะพูดถึงเรื่องดังกล่าว จากนั้น

ยกมือไหว้ขอบคุณสื่อมวลชน 

พร้อมกับกล่าวหยอกล้อผู้สื่อข่าว

สายการเมืองทำาเนียบฯ อย่าง

สนุกสนาน

โดยเมื่อผู้สื่อข่าวกระเซ้า

ว่า มีความสามารถขนาดนี้ ถ้า

ไม่ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม.คงได้เป็น

รัฐมนตรี นางนวลพรรณจึง

หยอกกลับว่า “ตั้งกระทรวงใหม่

ให้ได้มั้ยคะ” ผู้สื่อข่าวจึงตอบ

กลับไปอีกว่า ถ้าลงผู้ว่าฯ กทม.

มีแนวโน้มว่าจะได้รับเลือกตั้ง

อย่างแน่นอน ทำาให้นางนวล

พรรณกล่าวย้ำาว่า “เชื่อแป้งไว้

ก่อนนะคะ ไม่มีอะไรนะคะ แล้ว

คุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมา” จากนั้น

นางนวลพรรณได้ขอตัวขึ้นพบ

กับนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคู่

ฟ้าทันที

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีกระแส

ข่าวว่า พล.อ.ประวิตร และพรรค

พลังประชารัฐ พยายามทาบทาม

นางนวลพรรณมาลงสมัครรับ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนาม

พรรคพลังประชารัฐ เนื่องจาก

เห็นว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียง เป็นที่

รู้จักของสังคม อีกทั้งภาพลักษณ์

ค่อนข้างดี มี โอกาสที่จะคว้า

ชัยชนะ สู้กับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.คนอื่นๆ ที่เปิดตัวไปแล้วได้.  

แจงยกรั้วทำาเนียบสูง

ปรับปรุงเปล่าหนีม็อบ
ทำาเนียบฯ • มีรายงานข่าวจาก

ทำาเนียบรัฐบาลถึงกระแสข่าวมี

คำาส่ังให้ฝ่ายสถานท่ีดำาเนินการ

ปรับภูมิทัศน์ร้ัวรอบภายในทำา

เนียบฯ จากเดิมสูง 2 เมตร เป็น

สูง 4 เมตร โดยให้มีการศึกษา

ความสูงแบบร้ัวขององค์การ

สหประชาชาติ หรือยูเอ็นประจำา

ประเทศไทย เพื่อป้องกันการปีน

เข้าไปภายในทำาเนียบฯ ของกลุ่ม

ผู้ชุมนุม ว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่

เป็นความจริง และคิดว่าส่ิงท่ีเกิด

ข้ึนเป็นการตีความและเข้าใจผิด 

ทั้ งนี้  เจ้ าหน้าที่ ของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย ที่มาตรวจ

สอบเมื่อวันที่ 12 ม.ค. มาตาม

แผนปรับปรุงทำาเนียบฯ 100 ปี

ตามปกติ มีการเตรียมการทำา

แผนครั้งใหญ่มาก่อนหน้านี้แล้ว 

ทั้งการปรับปรุงตึกไทยคู่ฟ้าและ

ตึกบริวารในทำาเนียบฯ เพื่อ

ให้สอดคล้องกับแนวทางการ

อนุรักษ์ ถือเป็นโบราณสถานใน

การดูแลของกรมศิลปากร ขณะ

ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ยังระบุ

ว่า หากมีการทำารั้วสูงจะทำาให้

บดบังทัศนียภาพของตึกไทยคู่ฟ้า

และตึกอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม สำาหรับ

แผนการปรับปรุงทำาเนียบฯ ครบ

รอบ 100 ปี เชื่อว่าจะไม่สามารถ

ทำาแล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้ ได้ 

เนื่องจากเกิดความคิดเห็นที่

ไม่ตรงกันกับการนับปีก่อสร้าง 

ระหว่างเจ้าของบ้านนรสิงห์ซึ่ง

เป็นเจ้าของที่เดิมกับผู้ก่อสร้าง

อาคารในทำาเนียบฯ อย่างไรก็ดี 

จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทำาให้

เจ้าหน้าที่ทำาเนียบฯ ได้ตำาหนิเจ้า

หน้าที่โยธาธิการที่เข้ามาสำารวจ

โดยที่ไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วง

หน้า ทำาให้สื่อมวลชนเข้าใจผิด

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

กล่าวว่า เป็นเพียงข้ันตอน

รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมการ

ปรับปรุง บำารุง รักษาตามภารกิจ

ปกติด้านอาคารสถานท่ี เบ้ือง

ต้นยังไม่มีการจัดต้ังโครงการ

ปรับปรุงร้ัวทำาเนียบฯ ในขณะ

น้ี ซ่ึงจากการสอบถามเจ้าหน้าท่ี

ท่ีเก่ียวข้องทราบว่าเป็นการจัด

ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาสำารวจอาคาร

สถานท่ี รวมท้ังร้ัวโดยรอบทำา

เนียบฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ในการบำารุงรักษาอาคารสถาน

ท่ี โดยเสนอความเหมาะสมให้

คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน 

จากน้ันยังต้องนำาเสนอให้กรม

ศิลปากรพิจารณาก่อนจะมีการ

ดำาเนินการใดๆ 

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ 

ระบุว่า การนำาเสนอปรับปรุง

ความสูงของรั้วเป็นเพียงข้อ

เสนอแนะด้านวิศวกรรมสถาน

ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีการ

รองรับการชุมนุมหน้าทำาเนียบฯ 

เพราะที่ผ่านมานายกฯ ให้ความ

ใส่ใจ ให้เจ้าหน้าที่ ไปอำานวย

ความสะดวกและดูแลความ

ปลอดภัยพี่น้องประชาชนที่มา

ชุมนุมหน้าทำาเนียบฯ รวมทั้งส่ง

ผู้แทนไปรับเรื่องราวร้องทุกข์มา

โดยตลอด จึงไม่อยากให้มีการ

เชื่อมโยงประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง.

จับกุมได้กัญชายังไม่ปลดล็อก
กรุงเทพฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

แถลงข่าวไขข้อข้องใจประเด็น

กฎหมายกัญชาว่า กฎหมายยา

เสพติดฉบับใหม่เปิดช่องเอาไว้

ในอนาคตอาจจะปลดล็อกกัญชา

ออกจากยาเสพติดประเภท 5 แต่

การปลดล็อกขึ้นอยู่กับประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข และมีการ

ระบุชัดเจนว่าการเพิกถอนหรือ

เปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภท

ยาเสพติดให้ โทษให้เป็นไปตาม

ที่ รมว.สาธารณสุข โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ 

ป.ป.ส.ประกาศกำาหนด แต่ขณะ

นี้ยังไม่มีประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าว

ว่า ส่วนการขออนุญาตปลูก

กัญชาถูกกฎหมายต้องเป็น

ตามกฎกระทรวง หน่วย

งานรัฐ นิติบุคคลหรือบุคคล

ธรรมดาที่ร่วมกับบริษัทผลิตยา 

สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน

และเกษตรเท่านั้น แต่ยังไม่

สามารถปลูกเองได้ ถือว่ายัง

ผิดกฎหมาย

ส่วนกรณีพรรคการเมือง

จะมีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่

ดำาเนินคดีตามมาตรา 157 หาก

จับผู้กระทำาผิดคดีกัญชานั้น นาย

วิชัยกล่าวสั้นๆ ว่า เจ้าหน้าที่ต้อง

ทำาตามหน้าที่ เพราะคดีกัญชา

ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่. 

ไทยโพสต์ • “มาดามแป้ง” ยังไม่สนใจเล่นการเมือง หลังมีข่าว 

พปชร.ทาบเป็นแคนดิเดต แต่ไม่ปิดประตู ปล่อยให้เป็นเรื่องโชค

ชะตา ปัด “บิ๊กป้อม” ทาบทาม ลั่นวันนี้ขอพาไทยไปบอลโลกก่อน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่

ทำาเนียบรัฐบาล นางนวล

พรรณ ล่ำาซำา หรือมาดามแป้ง 

ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติ

ไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนนำานัก

ฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดแชมป์

เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 พบ

กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ถึง

กรณีที่หลายฝ่ายเชียร์ ให้ลง

สมัครชิงเก้าอี้ผู้ ว่ าราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า ชื่อ

ของตนเป็นแคนดิเดตมาทุกยุค

ทุกสมัย ยืนยันว่าถึงวันนี้ยังไม่มี

อะไรทั้งสิ้น ความจริงตนไม่ได้มี

ความสนใจที่จะลงเล่นการเมือง 

แต่จะให้ตอบปฏิเสธไปเลยใน

วันนี้คงไม่ใช่ เพราะบางทีการ

พูดไปแล้วอนาคตอาจเกิดเป็น

โชคชะตา คำาพูดจะถูกจารึกเป็น

ประวัติศาสตร์

“จึงขอพูดว่า ณ วันนี้

ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรไป และ

ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความ

ผ่านมาทางเพจพี่อยากให้แป้งลง

สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. วันนี้

ขอพาบอลไทยไปบอลโลกก่อน” 

นางนวลพรรณระบุ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้า

น้ีท่ีได้พบกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้

มีการทาบทามให้ลงสมัครผู้ว่าฯ 

น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ “รุ้ง” แกนนำาราษฎร ขณะเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำาสั่งขอประกัน

ตัวในคดีปักหมุดสนามหลวง ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 13 ม.ค.นี้.
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

โคงสุดทายเดือดเลือดพลาน! เลือกตั้งซอมใต กลาย

เปนศึกพรรครวมรัฐบาล ระหวางเจาของพื้นที่เดิม 

ประชาธิปตย กับผูทาชิง พลังประชารัฐ ถึงข้ัน “จุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ” หัวหนาพรรค ปชป. ซัดแรงตราหนาพรรคคู

แขง “ลักวิ่งชิงปลนกลางแดด” ฉวยโครงการคนละครึ่ง-บัตร

คนจนตีกิน “โครงการคนละครึ่ง

ตนบอกวาเปนนโยบายของรัฐบาล 

และปราศรัยไปวารัฐบาลทําอะไร

ไปบาง เชนนโยบายคนละครึ่ง บัตร

สวัสดิการแหงรัฐ ไมไดบอกวาเปน

ผลงานของพรรคพลังประชารัฐ” ฟง

เสียงตอบกลับจาก “บิ๊กปอม” แลว 

เหมือนหนังคนละมวน ยิ่งใกลเลือก

ตั้งก็ยิ่งมั่นใจ ลงใตถี่ยิบ “ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา” พอบานพรรคคอย

หามหลวงพอปอมขึ้นเวทีหาเสียง มี

บันไดลิฟตอํานวยความสะดวกเสร็จสรรพ ไมแยแสเสียงพรรค

รวมที่ออกมาโวยทุกวันประเด็นใชอํานาจรัฐทุกรูปแบบ ทหาร 

ตํารวจ ฝายปกครอง ถึงจบเลือกตั้งแตรอยราวยากจะสมาน อยู

ดวยกันลําบากขึ้นเร� อยๆ สัญญาณเลือกตั้งใหญไมไกลเกินรอ

• ผูนําพรรคพระแมธรณีฯ ออกอาการเขาตาจน ทั้ง

สองเขตมีโอกาสเพลี่ยงพล้ําสูง ขนาดชุมพร เขต 1 ที่ “ลูก

หมี” ชุมพล จุลใส สงหลานเมียลง ทีแรกคิดวา “อิสรพงษ มาก

อําไพ” นอนมาแน� พอถึงเวลานี้ ลูกหมียังตองเอามือกายหนา

ผากเลย สวนที่สงขลา “คุณนายน้ําหอม” ของนายกชาย ก็อยู

ในสถานการณลําบากเหมือนกัน ยิ่งในภาวะที่ “นายหัวชวน” 

ไมสามารถชวยหาเสียงได ดวยสถานะประธานสภาผูแทน

ราษฎรที่ตองวางตัวเปนกลาง ปราศรัยใหญครั้งสุดทายคืนวัน

ศุกรนี้ ปชป.ระดมขุนพลฝปากกลา

ขึ้นทั้งสองเวที ลาสุด “สาทิตย วงศ

หนองเตย” ผอ.เลือกตั้งซอมชุมพร 

เทียบเชิญ ไตรรงค สุวรรณคีรี ชวย

ปราศรัยอีกแรง 

• ดูทาช� อประชาธิปตยจะ

คลายมนตรขลังในพื้นที่สะตอซะ

แลว จากยุคที่เคยพีกสุดๆ แคแปะ

ยี่หอ ปชป. ลงสมัครก็พอ จนเปน

ที่มาของวลีที่โดงดังวา “สงเสาไฟฟา

ลงก็ชนะ” กระทั่งการเลือกตั้งใหญ

ป 62 พรรคพระแมธรณีฯ พายยับ ได ส.ส.เพียง 53 คน โดย

เฉพาะพื้นที่หลักภาคใต ที่เคยกวาด 50 ที่นั่ง จาก 53 เกาอี้ใน

การเลือกตั้งป 54 กลับไดเพียง 22 ที่นั่ง จากทั้งหมด 50 เกาอี้ 

หายไปเกินครึ่ง ถูกพรรคนองใหมอยางพลังประชารัฐชิงฐาน

เสียงไปไดถึง 13 ที่นั่ง โดนภูมิใจไทยเจาะเพิ่ม 8 เกาอี้ สวนอีก 

6 เขตเปนของพรรคประชาชาติ และรวมพลังประชาชาติไทย

อีก 1 เขต สะทอนคะแนนนิยมของ ปชป.เส� อมถอยลงมาก แม

จะมีปจจัยเร� องซื้อเสียงที่เริ่มสะพัดไมแพภาคอ� น รวมถึงอํานาจ

รัฐจากพรรคคูแขง เสียเกาอ้ีนครศรีธรรมราช เขต 3 ให พปชร.                                                                                   

ไปแลว ขืนคราวนี้แพซ้ําซาก เลือกตั้งใหญครั้งหนาสาหัส

สากรรจกวานี้แน�

• ในยุคนิวนอรมอล ที่เราตองสูกับโควิดใหได ยิ่ง

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมประกาศใหเปนโรคประจําถิ่น เร� อง

ความสะอาดจึงถือเปนปจจัยสําคัญ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่

สามารถแพรเชื้อได อยางหองน้ําสาธารณะ โดยเฉพาะหอง

สวมวัด ที่มีโอกาสปนเปอนไดมาก ชวงปลายปที่ผานมา รมช.

สาธารณสุข “สาธิต ปตุเตชะ” ไดมีโอกาสเขาเฝาสมเด็จพระ

สังฆราช ซึ่งพระองคมีพระดําริในเร� องการดูแลสุขอนามัยของ

หองน้ําวัดทั่วประเทศ “หมอตี๋” ในฐานะกํากับดูแลกรมอนามัย 

ก็สั่งฉับ ใหกุนซือคูใจ “ธนิตพล ไชยนันทน” ที่ปรึกษา รมช.

สาธารณสุข อดีต ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปตย รับผิดชอบงาน

นี้ แถมตั้งเปาเสร็จสรรพ วัดทั่วไทยมีประมาณกวา 4 หม� นแหง 

ที่เวลานี้ผานเกณฑแค 10% ภายใน

ป 65 ตองทําใหได 70% “เดี๊ยบ” 

ก็ลุยทันที เรียกประชุมเครือขาย 

อสม. คณะกรรมการวัดสงเสริมสุข

ภาพ และหน�วยงานที่เกี่ยวของ ปง

ไอเดียเวลาพระเทศนใหญาติโยมฟง 

ขอปลูกฝงเร� องใหชวยกันดูแลความ

สะอาดของหองสวมวัดดวย ถือ

เปนการทําบุญอีกอยางหนึ่งเหมือน

กัน เพราะถาหองน้ําสะอาดจะ

ชวยลดการติดเชื้อโรคทุกอยาง ไม

เฉพาะโควิดเทานั้น ปองกันการเจ็บปวยไดอีกทางหนึ่ง นอกจาก

นี้ยังมีแนวคิดทอดผาปาซื้ออุปกรณหองน้ําในวัด มีจัดกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาสวมวัด งานยากงานหนัก “กุนซือเดี๊ยบ” บยั่น 

เกี่ยงแคเร� องเดียว หมอตี๋เลนตั้งฉายาใหเปน “มิสเตอรสวม

วัด” ถึงจะฟงแลวเก็ตวาทําหนาที่อะไร แตเจาตัวขอเปลี่ยนให

ไพเราะเสนาะหูสักนิดวา “นักบริบาลสุขา” โอเคมั้ยหมอตี๋.

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

ธนิตพล ไชยนันทน

ไ

เปนโรคที่เกิดขึ้นประจําเฉพาะบริเวณพื้นที่นั้นๆ มีการ

แพรกระจายในระดับต่ําและสามารถคาดเดาอัตราการติดเชื้อ

ได ซึ่งการติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได โดยการติดเชื้อจะ

เขาสูดุลยภาพที่อัตราการติดเชื้อของประชากรมีแนวโนมลด

ลงในระดับเดียวกับโอกาสในการแพรเชื้อ และภาวะดุลยภาพ

จะต่ําลงดวยการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ปจจัยที่สงผลตอการกลายเปน

โรคประจําถิ่นและการแพรกระจายเชื้อขึ้นอยูกับสัดสวนของ

ประชากรที่มีภูมิคุมกันตอไวรัส ความสามารถในการดูแลรักษา

ผูปวยติดเชื้อ และการกลายพันธุของไวรัส. 

โรคประจําถิ่น (Endemic)

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. นับตั้ง 

แตปลายป ๒๕๖๔ จนถึงปจจุบัน ไดจาริกไปปฏิบัติธรรมใน

เขตภาคใต ทั้งที่ สํานักเขาขุนน้ําคีรีวง เทือกเขาบรรทัด 

หรือที่ชาวบานเรียกวา ภูเขาหลวง ที่ตั้งในพื้นที่ บานคีรีวง อ.ลาน

สกา จ.นครศรีธรรมราช.. และที่ พระธาตุภูหวารัตนคีรี ที่ตั้งอยู

บน ปาตนน้ํา ภูเขานาคเกิด อ.กะทู จ.ภูเก็ต ที่ในอดีตเช� อมโยง

ผืนปาอุดมสมบูรณไปทั่วเกาะ ซึ่งสามารถรองรับ ซึมซับ เก็บกัก

ปริมาณน้ําฝนจํานวนมากที่ตกลงมาไดตลอดป จึงไดเห็นสภาพทิว

เขา ลําธาร น้ําตก อันอุดมสมบูรณ ที่ไหลจากเทือกเขาลงมาสูรอย

ตอตางๆ เช� อมโยงถักทอครอบคลุมพื้นที่ไปทั่วเกาะจากทิวเขาที่

ทอดตัวยาวกินพื้นที่คลุมทั่วถึงทั้ง ๓ อําเภอในเกาะภูเก็ต

เกาะภูเก็ตจึงมีความสวยงามในทุกมิติ ไมวาจะเปนปาเขา

ลําเนาไพร สายน้ําลําธาร.. จนถึงหาดทราย สายลม แสงแดด.. 

ที่สัมพันธกันอยางเหมาะควร ระหวางผืนดินกับแผนน้ําในทอง

ทะเลอันดามัน.. สมบูรณไปดวยธรรมชาติทุกมิติ.. ดังเรียกขานวา 

สวรรคเมืองใต... 

ความเปนอยูดั้งเดิมของชาวภูเก็ตจึงเช� อมโยงชีวิตกับสิ่ง

แวดลอมธรรมชาติในทุกดานอยางแยกกันไมออก ไมวาอาชีพ

กิจการ.. ความเปนอยูที่อิงอาศัยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ นับ

ตั้งแตสมัยแรธาตุรุงเรือง.. จนเขาสูยุครุงเรืองในกิจการทองเที่ยว 

ขายธรรมชาติ หาดทราย สายลม แสงแดด.. และปาเขาลําเนาไพร

ดังที่ปรากฏ...

ภาพอดีตจึงไดเห็นการอยูรวมกันอยางมีความสมดุลระหวาง

คนชุมชนในพื้นที่กับสิ่งแวดลอม ที่มีอิทธิพลสงผลตอพฤติจิต.. 

พฤติกรรมของชาวภูเก็ต ใหมีสุขภาพกาย-จิตที่ดี.. เต็มเปยมไปดวย

อัธยาศัยไมตรี มีน้ําใจ ชอบใหทาน ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน.. 

ที่เปนลักษณะของสังคมมิตรภาพ.. ตามวิถีสังคมในอดีต.. ซึ่งนับเปน

ความสวยงามที่ยังน�าฝนถึงอยูเสมอ.. เม� อนึกถึง เกาะภูเก็ต ไขมุก

อันดามัน สวรรคเมืองใต หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี และบารมี

หลวงพอแชมวัดฉลอง...

แตเม� อโลกตองวิวัฒนาการไปตามกระแสวัตถุนิยมเปน

ใหญ อันเกิดจากแรงผลักดันของตัณหา ทิฏฐิ.. ในจิตใจของสัตว

สังคม.. จึงไดเห็นการเปลี่ยนแปลงไปมากมายในทุกดานที่สัมพันธ

กับมนุษยชาติทั่วโลก ไมเวนแมเกาะภูเก็ต จากสังคมเดิมที่สงบสุข

อยางมีดุลยภาพที่สัมพันธระหวางหมูชนกับสิ่งแวดลอม เริ่มวุนวาย

กับการแสวงหา การแขงขันกันในทุกวิธีการ เพ� อการแยงชิงใหได

มาในลาภ.. โดยเฉพาะเม� อเขาสูสังคมยุคโลกาภิวัตนตามกระแส

ไอที...

ในวันนี้ทุกพื้นที่ของเกาะภูเก็ตจึงเกล� อนกลาดดารดาษไปดวย

ซากตึกรามบานชอง สิ่งกอสรางนานาชนิด.. ในขณะที่ ปาไม ภูเขา 

ถูกทําลาย ไมเวนแมปาตนน้ําที่อยูในความดูแลของราชการที่เคย

อุดมสมบูรณ

ดังภาพทิวเขานาคเกิดที่ทอดตัวเช� อมโยงตั้งแตหัวเกาะสูทาย

เกาะ ซึ่งถูกบุกรุกแผวถางตัดไมทําลายปากันอยางอึกทึกครึกโครม 

อยางไรความเมตตากรุณาตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติ.. ทั้งนี้ คงไม

ตองกลาวถึง หาดทราย สายลม แสงแดด.. ที่ถูกบุกรุกครอบครอง

ไปทั่วจากน้ํามือของนายทุนธุรกิจการทองเที่ยว.. จนยากจะหาที่นั่ง

ชมวิวบนชายหาดที่มีหาดทรายสวยงามดังที่เคย.. ทุกชายหาดลวน

มีการจับจองเพ� อประกอบธุรกิจกันอยางเมามัน... ดวยน้ํามือของคน

ตางถิ่น.. นายทุนตางชาติเปนสวนใหญ ในขณะที่ชาวภูเก็ตขนาน

แทดั้งเดิมไดแตมองดูดวยสายตาทอดอาลัยกับทุกสิ่งทุกอยางที่กําลัง

เกิดขึ้นและเปนไป..

หากเรามองโลกอยางเขาใจในธรรม เรียนรูธรรมอยางเขาใจ

โลก.. ก็คงจะสามารถปลงจิตวางใจไดวา ทุกอยางมันตองเปนอยาง

นี้.. เปนอยางนั้นเปนธรรมดา... แมจะนึกคิดแบบเซ็งๆ โลก ก็ตอง

ยอมรับ เพราะไมรูวาจะขัดขืนฝนสูกับสิ่งนั้นๆ ไดอยางไร

การปลอยปละละเลยใหทุกอยางไหลไปตามวิถีโลก จึงเกิด

มหกรรมแยงชิงพื้นที่ ทําลายสิ่งแวดลอม เบียดเบียนธรรมชาติ

อยางรุนแรงและสาหัส ดวยความรูสึกที่ไรความสํานึกรับผิดชอบ.. 

ดวยจิตใจที่ไรการรูคุณในธรรมชาติ...

ดังเทือกเขาปาไม.. ตนน้ําลําธาร.. ทุกจุด ที่ถูกหมูชนเขายื้อ

แยงทําลาย เพ� อกอสรางอาคารบานพัก ภาพพืชพันธุที่หมูชนปลูก

ลงไปทดแทนไมปานานาพันธุที่ถูกทําลายเกิดปรากฏ เพ� อหวังผลใน

การครอบครองทํากินบนที่ดินปาไม.. ที่ กํากับดูแลโดยสํานักงาน

ปาไม กรมทรัพยากรปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม...

จึงไดเห็นปรากฏการณในวันนี้.. ที่ยังมีการบุกรุกทําลายปา

ในทุกขณะที่มีโอกาส.. โดยกลุมชาวบานในพื้นที่.. ที่ขึ้นไปถือสิทธิ

ครอบครองที่ปาพากันโคนลมไมยืนตนที่มีคุณคากันอยูทุกขณะที่

ทําได.. อยางไมเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง.. หรือธรรมชาติสิ่ง

แวดลอมที่จะพังทลายลงโทษตอบแทนคืนกลับ... จึงทําใหเกิดภาวะ

วิกฤตในธรรมชาติอยางไมเคยปรากฏ.. ในความผันแปรที่ไมสอดรับ

กับฤดูกาล...

..ซึ่งวันดีคืนดีจึงไดเห็นสายน้ําที่ไหลลงมาจากเทือกเขามี

สีขุนแดง อันเกิดจากดินภูเขาที่พังทลายลง ดวยมีการแอบโคน

ตนไมใหญบนปาตนน้ํา.. กันอยางอึกทึกครึกโครม.. มิหนําซ้ํายังมี

การจุดไฟเผาปาเพ� อทําการเขาถือครองปาเส� อมสภาพดวยการปลูก

ยางพาราทดแทน...

ยิ่งมีการกวานซื้อที่ดินตามปาภูเขาของนายทุน.. ก็ยิ่ง

สนับสนุนใหมีการบุกรุกผืนปาไมอันอุดมสมบูรณกันมากขึ้น.. เพ� อ

จะไดจําหน�ายใหกับนายทุนที่บงการอยูเบื้องหลัง...

จึงไมแปลกที่เกาะภูเก็ตจะประสบกับวิกฤตการณขาดแคลน

น้ําจืดในยามหนาแลงดังที่ใกลจะมาถึง.. อันเกิดจากน้ํามือของคน

บางกลุม นายทุนบางพวก และสนับสนุนโดยขาราชการบางคน

จากหน�วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ อํานวยการสนับสนุนใหเกิดการ

ทําลายปา เพ� อบุกรุกครอบครองทํากินกันอยางออกหนาออกตา.. 

ไมเกรงกลัวอาญาแผนดิน...

ในเม� อปาตนน้ําบนภูเขาถูกทําลายลงอยางยอยยับ.. จึงไม

แปลกที่จะเกิดความวิบัติทางธรรมชาติสิ่งแวดลอม ที่พรอมยกตัว

เปนภัยพิบัติไดในทุกฤดูเวลา...

ยิ่งยามฝนตกหนักในฤดูกาลฝน.. สายน้ําจากภูเขาจะกระชาก

ลากหนาดินลงมาจนภูเขาพังทลายในบางสวน.. ใหความเดือดรอน

วุนวายตอชาวบานในพื้นที่ราบ ซึ่งปลูกบานเรียงรายไปโดยรอบ.. 

และปาไมบางแหง.. หมูบานบางที่ก็มีการกอสรางอาคารที่พัก.. ปด

ทางน้ําธรรมชาติที่เคยไหลสงมวลน้ําผานจากภูเขาลงสูทะเล.. จึงไม

แปลกที่จะเกิดภาวะน้ําทวมฉับพลันที่มีบอยครั้ง.. ซึ่งปญหาดังกลาว

เกิดขึ้นจากการมุงจับจองพื้นที่ปาไมลําธารสาธารณะของคนในทอง

ถิ่นที่มีนายทุนแอบแฝงอยูเบื้องหลังทุกกลุม...

..และในยามเม� อฝนขาดเม็ดในฤดูแลง.. จึงไดเห็นปริมาณน้ํา

ที่มีนอยนิด.. ลําธารที่เหือดแหง จนน�าเปนหวงตอผืนปาที่ตองพึ่งพา

สายน้ําลําธารตามภูเขา.. ในฐานะปาตนน้ํา.. โดยเฉพาะหมูสัตว.. 

หมูชน.. ที่ยังตองอาศัยการหลอเลี้ยงชีพจากสายน้ําธรรมชาติจาก

เทือกเขาดังกลาว.. ที่ปอนน้ําดิบธรรมชาติลงสูแองเก็บกักน้ําเหนือ

เข� อนตางๆ เพ� อจะจัดเก็บน้ําธรรมชาติไวใชประโยชน โดยเฉพาะ

การปอนสงน้ําดิบใหกับการประปาสวนภูมิภาค.. ที่ตองการปริมาณ

น้ําจํานวนมาก.. เพ� อจะไดสงจายไปยังครัวเรือน.. โดยเฉพาะกิจการ

ธุรกิจโรงแรม.. ที่มีความตองการใชน้ําประปาสูงมากในแตละเดือน..

แตละป

จึงเปนปญหาเรงดวน.. ไมแพ วิกฤตโควิด-๑๙ ที่หน�วย

งานผูรับผิดชอบทุกฝายควรจะกลับมาใหความสนใจ เพ� อรวมกัน

ศึกษาปญหาดังกลาวกันอยางจริงจัง กอนที่จะหายนะไปมากกวา

นี้..

เพ� อจะไดนําไปสูการจัดระบบบริหารจัดการอยางเปนรูป

ธรรม มีการแกไขปญหาอยางมีแบบแผนและยั่งยืน.. จากหน�วย

งานที่เกี่ยวของ จึงน�าจะเปนเร� องเรงดวนของเกาะภูเก็ต.. ในการ

ปกปองรักษามรดกทางธรรมชาติของเกาะแหงนี้ ไวไมใหฉิบหายไป

มากกวานี้ ซึ่งคงตองพึ่ง นายณรงค วุนซิ้ว ผูวาราชการจังหวัด

ภูเก็ต ที่เคยมีประสบการณทํางานเชิง อนุรักษธรรมชาติจาก 

จ.ชัยภูม ิตอการรักษาผืนปาตนน้ํา มรดกชิ้นสุดทายของเกาะภูเก็ต

ไวใหลูกหลานไดใชประโยชนในระยะยาวสืบตอไป…

ยิ่งในสถานการณที่จังหวัดภูเก็ตกําลังสาละวนอยูกับไวรัส

โควิด-๑๙ ที่ยังแพรระบาดอยู.. ยิ่งควรใสใจตอการแกปญหาดัง

กลาว เพ� อไมเปดโอกาสใหพวกมิจฉาชีพทั้งหลายเรงดาหนากัน

ออกมาบุกรุกทําลายผืนปา ตามแผนถือสิทธิครอบครองที่ดินใน

เขตปา.. โดยอางวาเปนปาเส� อมโทรมตามที่คนพวกนี้มักจะแตง

นิทานมาเลาไวคอยหลอกเจาหนาที่ละออนหนาใหมๆ วา.. “เคย

เกิดไฟปาเผาไหม ๙ วัน ๙ คืน.. จนปาไมที่เคยอุดมสมบูรณ

เสียหายหมด จึงไดเขามาถือครองทํากินกัน เพ� อปลูกพืชพันธุ

ไมทดแทนซอมแซมปาเส� อมโทรม!!” ..ซึ่งนับเปนคาถานิยม

ที่ชาวบานกลุมบุกรุกปาจะจดจําทองบนกันมา ยามตองตอบ

คําถามสังคม.. ใหปากคํากับเจาหนาที่ปาไม.. เพ� อการไดสิทธิ

ในการครอบครองทํากิน.. กอนที่จะเปลี่ยนที่ครอบครองไปสู

มือของนายทุนผูบงการอยูเบื้องหลัง ที่คอยสนับสนุนเงินทอง

กระสุน ออกหนาเคลียรปญหากับเจาหนาที่.. จัดการวิ่งเตนออก

เอกสาร เพ� อการไดผืนปาสวยงามมาไวในครอบครอง.. กอนนํา

เขากระบวนการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน...

จึงควรอยางยิ่งที่จังหวัดภูเก็ตตองเรงสํารวจตรวจตราปาไม.. 

ผืนปาตนน้ําในเขตอนุรักษอยางจริงจัง เพ� อพิทักษรักษาสวนที่คง

เหลือ.. และปลูกทดแทนสวนที่สูญหายถูกทําลายทิ้งไปจากน้ํามือ

มนุษยและภัยธรรมชาติ...

ที่สําคัญยิ่งคือ การดําเนินคดีอยางจริงจังกับผูบุกรุก นายทุน

ผูอยูเบื้องหลัง ทุจริตชนที่ใหความรวมมือในการทําลายปาไมภูเขา.. 

และไมควรใหเขาไปถือสิทธิ์ปลูกที่พักอาศัยอยูกินกันอยางเปนปกติ 

จนหลายพื้นที่กลายเปนแหลงซุกซอนแรงงานเถ� อนตางชาติ เปนที่

ตั้งของชองทางหากิน.. บุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย.. จนกลายเปน

แหลงอํานาจมืดบนปาตนน้ํา.. ที่ถูกปลอยไวใหทรงอิทธิพลตอพื้นที่ 

จนชาวบานสุจริตชนหวาดผวา...

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เม� อพิจารณาศึกษาถึงพระบรม

ราชโองการภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 จะพบวา ประกาศพระบรมราชโองการของพระ

มหากษัตริย มีอยู 2 รูปแบบ คือรูปแบบที่ 1 ประกาศพระบรม

ราชโองการโดยที่ไมจําเปนตองมีผูรับสนองบรมราชโองการ กับรูป

แบบที่ 2 ประกาศพระบรมราชโองการที่มีผูรับสนองบรมราชโองการ 

ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ประกาศพระบรมราชโองการโดยที่ ไมจําเปนตอง

มีผูรับสนองบรมราชโองการ พบวามีอยู 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 ประกาศพระบรมราชโองการโดยที่ไมจําเปน

ตองมีผูรับสนองบรมราชโองการอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เชน มาตรา 15
 
การแตงตั้ง

และการใหขาราชการในพระองคพนจากตําแหน�ง ใหเปนไปตามพระ

ราชอัธยาศัย การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของ

ราชการในพระองค ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว

ในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปน “การใชพระราชอํานาจตามอัธยาศัย” 

เชน ประกาศพระราชบรมราชโองการใหนายทหารสัญญาบัตรแตง

ตั้งเปนราชองครักษในพระองค (ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอน

พิเศษ 286 ง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 หนา 1-5) ประกาศพระราช

บรมราชโองการแตงตั้งนายทหารพิเศษ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 

ตอนพิเศษ 260 ง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หนา 1) ประกาศ

พระราชบรมราชโองการใหนายทหารสัญญาบัตรและตํารวจชั้น

สัญญาบัตรแตงตั้งเปนทหารราชองครักษพิเศษและนายตํารวจราช

องครักษพิเศษ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนพิเศษ 138 ง ลงวัน

ที่ 28 สิงหาคม 2563 หนา 7-10) เปนตน 

ลักษณะที่ 2 ประกาศพระราชบรมราชโองการที่ไมมีผูรับ

สนองบรมราชโองการ เชน ประกาศสถาบันพระมหากษัตริยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 

ตอนพิเศษ 37 ง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 หนา 1) จะเห็นได

วาพระราชบรมราชโองการนี้ ไมไดอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

ระกาศพระบรมราชโองการ (Royal command) พบวา

มีลักษณะของการอางอิงกับการใชอํานาจของสถาบันพระ

มหากษัตริย ไดมีรูปแบบและวิวัฒนาการที่สัมพันธกับบริบท

ประวัติศาสตรการเมืองไทย อาจแบงออกได 2 ยุค คือ ยุค

สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยกับยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

2475 ดังนี้

พระบรมราชโองการสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย กอนการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

พระบรมราชโองการยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยนับตั้งแตการ

ปฏิรูปการปกครองสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 5) พระราชอํานาจในการออกกฎหมายเปนพระราชอํานาจ

ของพระมหากษัตริย โดยตรง ซึ่งสะทอนใหเห็นจากพระราชดํารัส

ของรัชกาลที่ 5 ไววา “พระบรมราชโองการของพระเจาแผนดินกรุง

สยามนี้มิไดปรากฏในกฎหมายอันใดดวยเหตุที่ถือวาเปนลนพน ไมมี

สิ่งใดหรือผู ใดจะบังคับขัดขวางได” ดวยเหตุนี้พระราชดํารัสหรือ

พระราชวินิจฉัย เม� อมีการนํามาประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงเปน

พระบรมราชโองการที่ประกาศออกมาใหปฏิบัติตามและมีสถานะเปน 

“กฎหมาย” โดย “ไมจําเปนตองมีผูลงนามในการรับสนองพระบรม

ราชโองการ”

พระบรมราชโองการสมัยการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในป

พุทธศักราช 2475 โดยระบบรัฐบาลแบบรัฐสภาที่มีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญพระราชอํานาจในการใชอํานาจ

อธิปไตยของพระมหากษัตริยตองเปนอํานาจที่รัฐธรรมนูญกําหนดให

ไวเทานั้น ดังนั้นพระราชอํานาจอันลนพนในอดีตก็ไดรับการจํากัดโดย

รัฐธรรมนูญ ประกาศพระบรมราชโองการที่ออกโดยพระมหากษัตริย

ในการบริหารราชการแผนดินโดยทั่วไปจะเปนบทบริหารบัญญัติยังคง

มีสถานะทางกฎหมายในระดับกฎหมายบัญญัติ ตอมาในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 ไดมีการยกเลิกการออก

ประกาศพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยที่มีสถานะทาง

กฎหมายและเปนเพียงคําสั่งของกษัตริยซึ่งตองมีนายกรัฐมนตรี หรือ

รัฐมนตรี หรือประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทนราษฎร หรือ

ประธานรัฐสภา หรือองคมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ

ทําใหมีการใหความหมายประกาศพระบรมราชโองการ หมายถึง พระ

ราชดํารัสหรือพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริยที่เปนคําสั่งของ

กษัตริย ซึ่งจะตองมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานรัฐสภา หรือองคมนตรีลง

นามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยหลักการนี้ ไดมาตลอดตอเม� อ

มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 สถานะทางกฎหมายของประกาศพระบรมราชโองการไดมีความ

เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง 

พระบรมราชโองการภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราช

รัฐธรรมนูญมาตรา 15 ดังเชนลักษณะที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย แตอาศัยอํานาจตามจารีตประเพณีการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขที่ยัง

ยอมรับพระราชอํานาจพระมหากษัตริยที่มีความใกลเคียงกับระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ภาย

ใตมาตรา 5 วรรค รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 เปนตน

รูปแบบที่ 2 ประกาศพระบรมราชโองการที่มีผูรับสนองบรม

ราชโองการ ถือเปนการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยผาน

ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองคกรอิสระ “โดยมีผูรับสนอง

บรมราชโองการ” คือ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานรัฐสภา หรือองคมนตรีลง

นามรับสนองพระบรมราชโองการ เชน ประกาศพระบรมราชโองการ

แตงตั้งนายกรัฐมนตรี โดยมีประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูรับสนอง

พระบรมราชโองการ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 ตอนพิเศษ 148 ง                       

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 หนา 1) ประกาศพระบรมราชโองการ

แตงตั้งประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรโดยมีนายก

รัฐมนตรีผูรับสนองพระบรมราชโองการ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 136 

ตอนพิเศษ 140 ง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หนา 1) ประกาศ

พระบรมราชโองการแตงตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาโดยมี

นายกรัฐมนตรีผูรับสนองพระบรมราชโองการ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 

136 ตอนพิเศษ 140 ง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หนา 2) เปนตน

เม� อพิจารณาถึงพระบรมราชโองการภายใตบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พบวา พระ

ราชดํารัสหรือพระราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย เม� อมีการนํา

มาประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นมีทั้งที่ “เปนประกาศพระบรม

ราชโองการที่ประกาศออกมาใหปฏิบัติตามและมีสถานะทาง

กฎหมาย” และ “เปนประกาศพระบรมราชโองการที่ประกาศออก

มาที่ ไมมีสถานะทางกฎหมายใดๆ แตเปนการประกาศใหประชาชน

รับทราบหรือแจงใหประชาชนรับทราบเปนการทั่วไป” เชน ประกาศ

สถาบันพระมหากษัตริย เปนตน 

สามารถสรุปประกาศพระบรมราชโองการได 2 รูปแบบ กลาว

คือ รูปแบบที่ 1 เปนประกาศพระบรมราชโองการมีสถานะทาง 

“กฎหมาย” กับเปน “คําสั่งของกษัตริย” ที่ไมมีสถานะทางกฎหมาย 

โดย “ไมจําเปนตองมีผูลงนามในการรับสนองพระบรมราชโองการ” 

รูปแบบที่ 2 เปนประกาศพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย

ที่มีสถานะทางกฎหมายและเปนคําสั่งของกษัตริยซึ่งตองมีนายก

รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี หรือประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาผูแทน

ราษฎร หรือประธานรัฐสภา หรือองคมนตรีเปนผูรับสนองพระบรม

ราชโองการ.

รองศาสตราจารยสิทธิกร ศักดิ์แสง 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

ไปทั่วจากน้ํามือของนายทุนธุรกิจการทองเที่ยว.. จนยากจะหาที่นั่ง ..และในยามเม� อฝนขาดเม็ดในฤดูแลง.. จึงไดเห็นปริมาณน้ํา

แหลงอํานาจมืดบนปาตนน้ํา .. ภูเก็ต!!

ขอสังเกตเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประกาศพระบรมราชโองการ

ภายใตบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เ

ป

ลี้คิมฮวง



ารเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 2-3 เขต ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอีก

ไม่กี่วันข้างหน้า ต้องบอกว่าเดือด!!! ชิมลางก่อนจะเข้าสู่

บรรยากาศการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคต

ทั้งการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ที่จังหวัดสงขลา, จังหวัดชุมพร 

และกรุงเทพฯ

ยิ่งการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 6 สงขลา และเขต 1 ชุมพร 

ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นเจ้าของพื้นที่เดิม ต้องมาดวลกับ

คู่แข่งสำาคัญอย่างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เป็นพรรคร่วมรัฐ 

บาลด้วยกัน

ดุเดือดเลือดพล่าน เล่นกันชนิดไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม!!!

โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายที่พรรคพลังประชารัฐ “บิ๊กป้อม” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า

พรรค พปชร. ขนทีมงานชุดใหญ่ลงมาจากกรุงเทพฯ ช่วยผู้สมัคร 

พปชร.หาเสียง

เล่นเอาแชมป์เก่าพรรค

ประชาธิปัตย์ต้องหลังพิงฝาสู้ยิบ

ตา ถึงขนาด “จุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์” รองนายกฯ และ รมว.

พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค 

ปชป. ขึ้นเวทีปราศรัยที่ศูนย์บริ                                      

บาลผู้สูงอายุ อำาเภอสะเดา จัง 

หวัดสงขลา ค่ำาคืนวันพุธท่ีผ่านมา 

ประกาศเสียงดังฟังชัด

“พรรคประชาธิปัตย์ตั้งใจ

ก่อตั้งเพื่อรับใช้ประชาชนอย่าง

ยั่งยืน โดยเฉพาะประชาชนใน

พื้นที่ภาคใต้ ไม่ใช่พรรคการเมืองเฉพาะกิจ ตั้งขึ้นสนับสนุนให้ใคร

ขึ้นมามีอำานาจ จนการเลือกตั้งสมัยหน้าอาจต้องทิ้งพรรค ผู้แทนฯ 

กลายเป็นสัมภเวสี”

“หัวหน้าพรรค ปชป.” ยังกระหน่ำาซ้ำาถึงการใช้โครงการคน                                                                            

ละครึ่งหาเสียงว่า ไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่เป็นนโยบาย

ของรัฐบาลทุกพรรค เพราะในการประชุมคณะรัฐมนตรี ท้ังพรรค                                                                                

ประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยก็ให้การสนับสนุนด้วย และนโย 

บายคนละครึ่งไม่ใช่นโยบายที่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่งนำาไปหาเสียงตั้งแต่แรก 

“หากพรรคการเมืองใดนำาไปอ้างเป็นนโยบายส่วนตัว ก็ถือ 

ว่าเป็นการลักวิ่งชิงปล้นกลางแดด และแม้การเลือกตั้งซ่อมครั้ง

นี้ ประชาชนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ นโยบายคนละครึ่งก็จะยัง

คงอยู่ และการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แต่

เป็นการคืนที่นั่งและความเป็นธรรมให้กับพรรคประชาธิปัตย์”

เรียกว่าหาเสียงกันชนิด “ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ” กันเลย

กระนั้นการเมืองก็คือการเมือง ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร  

ก็คงต้องมาลุ้นมาติดตามกันดูว่าการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ทั้ง 3 เขต 3 

พื้นที่ ใครจะคว้าชัยเป็นขวัญกำาลังใจ เป็นการชิมลางก่อนเลือกตั้ง

ใหญ่ในอนาคต ต้องติดตามๆ

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า                                                                        

การกระทรวงพาณิชย์ และเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

เกิดวันที่ 15 มีนาคม 2499 มีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่าง

โชกโชน เป็น ส.ส.มาหลายสมัย และเป็นรัฐมนตรีในตำาแหน่งต่างๆ 

มามากมาย

“จุรินทร์” เกิดที่จังหวัดพังงา เริ่มศึกษาในระดับประถม

ศึกษา จากโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา จังหวัดพังงา ศึกษาต่อระดับ

มัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำาเร็จปริญญาตรี 

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (สิงห์แดง) จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ 

ฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน จากสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า).

การแก้ไขปัญหาท่ีไม่ถูกต้อง “พ่อหลวงสอนว่าต้องแจกเครื่องมือ

หาปลา มิใช่แจกปลา”

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องฝากถามคุณหญิงหน่อยว่าบำานาญ

ผู้สูงอายุจะสามารถทำาให้จริงอย่างไร มิใช่บอกว่าทำาได้ ทำาจริง                                                          

ไม่รับผิดชอบการกระทำาของนโยบายการเมืองผิดพลาด สร้าง                                                                  

ความเสียหายให้กับประเทศถือว่าไม่มีความผิด ดังนั้นประเทศ 

ไทยจึงมีรัฐบาลแกล้งโง่ สภาแกล้งโง่ เพราะต้องการรับค่าโง่                                                            

ถ้าคุณหญิงหน่อยพูดว่าบำานาญผู้สูงอายุทำาได้จริง เพราะความ

เชื่อม่ันว่าตนสามารถกระทำาได้จริง ไม่ใช่พูดว่าทำาได้เพราะต้อง                                                                                 

การคะแนนนิยมเหมือนที่โทนี่กระทำามาแล้ว ก็ต้องถือว่าคุณ                                                                            

หญิงหน่อยผิดศีลข้อมุสาฯ ซ่ึงสำาหรับคนท่ีไม่ยึดม่ันพระรัตนตรัย

เป็นที่พึ่งก็คงคิดว่าไม่เป็นไร แต่ประวัติศาสตร์การเมืองของ

คุณหญิงหน่อยน่าจะไม่ “คลีน” พอที่จะทำาให้เกิดความเชื่อถือ                                                                          

ว่าคุณหญิงหน่อยพูดเพราะคิดว่าจะทำาได้จริง ผมไม่ได้มีอคติ

กับคุณหญิงหน่อย แต่ผมก็ไม่ชาวโลกสวยที่เชื่อทุกอย่างที่ได้ 

ยินครับ

สุดท้ายผมเชื่อว่าคุณหญิงหน่อยก็รู้ดีว่าถึงอย่างไรก็จะไม่

ได้เป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล นโยบายบำานาญผู้สูงอายุจึงไม่มี

โอกาสเป็นจริง ดังนั้นเรื่องนี้จึงมีเจตนาเพื่อให้ได้คะแนนนิยม 

ให้ได้ ส.ส.มากที่สุดเท่านั้น

เฒ่าทารก   

 

เป็นนักการเมืองก็ต้องหาเสียงครับ หาเสียงเสร็จได้อำานาจ

มาจะทำาได้ตามที่หาเสียงหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง มันก็เป็นแบบนี้

เกือบทั้งนั้นแหละครับ พรรคพลังประชารัฐเองตอนหาเสียงก็

โม้ไว้เยอะ พอทำาจริงก็ได้ไม่กี่เรื่องครับ ส่วน เจ๊หน่อย ตอนนี้

ต้องขยันหาเสียงหน่อย ไม่งั้นคนลืมซิครับ ฮ่าๆๆ.

ผู้นำาประเทศมันไร้ฝีมือ

เรียน บ.ก.ไทยโพสต์

ด้วยเวลานี้ค่าครองชีพแพงมาก ดัชนีราคาสินค้าและ

บริการก็แพงล่ิว ข้าราชการและพนักงานเทศบาลท่ีเกษียณอายุ                                                                                

งานไปแล้วนาน บ่นว่าชีวิตอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆ ผู้นำาประเทศมัน                                                                            

ไร้ฝีมือในการทำางาน มองการณ์ไกลไม่เป็น ดูง่ายๆ แค่น้ำา

ประปา ไฟฟ้าในจำานวนปริมาณหรือโควตาขนาดกินและใช้งาน

5บทความ

นเวลาเปลี่ยน

ดูเหมือนว่า “ธนาธร” ไม่ได้เป็นที่รัก ของมิตร

รักแฟนเพลงเสียแล้ว 

ถือเป็นย่างก้าวที่ผิดพลาด! 

การที่ “ธนาธร” ขู่จะฟ้องร้อง “หมอพร้อม” 

รวมทั้งสื่อ และกลุ่มที่ “ธนาธร” เรียกว่า สมุนเครือข่ายเผด็จ 

การอนุรักษนิยม ตามแต่จะมโนมานั้น “ธนาธร” ไม่ได้คิดแบบ

ผู้ใหญ่

ด้วยเรื่องเล็กๆ กลับทำาให้ “ธนาธร” แยกแยะไม่ออก 

กลายเป็นเลือดเข้าตา และพร้อมที่จะเอาคืน 

บททดสอบนี้ถือว่า “ธนาธร” ไม่ผ่าน 

หลายคนที่อยู่ฝั่งเกลียดลุงตู่ ยังมองออกว่า “ธนาธร” มี

ปัญหาด้านวุฒิภาวะ

“วัฒนา เมืองสุข” พรรคไทยสร้างไทย ให้ความเห็นชนิด

ที่ “ธนาธร” ต้องกลับไปก่ายหน้าผากคิดว่าตัวเองทำาถูกหรือ

เปล่า 

“ใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อเอา

ไว้เปิดเผยยืนยันการฉีดวัคซีน หลายคนถึงขนาดโพสต์ภาพโชว์

การฉีดวัคซีน 

การเปิดเผยว่าใครฉีดวัคซีนจึงไม่ทำาให้เกิดความเสียหาย 

ไม่เป็นความผิดฐานเปิดเผยความลับตามมาตรา ๓๒๒ แต่เสีย

มารยาทหรือไม่ก็ว่ากันเองครับ”

สิ่งที่ “ธนาธร” ต้องกลับไปคิด คือการเปิดเผยข้อมูลการ

ฉีดวัคซีนสร้างความเสียหายให้จริงหรือไม่ 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๒ เขียนว่า 

“ผู้ใดเปิดผนึก หรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสาร

ใดๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป เพื่อล่วงรู้ข้อความก็ดี เพื่อนำาข้อ 

ความในจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็

ดี ถ้าการกระทำานั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ”   

มีคนไทยกว่า ๕๐ ล้านคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว จะมีสักกี่คน

ที่คิดว่าข้อมูลการฉีดวัคซีนของตนเองเป็นเรื่องสร้างความเสีย

หาย ฉะนั้นต้องปิดบังไม่ให้ใครรู้  

นอกเหนือไปจากนั้น มีเหตุผลอะไรต้องปิดบัง 

เล็กน้อยแต่สอบตก!

นึกภาพไม่ออกจริงๆ คนเป็นอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ฟ้องร้องบุคคลที่นำาข้อมูลการฉีดวัคซีนมาเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆ จะยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ที่มาก 

มายมหาศาลกว่านี้ ได้หรือไม่ 

เหตุการณ์มันไปไวครับ 

โซเชียลเขาไปขุดมาว่า วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงพยา 

บาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ได้ทำาการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้                                                                               

กับประชาชนท่ีได้ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านทางหมอพร้อม ณ สนาม

กีฬากลางเทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า

เฟซบุ๊ก “ดร.นิว-ศุภณัฐ อภิญญาณ” โพสต์อ้างอิงเว็บไซต์

ของเทศบาลตำาบลแหลมฟ้าฝ่า จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นสนาม

ฉีดวัคซีนของ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ไว้ดังนี้ครับ...

...ในวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลพระสมุทร

เจดีย์สวาทยานนท์ ได้ทำาการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับประชาชน

ที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านทางหมอพร้อม ซึ่งในการฉีดวัคซีน

นี้ ทางท่าน ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เขต ๗ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางมามอบอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ อาหาร น้ำาดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และมอบเจล

แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่มารับวัคซีนทุกๆ ท่าน 

นอกจากน้ี ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า โดย                                                                                        

ท่านนายกเฉลิมพล สิทธิพันธ์ุ นายกเทศมนตรีตำาบลแหลมฟ้าผ่า รอง

นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภา                                                                     

เทศบาล เจ้าหน้าท่ีเทศบาลได้ร่วมกันดูแลและอำานวยความสะดวก

กับประชาชนที่มารับวัคซีน ทำาให้การฉีดวัคซีนผ่านไปได้ด้วยดี ณ 

สนามกีฬากลางเทศบาลตำาบลแหลมฟ้าผ่า...

............................................................

แล้ว “ดร.นิว” ตั้งคำาถามไปถึง “ธนาธร” 

...ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับ

วัคซีนผ่านทางหมอพร้อม อีกทั้งภาพถ่ายก็ได้ยืนยันอย่างชัดเจน

อีกเช่นกันว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาต่อคิวเข้ารับวัคซีนล้วนแล้ว

แต่เป็นผู้สูงอายุแทบทั้งสิ้น

๑.การท่ีนายธนาธรได้รับการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียน

หมอพร้อมเช่นเดียวกับประชาชนท่ัวไป ท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีนในวัน 

เวลาและสถานที่ดังกล่าว

๒.การที่นายธนาธรได้รับวัคซีนในสถานที่และช่วงเวลาซึ่ง

พิเศษกว่าใครๆ โดยนายธนาธรไม่ต้องนั่งต่อคิวเพื่อเข้ารับวัคซีนที่

สนามฉีดวัคซีนในเวลาปกติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป แต่นาย

ธนาธรเข้ามารับวัคซีนแบบพิเศษที่ รพ.ดังกล่าว เวลา ๑๙.๑๕ น. 

ในขณะที่ผู้สูงอายุจำานวนมากต้องมานั่งรอคิวที่สนามฉีดวัคซีน

ตามปกติ

๓.การที่บ้านของนายธนาธรอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่ง

มีโควตาวัคซีนจำานวนมากที่สุด แต่กลับย่องไปฉีดถึง รพ.เล็กๆ ใน

จังหวัดสมุทรปราการ จนได้รับวัคซีนก่อนคนในพ้ืนท่ีอีกจำานวนมาก 

อีกทั้งในขณะนั้นเป็นห้วงเวลาที่กำาลังมุ่งเน้นฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม

เสี่ยงของผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

แบบนี้ยังไม่เพียงพออีกหรือที่จะกล่าวว่า นายธนาธรเอา

เปรียบคนแก่ที่ไปฉีดวัคซีนตามปกติในวันเดียวกัน และแย่งวัคซีน

จากคนแก่อีกจำานวนมากในพ้ืนท่ี ซ่ึงยังไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนเหมือน

กับนายธนาธร?

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รู้สึกละอายกับความเป็นอภิสิทธิ์

ชนของตนเองบ้างหรือเปล่า? ไหนว่าคนเท่ากัน?

..............................................................

ตามไปดูเฟซบุ๊กของ ส.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรคพลัง

ประชารัฐ ก็มีความชัดเจนขึ้นอีกระดับหนึ่ง 

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส.ส.ไพลิน โพสต์ว่า 

...#แรงงงงง!!

โควิดสายพันธุ์ต่างๆ แรงมากค่ะตอนนี้

มาเร่งฉีดวัคซีนกันนะคะ

ณ สนามกีฬาเทศบาลแหลมฟ้าผ่า

อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันละประมาณ ๑,๒๐๐ คน...

และ “ส.ส.ไพลิน” ตอบคอมเมนต์แฟนเพจที่ถามเรื่องลง

ทะเบียนที่ไหน อย่างไร เอาไว้แบบนี้ครับ

“..สามารถลงทะเบียนได้ที่ รพ.สต. / กำานัน / ผู้ใหญ่บ้าน 

/ อสม. ในพื้นที่ที่พักอยู่นะคะ...”

ที่น่าสนใจคือ การฉีดวัคซีนที่ สนามกีฬาเทศบาลแหลม

ฟ้าผ่า ส่วนใหญ่ฉีดช่วงเช้า ตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

ฉีดวันละ ๑,๒๐๐ คน ไม่เกินเที่ยงก็จบพอดี ช่วงบ่ายแยก

ย้าย 

แต่ “ธนาธร” ไปที่ฉีดโรงพยาบาลตอน ทุ่มสิบห้านาที 

คำาถามมาเพียบครับ!

“ธนาธร” ลงทะเบียนแบบไหน 

ที่แน่ๆ ไม่มี วอล์กอิน 

ถ้าไม่ลงทะเบียนหมอพร้อม “ธนาธร” ต้องลงกับ กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล อสม. อะไรสัก

อย่างแน่นอน 

ไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงอะไรที่ “ธนาธร” จะนำาข้อ

เท็จจริงมาตอบข้อสงสัยให้กระจ่าง 

ไม่ใช่เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด 

ไม่ใช่เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน 

ไม่ใช่เรื่องการใช้อำานาจผิดกฎหมาย 

ไม่มีอะไรร้ายแรงเลย 

แค่บอกว่า ตัวเองลงทะเบียนฉีดวัคซีนแบบไหน 

คำาถามง่ายๆ นี้ คนกว่า ๕๐ ล้านคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ตอบ

ได้เกือบทั้งนั้น 

ยกเว้นพวกใช้เส้น อาจเหนียมเล็กน้อยไม่กล้าบอก 

ฉะนั้น “ธนาธร” ต้องยืดอกครับ เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่โต

อะไร 

ตอบง่ายๆ ให้เข้าใจง่ายๆ เพราะวันข้างหน้าอาจได้เป็น

นายกรัฐมนตรี อย่าให้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ นี้ตามหลอกหลอน

กลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคต.

สองท่านสอนธรรม

ศรเพชร จากไป ไวพจน์

สอนบท สัจธรรม ล้ำาค่า

นักร้อง รุ่นใหญ่ ได้เวลา

บรรดา เราเรา ก็เข้าโลง

คนตายคนเตือนสติตรึก

ความจริง ดิ่งลึก เปิดโล่ง

ไปสู่ จิตวิญญาณ ผูกโยง

จากไปใจโปร่งเปล่าเลย

จดหมายเปิดผนึกถึงคุณหญิงหน่อย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

เกียรติยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ ชื่อเสียงที่มนุษย์มอบให้นั้น

มีผลเฉพาะในภพนี้เท่านั้น ดอกเตอร์พุทธศาสตร์ก็ไม่สามารถ

ใช้เป็นใบเบิกทางสู่สวรรค์ได้ แล้วก็ยิ่งไม่สามารถทำาให้ได้พาส

ปอร์ตอรหันตภูมิอย่างแน่นอน แต่กรรมที่กระทำาไว้ต่างหาก

ที่จะทำาให้ได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรก ครูบาอาจารย์ที่หวังจะให้

ศิษย์ได้ภพภูมิที่สูงขึ้นสั่งไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ให้สนใจกับ

ตัวเอง 

แต่สำาหรับคุณหญิงหน่อยแล้ว ประกาศตัวเป็นนักการ

เมืองมานานก่อนหน้าที่จะเข้าเรียนหลักสูตรดอกเตอร์พุทธ

ศาสตร์ ซ่ึงก็คงต้องสร้างท้ังกรรมดีและกรรมช่ัว ซ่ึงตัวเองต้องรู้

ดีว่าได้กระทำาอะไรไปบ้าง ถ้าประสงค์ที่จะกลับมาเกิดเป็นคน

อีกก็จะมีศีล ๕ ที่บริสุทธิ์ นอกจากนั้นกรรมที่กระทำากับประชา 

ชนและประเทศชาติเป็นกรรมใหญ่ ถ้าเป็นกรรมดีก็จะส่งผลดี 

เช่นท่านเหลี่ยวฝานประกาศลดภาษีให้ประชาชนที่ประสบภัย

พิบัติ เปิดพระคลังหลวงช่วยให้ประชาชนมีอาหาร กรรมนั้น

ทำาให้ท่านเหลี่ยวฝานได้มีบุตรชาย ทั้งๆ ที่แผนที่กรรมของท่าน

เหลี่ยวฝานนั้นไร้ทายาทสืบสกุล

อารัมภบทเสียยืดยาวก็จะขอเข้าเรื่องเสียที เมื่อคุณหญิง

หน่อยต้ังพรรคการเมือง ก็หวังจะได้เข้าร่วมรัฐบาลเหมือนสมัยที่

ยังอยู่กับโทนี่ ดังนั้นจึงพยายามคิดค้นนโยบายที่จะทำาให้ได้รับ

ความนิยม “บำานาญผู้สูงอายุ” เป็นนโยบายที่คุณหญิงหน่อย

ดันขึ้นมาเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง เรื่องนี้ผมก็ไม่ได้

คัดค้าน แต่เป็นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศยากจน วันนี้

หนี้สินครัวเรือนเพิ่มถึง ๙๐% แล้วลุงตู่ประกาศนโยบายลดหนี้

สินครัวเรือนให้เป็นศูนย์ภายในปีน้ี คุณหญิงหน่อยประกาศนโย 

บายบำานาญผู้สูงวัยเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งรับประกัน

ว่าทำาได้จริง แต่ไม่ได้บอกว่าจะทำาได้อย่างไร เพราะวันน้ีงบประ 

มาณแผ่นดินก็ติดลบ ค่าครองชีพสูงมากขึ้น การประกาศเพิ่ม

ภาระด้วยการจ่ายบำานาญผู้สูงอายุ (ซ่ึงก็ไม่ได้บอกว่าทุกคน) แต่ก็

คงต้องใช้จ่ายเงินไม่ใช่น้อย สมมุติว่ามีผู้สูงอายุ ๑๐ ล้านคน ดัง

นั้นเดือนหนึ่งก็ต้องใช้เงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีหนึ่งก็ ๓๖๐,๐๐๐ 

ล้านบาท ซึ่งก็ต้องถามคุณหญิงหน่อยว่าจะเอาเงินมาจากไหน

นอกจากนั้นประชานิยมฟุ่มเฟือยที่หวังแต่คะแนนเสียง

ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งนั้นจะสร้างภาระมากมาย ค่าครอง

ชีพก็จะพุ่งสูงขึ้น ผู้สูงอายุก็รอแต่จะได้รับบำานาญ สำาหรับผู้ที่

ไม่เดือดร้อนก็จะเก็บไว้เป็นมรดกลูกหลาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูก

ต้อง ในขณะท่ีต้องเพ่ิมภาระเล้ียงดูผู้สูงอายุ รัฐบาลพรรค พปชร.                    

ก็ส่งเสริมนโยบายมารดาประชารัฐเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาด

หายไป เพราะสังคมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นวิธี                                                                                              

เลือกตั้งซ่อมเดือด!

เพื่อบริโภคในเครือเรือนหรือครัวเรือนประมาณน้อยแค่ ๙๐ หน่วย/

ครัวเรือนยังไม่ได้เลย 

สำาหรับค่าไฟฟ้า ขนาดประเทศเมียนมา (พม่า) นางออง                                                                           

ซาน ซูจี ยังติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ไปเกือบทั่วประ 

เทศมากกว่าไทย อยู่ดีๆ นายกฯ ตู่เอาเงินค่าผ่อนบ้าน ๕๐,๐๐๐ 

บาทไปแจกบุคคลท่ีไม่ควรจะได้ต้ังหลายคน ผัวเมียไม่จดทะเบียน

ได้เงินผ่อนบ้าน (ดาวน์บ้าน) ทั้งสองคน คนพม่า เขมร ลาว มี

มือถือทุกคน ได้ครึ่งราคาเหมือนๆ คนไทยสบายเฉิบ เป็นการไร้

วิจารณญาณ ปลุกผีเศรษฐกิจยังไงมันก็ไม่ฟื้น

น้ำาค้าง

 

คุ้นๆ ว่าเพ่ิงจะพูดคุยประเด็นน้ีกันไปครับ ฉะน้ันขอพูด

ประเด็นโซลาร์เซลล์ ข้อมูลคุณน้ำาค้างน่าจะผิดพลาดครับ ประ 

เทศไทยเริ่มผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องเป็นราวแล้ว

ครับ แถมมีบริษัทจากไทยไปตั้งโซลาร์ฟาร์มที่พม่า เพราะเรามี

ความเชี่ยวชาญกว่า 

กรณีโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านชาวพม่า บางบ้านต้องมี

เพราะไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งระบบการจ่ายไฟฟ้าของพม่ายังถือว่า

ล้าหลังกว่าไทยมาก หมู่บ้านในชนบทยังมีอีกเยอะครับที่ไม่มี

ไฟฟ้าใช้ ก็ต้องพึ่งพาโซลาร์เซลล์ แต่ก็เป็นขนาดเล็ก ก็คล้ายๆ 

ไทยในบางพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ก็ต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ ซึ่ง

เหลือน้อยมากแล้วครับ.

รำาพึงก่อนนอน

 * ลมหายใจอัตภาพที่เข้า-ออก

บอกเกิด-ตายเสมอเตือนสมัย

อย่าประมาทชีวิตต้องบรรลัย

ดวงใจอย่าให้กิเลสครอง

 * แต่ละเรื่องแต่ละราวที่เป็นข่าว

ล้วนอื้อฉาวเรื่องกิเลสหม่นหมอง

เอามาเก็บในใจยิ่งหมักดอง

ของเสียเสียเอามาเก็บทำาไม

 * เดี๋ยวคงได้นิทราในคืนนี้ 

ชีวียังจะได้เห็นวันใหม่ไหม

วางทุกเรื่องอยู่แต่เรากับใจ

อยู่ในวิหารธรรมพุทธที่เดียว

 * จักได้ตื่นไม่ได้ตื่นโลกสมมุติ

ไม่ยื้อยุดเป็นห่วงแลเหลียว

ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้แท้ทีเดียว

นั่นเชียวได้ตื่นในฌานสบายฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

วั
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ลกในอนาคตที่ทุกคนจำาเป็นต้องพัฒนาให้สามารถ

ก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้นั้น หนึ่งสิ่งที่

สำาคัญมากที่สุดคือ ข้อมูล โดยเฉพาะการทำาธุรกิจใน

ยุคนี้หรือในอนาคต เพราะเมื่อมีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็

จะสนับสนุนความได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากขึ้น โดย

เฉพาะข้อมูลของลูกค้าที่จำาแนวความต้องการ หรือความไม่

ต้องการไว้อย่างชัดเจน แต่การรวบรวมข้อมูลนั้นต้องอาศัย

ความเชี่ยวชาญ รวมถึงกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่พอที่จะนำามา

วิเคราะห์และต่อยอดออกมาเป็นแนวทางได้ 

ด้วยเหตุนี้ทำาให้ปัจจุบันการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเป็น

สิ่งที่หลายธุรกิจเริ่มให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเมื่อมี

ข้อมูลที่ถูกต้องก็จะสามารถทำาธุรกิจในเชิงลึกได้อย่างดีอีก

ด้วย อาทิ ในปัจจุบันที่ผู้บริโภคเล่นโซเชียลมีเดียจากช่อง

ทางต่างๆ แล้วเกิดความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พร้อมกับไป

กดค้นหาข้อมูลเหล่านั้น จะทำาให้ระบบที่จดจำาฐานข้อมูลรู้ได้

เลยว่าผู้บริโภคกำาลังมองหาอะไร และมีความต้องการแบบ

ไหน ทำาให้ผู้ให้บริการสามารถเสนอสินค้าหรือบริการได้ตรง

จุด และถูกกลุ่มบุคคล เหมือนกับที่เราเห็นการยิงโฆษณาของ

สินค้าต่างๆ ในเฟซบุ๊กนั่นเอง 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่เป็นหนึ่ง   

ในกลุ่มผู้ทำาธุรกิจ เห็นถึงความสำาคัญในเรื่องน้ีจึงได้ผนึกความ                                     

ร่วมมือกับคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

บจก.ครีเดน เอเชีย ผู้เช่ียวชาญด้าน ‘บ๊ิกดาต้า’ ในการพัฒนา 

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการและสมาชิก ส.อ.ท. รวมทั้งพัฒนา

ระบบบริการด้านข้อมูล หรือ Data service อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ 

เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการดำาเนินธุรกิจ 

และเร่งเครื่องภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  

ซ่ึง ส.อ.ท.ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา BIG DATA 

และมีการบรรจุเป็นแผนงานในช่วงปีที่ผ่านมา โดยได้จัดทำา                                                                          

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม หรือ Industry 

Data Space (iDS) เพื่อทำาหน้าที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลภาค

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอยู่ในท่ีเดียวมากกว่า 117 แหล่ง

ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Data Visualization ใน

รูปแบบของแดชบอร์ดอีก 28 แห่ง ให้สมาชิกสามารถเข้ามา

เลือกนำาไปใช้ประโยชน์ 

โดย รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาในปี 2563-

2564 ได้ร่วมมือกับบริษัท ครีเดน เอเชีย จำากัด ในการจัด

ทำาดัชนีชี้วัดวงจรเงินสดของธุรกิจประเทศไทย “CCC-Cash 

Conversion Cycle” เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามวงจร

การเงินของธุรกิจบริษัทที่มีอยู่ในประเทศไทย และในปี 2565 

นี้จะมีการขยายความร่วมมือกับ ส.อ.ท.เพื่อพัฒนาและต่อ 

ยอดการจัดทำาดัชนีชี้วัดวงจรเงินสดของธุรกิจประเทศไทย 

“CCC-Cash Conversion Cycle” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

ท้ังน้ี การท่ีมีบ๊ิกดาต้าของภาคธุรกิจน้ีจะสามารถนำาไป

ประยุกต์ใช้ได้กับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาค

เอกชน อาทิ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการดำาเนินธุรกิจใน                                                                        

อนาคตได้ โดยเข้ามาช่วยประกอบการวางแผนและการตัดสิน

ใจได้เป็นอย่างดี ท้ังในเรื่องของการลดต้นทุนและเพ่ิมความ

สามารถทางการแข่งขัน รวมถึงคาดการณ์ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความมุ่งม่ันท่ีจะนำาข้อมูลใน

ระบบบ๊ิกดาต้าน้ีมาใช้พัฒนาดัชนีช้ีวัดความสามารถด้านอื่นๆ 

อีก อาทิ ตัวช้ีวัดด้านการเงิน และตัวช้ีวัดด้านโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน เป็นต้น ท่ีสามารถสะท้อนและสนับสนุนการเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยต่อไปในอนาคต  

ด้าน วิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า                                                                                  

เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้ผู้ประกอบการสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ 

ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจ 

รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต การศึกษาการจัดทำาดัชนีชี้วัดวงจรเงินสดของธุรกิจ

ประเทศไทยจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการต่อ 

ยอดการพัฒนา และยกระดับการนำาข้อมูลบิ๊กดาต้ามาใช้

ในการวิเคราะห์และชี้วัดในการติดตามสภาพเศรษฐกิจและ

ธุรกิจของประเทศไทย

เห็นได้ชัดว่า ความสำาคัญของเรื่องฐานข้อมูลน้ีนอกจาก

จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แล้ว ยัง

สามารถสนับสนุนการทำาธุรกิจ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อม

ให้แก่ประเทศไทยในการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจด้าน

ต่างๆ ได้อีกด้วย ซ่ึงถือว่ามีประโยชน์ในหลายมิติอย่างมาก. 

บิ๊กดาต้า..ข้อมูลพัฒนาธุรกิจ

เศรษฐกิจ

โ

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

มื่อสถานการณ์เงินบาทอ่อนค่ากลับมาอีกครั้ง ส่งผลดี

กับธุรกิจส่งออก อย่าง บมจ.ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) 

แฮปปี้สุดๆ งานนี้ เฮียพอล สมพล ธนาดำารงศักดิ ์แอบ

กระซิบว่า..ออเดอร์ ไหลเข้าแบบ

ไม่ธรรมดา เพราะตั้งแต่ปลาย

ปี 64 จนปัจจุบัน เครื่องจักรใน

โรงงานผลิตแบบนอนสต็อปอยู่                                   

เลย  ยิ่งตอนนี้..ตลาดอะไหล่ชิ้น

ส่วนรถยนต์มีท้ังการปรับโฉมและ 

ออกรุ่นใหม่หลายรุ่น-หลากยี่ห้อ 

ทำาให้งานผลิตทั้งแบบ OEM และ                                         

อาฟเตอร์มาร์เก็ตออเดอร์ล้นหลาม 

แหม!!! มีเจ้านายปิดดีลเก่งสุดๆ                                                  

เห็นแววผลงานปีน้ีลุ้นติดเทอร์โบ 

ไปเลยคร้าา!.

 

เ

ออเดอร์ล้น!

สมพล 

ธนาดำารงศักดิ์

อสังหารุกคืบเปิดโครงการใหม่

ไทยโพสต์ • LH เปิดแผนปี 65                       

วางเป้ายอดขาย 3.1 หมื่นล้าน 

พร้อมลุยเปิด 15 โครงการใหม่                            

ด้าน RICHY คาดรายได้ โต 65%                                               

ยอดโอน 2.4 พันล้าน พร้อม

เปิดช่องสินทรัพย์ดิจิทัล

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ                                     

ประธานกรรมการบริษัท บมจ.

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LH 

เปิดเผยถึงแผนการดำาเนินงาน

ในปี 65 ว่า บริษัทตั้งเป้าหมาย

ยอดขาย (Booking) 31,000 

ล้านบาท และเป้าหมายรับรู้ราย                                                   

ได้จากยอดโอนกรรมสิทธ์ิ 33,000 

ล้านบาท โดยปีนี้มีแผนเปิด

โครงการใหม่ 15 โครงการ มูลค่า                                              

โครงการรวม 29,520 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับการ

เปิดโครงการใหม่ในปี 64

ทั้งนี้ โครงการที่จะเปิด

ใหม่แบ่งเป็นโครงการในเขตกรุง                                              

เทพฯ และปริมณฑล 12 โครง                                                

การ และต่างจังหวัด 3 โครงการ 

แบ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว 5 

โครงการ บ้านแฝด 2 โครงการ 

ทาวน์เฮาส์ 5 โครงการ

นางอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ 

ประธานกรรมการบริหาร บมจ.

ริช่ีเพลซ 2002 หรือ RICHY 

กล่าวว่า ภาพรวมการดำาเนิน

ธุรกิจในปี 2565 ยังคงสามารถ

รักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยได้ต้ังเป้าหมายการเติบโต

ของรายได้ประมาณ 65% จาก

งวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก

ปัจจุบันมียอดขายรอโอนในมือ

กว่า 2.4 พันล้านบาท ขณะท่ี

โครงการสร้างเสร็จพร้อมขาย

กว่า 6.2 พันล้านบาท และหาก

รวมโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างอีกจะทำาให้มีโครงการใน

มือรวมมูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีแผนเปิด

ตัวโครงการใหม่ 4 โครงการ 

มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท 

พร้อมกับเปิดช่องทางการรับชำาระ

เงินค่าสินค้าด้วยสกุลเงินดิจิทัล 

เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลกำาลัง

ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอม 

รับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ

บริษัทอยู่แล้ว.

ลงนาม • นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 

(EXIM BANK) และนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาร์ ซี แอล ลงนามในสัญญา

สนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำานวนรวม 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษัท ศานติ ภูมิ จำากัด 

และบริษัท ฐิตติ ภูมิ จำากัด ในกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล เพื่อสนับสนุนการลงทุนต่อเรือใหม่ Neo Panamax 

ขนาด 11,714 TEU จำานวน 2 ลำา เหมาะสำาหรับใช้ขนส่งสินค้าข้ามทวีปในเส้นทางเอเชีย ยุโรป และ

อเมริกา ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง.

กรุงไทยหนุนอัด7แสนล้าน
เข็นเกษตร-อาหารปรับตัว

รับมือ‘NetZeroEmission’
ไทยโพสต์ • “กรุงไทย” แนะธุรกิจเกษตร-อาหารเร่งปรับตัวรับ           

เทรนด์ Net Zero Emission กระทุ้งลงทุนเพิ่มอีก 7 แสนล้านบาท 

สร้างทางรอดยุคเศรษฐกิจชีวภาพ

นายพชรพจน์ นันทรามาศ                                                  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 

หรือ KTB เปิดเผยว่า โควิด-19 

กลายเป็นตัวเร่งให้ทั่วโลกหัน

กลับมาให้ความสำาคัญกับการ

ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่

ที่เน้นเรื่องความยั่งยืน โดยหนึ่ง

ในปัจจัยสำาคัญคือ การแก้ไขปัญหา                       

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero 

Emission) ซึ่งจะทำาให้ภาคเกษตร

และอาหารซึ่งเป็นต้นตอสำาคัญ

ของก๊าซเรือนกระจก ต้องเร่ง

ปรับตัวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำา

อย่างเลี่ยงไม่ได้

“สำาหรับประเทศไทย หาก

ต้องการบรรลุเป้าหมายในการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ภาคเกษตรและอาหารเป็นสาขา

แรกๆ ที่ต้องเร่งปรับตัว เนื่องจาก

เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สูงเป็นอันดับสองรองจากภาค

พลังงาน” นายพชรพจน์กล่าว

นายอภินันทร์ สู่ประเสริฐ 

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ในระยะ

ข้างหน้ามาตรการควบคุมการ

ปล่ อยก๊ าซ เ รื อนกระจกของ

สหภาพยุโรปและสหรัฐจะเพิ่ม

ความเข้มข้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรค

ทางการค้าต่อผู้ส่งออกไทย โดย

เฉพาะกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ และ

อาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นสินค้า

ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเมื่อ

เทียบกับสินค้าเกษตรด้วยกัน 

อีกทั้งยังเป็นกลุ่มสินค้าที่พึ่งพา

ตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐ

ค่อนข้างมาก คิดเป็นมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าเหล่านี้ ไปยังทั้งสอง

ตลาดรวมกันสูงถึง 7 หมื่นล้าน

บาทต่อปี

นางสาวพิมฉัตร เอกฉันท์ 

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ไทยยังจำา 

เป็นต้องเพิ่มเม็ดเงินลงทุนใน

ธุรกิจเกษตรและอาหารอีกอย่าง

น้อย 7 แสนล้านบาทในช่วงปี 

2563-2593 หรือเฉลี่ยปีละ 2.3 

หมื่นล้านบาท ได้แก่ การเพิ่มการ

ลงทุนในธุรกิจอาหารที่ทำาจากพืช 

(Plant-based food) การลงทุน

ในระบบการจัดการปศุสัตว์ รวม

ถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านการเกษตร เพื่อ

ช่วยลดทอนผลกระทบจากความ

เสียหายอันเกิดจากการเปล่ียน  

แปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจสูง

ถึง 8.4 หมื่นล้านบาทต่อปี อีก

ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ภายใต้กฎเกณฑ์ทางการค้าใหม่ๆ

ดังน้ัน ผู้ประกอบการเอส                                                 

เอ็มอีซ่ึงเป็นผู้เล่นหลักใน Ecosy- 

stem ของภาคเกษตรและอาหาร

ไทย จะต้องตื่นรับกระแส Net 

Zero Emission ที่จะไม่ใช่เป็น

เพียงทางเลือก แต่จะเป็นเหมือน

ทางรอดในยุคท่ีเศรษฐกิจชีวภาพ 

(BCG Economy) กำาลังมีบทบาท

สำาคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจและ

สังคมโลกมากข้ึนทุกขณะ.

ยืดมาตรการช่วยแอร์ ไลน์อีก3เดือน

พชรพจน์ นันทรามาศ

ราชดำาเนิน • กบร.ขยายเวลา

ช่วยสายการบินออกไปอีก 3 เดือน                                              

ลุยลดค่าข้ึนลง-บริการท่ีเก็บเครื่อง 

บิน 50% ขยายเวลาชำาระหนี้ ลด

ค่าเช่าทุกกิจกรรม หลังโอมิครอน

ระบาดหนัก ผู้ โดยสารชะลอตัว

ลง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง

การประชุมคณะกรรมการการ

บินพลเรือน (กบร.) ว่า ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ สำานักงานการ

บินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

(กพท.), กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 

และบริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จำากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ขยาย

ระยะเวลามาตรการบรรเทาผล                                     

กระทบของสายการบินท่ีได้ดำาเนิน                                 

การมาถึงสิ้นปี 2564 ต่อเนื่องไป

อีก 1 ไตรมาส (3 เดือน) เนื่อง 

จากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โควิด-

19 สายพันธุ์ โอมิครอนระบาด

หนักจนคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้

จำานวนเที่ยวบินและผู้ โดยสารที่

เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าในช่วงปลายปี 

กลับชะลอตัวลงอีก

ค่าบริการในการขึ้นลงของ

อากาศยาน และค่าบริการที่เก็บ

อากาศยานลง 50% ทั้งเที่ยวบิน                      

ภายในประเทศและเที่ยวบิน

ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยัง

ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บ

อากาศยานสำาหรับสายการบินที่

หยุดให้บริการชั่วคราวจนถึงวัน

ที่ 31 มี.ค.2565 ขณะเดียวกัน

ได้ขยายระยะเวลาชำาระหนี้ ค่า

ธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอก

ประเทศ จาก 15 วัน เป็น 90 

วัน จนถึงรอบชำาระวันที่ 31 มี.ค.

2565 ขณะที่ ทย.ขยายระยะเวลา                                           

การปรับลดอัตราค่าเช่าทุกกิจ 

กรรมในอัตราค่าเช่าไม่ต่ำากว่าที่

กรมธนารักษ์กำาหนด เป็นระยะ

เวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.

2564-31 มี.ค.2565.

แม้จะถูกฉุดจากการขายทำากำาไรก็ตาม แต่เมื่อไม่ได้มีเจตนา

ที่จะขายกดราคา ตลาดก็ยังขยับตัวได้ อย่างวานนี้ (13 ม.ค.65) ผู้

ที่ขายหุ้นในตลาดมีเพียงกลุ่มนักลงทุนทั่วไปที่ขายเพียงกลุ่มเดียว

ก็ได้บอกมาแล้วว่า กรณีนักลงทุนทั่วไปที่ขายหุ้นคงจะยอมรับได้ 

เพราะปีก่อน (2564) เป็นผู้ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตมากที่สุดโดยไม่กังวล

กับการขายของนักลงทุนต่างชาติเลย ในเมื่อในพอร์ตมีหุ้นมากเกิน

ไปก็ต้องมีการลดพอร์ตเพื่อเสริมสภาพคล่องให้มีมากขึ้น และมา

ต้นปีนี้ที่ขายหุ้นก็ล้วนแต่เป็นการขายทำากำาไร คือ ขายได้ราคาที่สูง                                                                   

กว่าจึงมีกำาไร แม้จะได้กำาไรไม่มากก็ตาม แต่ก็ทำาให้เกิดสภาพ

คล่องได้มากขึ้น ต่างกับทางกองทุนที่ขายหุ้นมาตลอดนับจากปี  

กลายมาถึงต้นปี 2565 น้ี จริงอยู่ท่ีอาจจำาเป็นต้องขายเนื่องจากกอง                                                                            

ทุนระยะยาว LTF มีครบกำาหนดไถ่ถอนในปี 2565 นี้ ซึ่งมองว่า                                                                   

หากผู้บริหารกองทุนมองตลาดออกว่าจะเดินหน้าต่อไปได้ ก็สามารถ

ชี้แจงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับรู้ว่าการถือหุ้นต่อไปจะได้ประโยชน์

เพิ่ม คงจะทำาให้ผู้ถือหน่วยลง 

ทุนยอมถือลงทุนได้

แต่เมื่อมองตลาดในทาง

ลบ คือ มองตลาดไม่มีอนาคต 

ก็ย่อมจะมีการขายจากการไถ่                                 

ถอนเป็นธรรมดา แต่ที่น่าสัง                                 

เกตคือ กองทุนได้ขายหุ้นออก                                   

เมื่อปีกลาย (2564) มากถึง 

7.73 หมื่นล้านบาทไปแล้ว และ                                           

การท่ียังมาขายต่อในต้นปี 2565 

อีกร่วม 1.3 หมื่นล้านบาท เท่า 

กับทำาให้มองจะมีแรงขายลด

น้อยลงได้มาก ในเมื่อตลาดยัง

มีแนวโน้มในทางบวก การขาย

หุ้นออกเท่ากับหยุดการจะได้รับ

รู้กำาไรในปี 2565 ก็นับว่าน่า

เสียดายในเมื่อตลาดยังค่อยๆ ขยับสูงข้ึนได้ ส่วนเหตุที่นักลงทุนต่าง

ชาติกลับมาซื้อเพราะมองออกว่าเศรษฐกิจไทยโตดี ธุรกิจจะมีกำาไรสูง

ขึ้นย่อมจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้น จึงมองเป็นความคุ้มค่ากับการลงทุน

แน่นอน ดังนั้นแม้กองทุนและนักลงทุนทั่วไปจะขายหุ้น นักลงทุนต่าง

ชาติก็กล้าท่ีจะเข้ามาซ้ือเช่นกัน จึงทำาให้ตลาดแทนท่ีด่ิงลงตามแรงขาย 

กลับค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นตามแรงซื้อมากกว่า มองว่าแรงฉุดกำาลังจะ

หมดไป แต่แรงซื้อยังมีอยู่มาก ตลาดจึงค่อยๆ ขยับปรับขึ้นได้ ทำาให้ยัง

น่าลุ้นน่าลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพาณิชย์ยังคงมองธุรกิจเติบโตได้

อย่างต่อเนื่อง แม้จะยังมีโรคระบาดก็ตาม จึงน่ามองที่ COM7, 

BJC และ DOHOME กลุ่มธนาคารกำาลังรับรู้ผลกำาไรไตรมาส 4 ที่

มองว่าดี จึงน่ามองที่ KTB, SCB และ TISCO กลุ่มขนส่งอนาคต

สดใสมาก น่ามองที่ JWD, PSL และ WICE กลุ่มอาหารไม่มีตาย 

มีแต่โตกับโต จึงน่ามองที่ ASIAN, CBG และ SNNP หุ้นรายตัวที่

เตะตามี BYD, STPI และ STA เป็นต้น

ดัชนีตลาดอาจค่อยเป็นค่อยไปเพราะยังมีแรงฉุดจากการเก็ง

กำาไร แต่เมื่อพ้ืนฐานทุกอย่างดีตลาดก็ต้องเดินหน้า สุดสัปดาห์น้ี

ตลาดคงจะคึกคักพอสมควร เพราะยังมีแรงซ้ือจากต่างชาติอยู่มาก.

ค่อยเป็นค่อยไป

อุตฯ จ่อคลอดมาตรฐานใบกระท่อม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผย

ว่า ได้สั่งการให้สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) เร่งรัดประกาศมาตรฐานสารสกัดจากใบกระท่อม 

หลังจากที่บอร์ด สมอ.มีมติเห็นชอบให้ทำามาตรฐานดังกล่าว

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ โดยนำาไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบท่ีจะใช้ในกลุ่มอุตสาห 

กรรมการผลิตยา อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมการผลิตสารสกัดจากใบกระท่อมให้มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ท้ังในประ 

เทศและต่างประเทศ

CPF ลั่นงดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งทำาลายป่า

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ

อาวุโส ด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ กล่าว

ว่า ซีพีเอฟได้ประกาศความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพและต่อต้านการตัดไม้ทำาลายป่าเป็นศูนย์ พร้อม

ทั้งพัฒนาระบบตรวจสอบการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรที่

สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้อย่างโปร่งใส รวมทั้งใน

ปีนี้จะจัดอบรมให้กับคู่ค้าเรื่องความสำาคัญของความหลาก

หลายทางชีวภาพด้วย นอกจากนั้นภายใต้กลยุทธ์ CPF 

2030 Sustainability in Action บริษัทสานต่อโครงการเพื่อ

อนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูป่าต้นน้ำาและป่าชายเลน ซึ่งมีผล

เชิงบวกทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ช่วยดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

กทพ.ชวนใช้แอป ‘EXAT Portal’

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า กทพ.ได้พัฒนาแอปพลิเค

ชัน EXAT Portal เพื่อให้สมาชิกบัตร Easy Pass ได้เช็ก

ยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass ง่ายยิ่งขึ้น เพียงแค่

เข้าแอปพลิเคชัน EXAT Portal หน้าแรกก็สามารถเช็กยอด 

เงินคงเหลือในบัตรที่สมาชิกลงทะเบียนไว้ได้ทันที อีกทั้ง 

กทพ.ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเติมเงินบัตร Easy 

Pass ให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถเติมเข้าบัตร Easy 

Pass ได้ภายในไม่เกิน 15 นาทีหรือเร็วกว่านั้นผ่านทาง

แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการ

สำารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน EXAT 

Portal.

อมตะลุยลาว

ผุดสมาร์ทซิตี้

ดันจีดีพีกระฉูด

ไทยโพสต์ • นายวิกรม กรม

ดิษฐ์ ประธานกรรมการบริษัท 

อมตะ คอร์ปอเรชัน จำากัด 

(มหาชน) หรือ AMATA เปิด

เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้  AMATA 

จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เริ่มพัฒนา

โครงการอมตะ สมาร์ท แอนด์ 

อีโค ซิตี้ (AMATA SMART & 

ECO CITY) หรือเมืองทันสมัย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่นา

เตย แขวงหลวงน้ำาทา สปป.

ลาว หลังจากอมตะได้รับการ

อนุมัติสัมปทานการพัฒนาที่ดิน

จำานวน 410 เฮกตาร์ (2,562.5 

ไร่) จากรัฐบาล สปป.ลาว ซึ่งได้

เซ็นสัญญาร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

โดยวา ง งบประมาณ

สำาหรับการพัฒนาไว้จำานวน 

1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภาย

ใต้การบริหารงานของบริษัท 

อมตะซิตี้ ลาว จำากัด ซึ่งอมตะ                               

ถือหุ้น 100% และจะเร่ิมดำาเนิน                              

การพัฒนาภายในปี 2565 เน้น                                      

พัฒนาการลงทุนในอุตสาห 

กรรมที่ยั่ งยืนเป็นมิตรกับสิ่ ง

แวดล้อม ด้วยนโยบายการปล่อย

ของเสียเป็นศูนย์ ซึ่งจะมีส่วน

สำาคัญในการสร้างงานสร้าง

รายได้ให้กับ สปป.ลาว และ

คาดว่าจะสามารถเปิดรับนัก

ลงทุนได้ภายในปี 2565

ทั้งนี้ การพัฒนาเมือง

สมาร์ทซิตี้จะเกิดประโยชน์ขึ้น                                       

กับทุกภาคส่วนและทุกมิติทั้ง                                      

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวด 

ล้อม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 

โครงการนี้จะช่วยสร้างการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) 

ของ สปป.ลาว ได้เพิ่มขึ้นคิด

เป็นมูลค่า 5,000 ล้านเหรียญ

สหรัฐ.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.76 33.48
ยูโร 37.34 38.34
ปอนดสเตอรลิง 44.65 45.85
เยน (100 เยน) 28.32 29.22
หยวนจีน 4.90 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,600 28,700
ทองรูปพรรณ 28,091 29,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

82,469.00

13/1/65

1,680.02
+1.52

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,114.30 5,873.95 240.35
 7,070.82 6,922.10 148.72
 31,867.34 30,723.31 1,144.03
 37,416.54 38,949.65 -1,533.11

82,469.00

13/1/65

1,680.02
+1.52

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,114.30 5,873.95 240.35
 7,070.82 6,922.10 148.72
 31,867.34 30,723.31 1,144.03
 37,416.54 38,949.65 -1,533.11
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การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนนั้น แม้ว่า

จะมีอาการไม่รุนแรงเหมือนสายพันธุ์อื่น แต่ก็สามารถติดเชื้อได้ง่าย 

ซึ่งได้สร้างความกังวลต่อบรรดาผู้ประกอบการจำานวนมาก ดังนั้น การ

ซ้ือขายออนไลน์จึงยังมีความสำาคัญและได้รับความนิยมอย่างมาก ดูจาก 

คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ ชวนช็อปไม่หยุดคุ้มสุด 11 วัน ต้อนรับปีใหม่ 

ที่ www.kingpower.com และคิง เพาเวอร์ แอปพลิเคชัน มอบดีล

พิเศษต่อเนื่องกับแคมเปญ “ENJOY THE NEW YOU” ได้เวลาช็อป

ไม่หยุด พบกับขบวนสินค้ากว่าหมื่นรายการ พร้อมส่วนลดสูงสุด 40% 

ในราคาดิวตี้ฟรี รวมถึงกระหน่ำาแจก Exclusive Code ต้อนรับปีใหม่ 

2022 ตั้งแต่วันที่ 8–18 มกราคมนี้ ...•

เปิดศักราชปีเสือทอง บมจ.บริทาเนีย หรือ BRI ประเดิมจัด

แคมเปญใหม่ ‘ขาลรับความสุข’ ต้อนรับปีใหม่ ยกขบวนบ้านเดี่ยว 

บ้านแฝด และทาวน์ โฮม พร้อมเข้าอยู่ 

12 ทำาเลคุณภาพ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ราคาเริ่มต้น 2.39–16 ล้าน

บาท จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ โครง

การบริทาเนีย เมกะทาวน์ บางนา บ้าน

ซีรีส์ใหม่และพรีเมียมทาวน์ โฮม ฟรี

ทุกค่าใช้จ่าย ฟรีแอร์ทุกห้องนอนและ

ระบบโฮมออโตเมชัน ฯลฯ ตอบสนอง

ผู้บริโภคที่กำาลังมองหาบ้านแนวราบใน

ช่วง COVID-19 ลูกค้าที่สนใจนัดหมาย

เข้าชมโครงการแบบส่วนตัว เพื่อความ

ปลอดภัยภายใต้มาตรการดูแลที่รัดกุมได้

ทุกวัน ตั้งแต่ 09.00-18.00 น. ...•

เช่นเดียวกับ SC ASSET หรือ 

บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  จัด

แคมเปญพิเศษ “New Year New 

วัสดีปีใหม่ 2565 ครับท่านผู้

อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีก

ครั้งกับบทความดีๆ ทางคอลัมน์

กระเบียดเกษียณ โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์                                  

ไลฟ์ ประกันชีวิต ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้

ท่านได้วางแผนการเงินก่อนและหลังวัย

เกษียณ เพื่อชีวิตในวัยเกษียณอย่างมี

ความสุขและไม่เป็นภาระของลูกหลาน 

ในครั้งที่แล้ว เราพูดถึงเรื่องการ ออม

เงิน สำาหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ 

วางแผนเกษียณ นอกจากออมเงินแล้วมีอะไร

ส

แต่นอกจากการออมล่ะ มีวิธีอะไรบ้างที่จะ

สามารถช่วยให้การวางแผนเกษียณของเรา

สำาเร็จได้

สำาหรับคนที่ยังอยู่ในวัยทำางาน เป้า

หมายหลักที่หลายๆ คนมองไว้ ก็หนีไม่พ้น

ที่จะเกี่ยวกับหน้าที่การงานและวางแผน

อนาคตครอบครัว และเมื่อทำาได้สำาเร็จ

หรือมองเห็นความสำาเร็จกันบ้างแล้ว เชื่อ

ว่าหลายๆ คนก็จะเริ่มมองไปถึงการใช้

ชีวิตหลังเกษียณว่าจะอยู่กันอย่างไร บาง

คนเริ่มวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นการทำางาน 

แต่อีกหลายๆ คนอาจจะยังไม่นึกถึงเรื่อง

นี้ เพราะคิดว่าใกล้ๆ ถึงวัยเกษียณค่อยมา

เตรียมตัวก็ทัน โดยทั่วไปแล้วคนที่ทำางาน

จะเกษียณ เมื่ออายุครบ 60 ปี ในปัจจุบัน

มีบริษัทเอกชนบางที่ กำาหนดให้พนักงาน

เกษียณที่อายุ 50-55 ปี และบางคนก็ตั้ง

เป้าการเกษียณไว้เร็วกว่านั้น ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าในปัจจุบัน หลายคนมีแนวคิดที่จะ

ขยับเวลาในการเกษียณอายุให้เร็วขึ้น 

เพราะอยากจะไปใช้ชีวิตในแบบที่คิดและ

วางแผนไว้ และหลายคนเริ่มหมดความ

ท้าทายในการทำางานกันแล้ว การใช้ชีวิต

หลังเกษียณถือเป็นอีกจุดเปลี่ยนของชีวิต 

จากคนที่เคยทำางานประจำา ต้องมาหยุด

ทำางานและไม่มีรายได้ประจำาอีกต่อไป แต่

ค่าใช้จ่ายในการดำารงชีวิตยังต้องมีเหมือน

เดิม แล้วเราจะวางแผนอย่างไรให้เกษียณ

แล้วมีความสุข 

ก่อนอื่นต้องมาดูก่อนว่าเมื่อเกษียณ

แล้วจะมีรายได้อะไรเป็นสวัสดิการจาก

ภาครัฐเข้ามาบ้าง อันดับแรกคือ เบี้ย

ยังชีพผู้สูงอาย ุเป็นสวัสดิการช่วยเหลือผู้

ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคน เริ่มต้นที่ 600 

บาทต่อเดือน และจะปรับขึ้นตามช่วง

อายุ ต่อมา หากเรามีประกันสังคมและ

จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน เราก็จะ

ได้ เงินบำานาญชราภาพ เริ่มต้นที่ 3,000 

บาทต่อเดือน และจำานวนเงินจะเพิ่มขึ้น

2564 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย

อย่างสมบูรณ์ และเมื่อจำานวนผู้สูงอายุ

เพิ่มมากขึ้น การดูแลสุขภาพองค์รวมจึง

เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำาคัญ สิ่งที่น่าสนใจ

คือ สุขภาพช่องปากและจำานวนฟันที่คงเหลือมี

ความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคและความพิการ

ในผู้สูงอายุ

ด้วยเหตุนี้ 26 องค์กรภาคีเครือข่าย 

ประกอบด้วย องค์กรภาคีวิชาชีพด้านทันต

กรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีภาครัฐ

และภาคประชาสังคม ได้รวมพลังกันประกาศ

เจตนารมณ์การรณรงค์ ผ่านเวทีขับเคลื่อน

นโยบาย “80 ปี ฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพ

ชีวิต” เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุในวัย 80 ปี ดูแล

รักษาฟันไว้ให้ได้ 20 ซี่ขึ้นไป    นอกจากนี้ใน

เวทีดังกล่าวยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความ

เห็นของผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เกี่ยวกับแนวทางในการดูแลสุขภาพของผู้สูง

อายุเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย 80/20 เกิด

ขึ้นในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

“องค์กรภาคีเครือข่ายจะร่วมกันรณรงค์

สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพช่องปากในทุก

กลุ่มวัย ให้มีความ

รอบรู้และเห็นความ

สำาคัญท่ีจะดูแลรักษา

ฟันให้มีสุขภาพดี ลด

อุปสรรคการเข้าถึง

บริการทันตกรรมของ

ประชาชน และลด

ความเหลื่อมล้ำาของ

สิทธิประกันสุขภาพ

ต่างๆ โดยเฉพาะ

การเข้าถึงบริการ

ทันตกรรมพ้ืนฐาน

ท่ีจำาเป็น เพ่ิมขีด

ปี

ความสามารถในการจัดการสุขภาพช่องปากของ

ตนเอง ผลักดันให้การตรวจสุขภาพช่องปากเชิง

ป้องกัน เป็นส่วนหน่ึงในแผนการดูแลผู้ป่วยโรค

ติดต่อไม่เร้ือรังในอนาคต” ดร.นพ.ภูษิต ประคอง

สาย เลขาธิการมูลนิธิสภาบันวิจัยและพัฒนาผู้

สูงอายุไทย (มส.ผส.) กล่าวเร่ิมต้นการประกาศ

เจตนารมณ์

“การกำาหนดนโยบาย 80 ปี ฟันดี 20 ซี่  

สะท้อนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการดูแลสุขภาพ

ฟันของประชาชนทุกช่วงวัย และยังคงมีอีก

หลายส่วนที่ต้องขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การบริการหรือการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชน 

ในส่วนของทันตแพทยสภา ขอร่วมสนับสนุน

อย่างเต็มที่เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุ วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

นั่นคือการดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพ

ฟันที่ดี” พ.ต.ท.พจนารถ พุ่มประกอบศรี 

นายกทันตแพทยสภา กล่าวในฐานะผู้

แทนภาคีวิชาชีพ

“เราจะสนับสนุนให้ทันต

บุคลากร ประกอบด้วย ทันตแพทย์ 

ทันตภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ มีความ

รู้ มีทักษะ และร่วมกันพัฒนาระบบ

บริการให้ครอบคลุม ทั้งเรื่องการรักษา

และป้องกันสุขภาพช่องปาก รวมทั้ง

สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ

เพื่อเอื้อต่อผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึง

บริการทันตกรรมได้อย่างสะดวก เชื่อ

หลักประกันสุขภาพ กล่าวในฐานะผู้แทนภาคี

ประชาสังคม

เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้สูงอายุไทย กล่าวด้วยว่า สำาหรับข้อเสนอ

มาตรการในนโยบาย “80 ปีฟันดี 20 ซี่ เติมเต็ม

คุณภาพชีวิต” หรือ 80/20 มี 7 มาตรการ ด้วย

กัน ได้แก่ มาตรการที่ 1 การรณรงค์แคมเปญ 

80/20 ในระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

เดียวกัน มาตรการที่ 2 สร้างให้ประชาชนรับ

รู้และตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแล

สุขภาพช่องปาก และได้รับการตรวจสุขภาพช่อง

ปากอย่างครอบคลุม มาตรการที่ 3 เพิ่มสิทธิ

การตรวจสุขภาพช่องปากเชิงป้องกันและการ

รักษาทางทันตกรรมให้กับประชาชนอย่างเท่า

เทียมกัน มาตรการที่ 4 บูรณาการด้านบริการ

ทางทันตกรรมด้วยระบบการส่งต่อบริการแบบ

ไร้รอยต่อ เพื่อลดช่องว่างและลดค่าใช้จ่ายด้าน

การบริการทันตกรรม มาตรการที่ 5 สร้างความ

ร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้บริการครอบคลุม 

ลดอุปสรรคในการเข้าถึงการดูแลด้านทันตกรรม

ให้กับประชาชน มาตรการที่ 6 เป็นพันธมิตร

กับทีมดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคทาง

ช่องปากเกี่ยวพันกับ NCDs หรือโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง เพื่อให้การส่งเสริมและป้องกันโรคมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมาตรการที่ 7 ศึกษา

วิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนานโยบาย 80/20 ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในอนาคต.

26เครือข่ายรวมพลังเดินหน้าขับเคลื่อน

‘80 ปี ฟันดี 20 ซี่ เติมเต็มคุณภาพชีวิต”

HOME โปรปังรับบ้านใหม่” ชวน

ดีเจนุ้ย พิธีกรอารมณ์ดี ท้าให้ เอ้ 

BOTCASH โปรดิวเซอร์สายแดนซ์มือ

ทอง มาแต่งเพลงจากคำาว่า เริ่มเลออ!                    

ที่ฟังแล้วหากอยากได้บ้านใหม่ ก็ .. 

เริ่มเลออ! แบบ NON-STOP แจก 

ON TOP จัดเต็มกับ 39 โครงการ 

บ้าน ทาวน์ โฮม คอนโดฯ ทำาเลจัดว่า

เด็ด!! ที่มาพร้อมส่วนลดสูงสุด 5 ล้าน

บาท เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 10 ม.ค.

65–28 ก.พ.65 ราคาเริ่ม 2.39-50 

ล้าน ที่ SALES GALLERY ที่อยู่ทุกที่

รอบตัวคุณ ...•

ขยับมาที่ เฮเฟเล่ เพิ่มความ

สะดวกสบายกับ “เครื่องบดสับโถ

แก้วขนาด 1 ลิตร” ที่มีความสามารถ

อเนกประสงค์ ช่วยให้ทุกการเตรียม

อาหารเป็นเรื่องง่ายและหลากหลาย ไม่ว่าจะบดสับ ทั้งผัก ผลไม้ เนื้อ

สัตว์ เนื้อปลา ถั่ว หรือใช้ผสมส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันได้

รวดเร็วและประหยัดเวลาในไม่กี่วินาที ด้วยการทำางาน

ของใบมีด 2 ด้าน ดีไซน์รูปตัว S ยึดกับมอเตอร์สเตนเลส

สตีล สั่งการผ่านปุ่มกดแบบจังหวะเดียว พร้อมสร้างความ

ปลอดภัยที่มากกว่าด้วยระบบล็อก ระบบตัดการทำางาน

มอเตอร์เมื่อมีความร้อนเกิน รวมถึงแผ่นรองยางป้องกันตัว

เครื่องลื่นไถลขณะทำางาน ทั้งยังง่ายต่อการทำาความสะอาด

และการเคลื่อนย้าย หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ เฮเฟเล่ ดีไซน์ 

สตูดิโอ ทุกสาขาและช็อปกับเฮเฟเล่ออนไลน์ ที่ www.

hafelehome.co.th  ...•

ด้าน โฟร์ โมสต์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด!      

โฟรโมสต์ มัลติเกรน นมช็อกโกแลตผสมธัญพืชรวม ตอบ

โจทย์ทุกความ

ต้องการผู้บริโภค

แบบ “อร่อยดี 

ประโยชน์ โดน” รวมสุด

ยอดธัญพืชและสารอาหาร

สูง ให้เริ่มต้นเช้าดีๆ ทุก

วัน ขนาด 180 มล. ราคา 

12 บาท ต่อ

กล่อง วาง

จำาหน่าย

แล้ว ผ่าน

ช่องทาง

ออนไลน์ที่

โฟร์ โมสต์                

เดลิเวอรี                    

รา้นคา้อยา่ง                   

เป็นทางการบนลาซาด้า ช้อปปี้ เจดี เซ็นทรัล และ

ช่องทางออฟไลน์ที่ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้น

นำา ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วประเทศ สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบร้าน

ค้าที่จัดจำาหน่ายได้ที่เฟซบุ๊ก โฟร์ โมสต์ ประเทศไทย: 

www.facebook.com/ForemostThailand  ...•

สำาหรับใครที่มีโอกาสเดินทางมาแถวศรีราชา 

มั่นว่าจะบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมให้

ประชาชนมีสุขภาพช่องปากและสุขภาพกาย

ที่แข็งแรง เป็นบุคลากรที่สร้างประโยชน์ให้

ประเทศชาติต่อไป” ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิ 

สมาพันธ์ทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแห่ง

ประเทศไทย กล่าวในฐานะผู้แทนภาคีภาครัฐ 

“เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเดินหน้าไปสู่

เป้าหมายนโยบาย 80 ปี ฟันดี 20 ซี่ ด้วยกัน 

ในฐานะกลุ่มประชาชนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อม

ล้ำา ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์อย่าง

เท่าเทียมกัน เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพช่องปาก

ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก

ช่วงวัย” นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว กลุ่มคนรัก

HISEIDO ULTIMUNE Power 

Infusing Concentrate III 

เซรั่มระดับรางวัล NEW 

ULTIMUNE ของชิเซโด้ มาพร้อม

นวัตกรรม The Lifeblood (TM) ด้วย

พลังแห่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่           

ชิเซโด้เป็นผู้ริเริ่มรายแรกของโลก 

ช่วยเสริมการทำางานของระบบไหล

เวียนเลือด เพื่อสร้าง

ผิวที่แข็งแรง

จากภายใน ปลด

ปล่อย และฟื้นฟู

ความงามจาก

ภายในของผู้

ใช้ เผยผลลัพธ์

ของผิวสุขภาพ

ดี กระจ่าง

ใส เรียบเนียน 

และยืดหยุ่น

ขึ้น สามารถ

ต้านทานความ

โรยราตามวัย

ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต กลิ่นหอมจากพรรณไม้สี

เขียวที่สดชื่นช่วยสร้างความผ่อน

คลายและกระตุ้นให้เกิดพลังบวก  

ปราศจากพาราเบน (วัตถุกันเสีย).

ตามจำานวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ แต่

ถึงอย่างไร สวัสดิการเหล่านี้ก็อาจจะไม่

ได้มีเพียงพอที่จะให้เราใช้จ่ายได้ในตอน

เกษียณ  นอกเหนือจากสวัสดิการเหล่า

นั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นการ

ออมระยะยาวเพื่อการเกษียณที่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี และสามารถนำาไปลด

หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย

นะครับ อย่างเช่น กองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ RMF และ ประกันชีวิตแบบ

บำานาญ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการ 

เก็บเงิน หรือลงทุนในระยะยาว เพื่อสร้าง

วินัยในการเก็บเงินเพื่อการเกษียณแล้ว 

S

จังหวัดชลบุรี ห้ามพลาดกับ ฮ่อยจ๊อปูพรีเมียม “ใจถึง” ฟองเต้าหู้

กรอบ ไส้ปูแน่นทะลักที่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศรีราชา และ

ร้านใจถึง ถนนอัญสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยฮ่อยจ๊อปูราคาส่งขั้น

ต่ำา 250 ลูก ฮ่อยจ๊อปูเปิดใจ (ไซส์ S) ราคา 310 บาท, ฮ่อยจ๊อปูได้ใจ 

(ไซส์ M) ราคา 490 บาท และฮ่อยจ๊อปูถึงใจ (ไซส์ L) ราคา 720 

บาท    สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ใจถึง และ

โทร.06-1797-9168 ...•

ด้าน บัตรเครดิตทีทีบี มอบความคุ้มค่า ช่วยลูกค้าประหยัด

เงินได้มากขึ้น เมื่อช็อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำา จัดเต็มทั้งรับ

เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5,000 บาท และแลกรับเครดิตเงินคืน

สูงสุด 15% เมื่อลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีทีบี ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต

ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Aeon Max Valu, Big C Supercenter, Big C 

Extra, Big C Jumbo, Big C Market และ Mini Big C, Foodland, 

Gourmet Market & 

Home Fresh Mart, 

Rimping, Tang Hua 

Seng, Tesco Lotus, 

Tops Market, Tops 

Super Store, Tops 

Daily และ Central 

Food Hall, Villa 

Market, Healthiful, 

Looks, Golden 

Place, HappyFresh 

รวมไปถึงซูเปอร์

มาร์เก็ตออนไลน์ที่

ร่วมรายการ ได้แก่ 

Big C Online, 

Gourmet Market & 

Home Fresh Mart Online, Tesco Lotus Online, Tops Online, Villa 

Market Online, MakroClick และ HappyFresh ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 

มีนาคม 2565 ...•

และ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ จัดแพ็กเกจเหมา

โรงภาพยนตร์ ให้ดูหนังแบบเป็นส่วนตัวในราคาสุดพิเศษ ภายใต้

คอนเซ็ปต์ “โรงหนังของคุณ กับคนพิเศษของคุณ” เพื่อให้ลูกค้า

สามารถเลือกโรงภาพยนตร์ วัน เวลา สาขา และภาพยนตร์ที่

ผลิตภัณฑ์บางชนิดยังสามารถกำาหนด

ระยะเวลาในการเก็บเงินที่แน่นอน และ

ให้ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตเพื่อ

เปน็หลกัประกนัของครอบครวัไดอ้กีดว้ย 

การจะเลือกผลิตภัณฑ์ไหนมาช่วย

เสริมในการวางแผนเกษียณ ก็ขึ้นอยู่

กับความเหมาะสมกับแผนที่วางไว้ของ

แต่ละคน แต่สิ่งสำาคัญก็คือ ไม่ว่าจะใช้

รูปแบบวิธีไหน ระยะเวลาเป็นสิ่งสำาคัญ

นะครับ คิดก่อนเริ่มก่อนจะได้เปรียบกว่า 

เพราะเราจะมีเวลาที่ยาวนานขึ้นในการ

เก็บสะสมและลงทุนเพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ แล้วกลับมาพบ

กันใหม่กับบทความดีๆ ที่จะช่วยให้เรื่อง

เกษียณไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวของท่านอีกต่อ

ไป สำาหรับวันนี้ สวัสดีครับ.

ต้องการรับชมได้เอง โดยโรงภาพยนตร์ปกติราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 

บาท สามารถเข้าชมได้สูงสุด 20 ท่าน และราคาเริ่มต้น 10,000 

บาท สำาหรับการเข้าชมได้สูงสุด 50 ท่าน ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ       

เอส เอฟ 

ทุกสาขา 

หรือที่โรง

ภาพยนตร์ 

First Class 

Cinema ใน

ราคาเริ่มต้น

เพียง 6,000 

บาท โดย

สามารถ

เข้าชมได้

สูงสุด 10 

ท่าน และ

ราคาเริ่มต้น

ที่ 10,000 

บาท สำาหรับ

การเข้าชม

สูงสุด 20 

ท่าน พร้อมทั้งสามารถเลือกแพ็กเกจเสริมในการใช้บริการ First 

Class Lounge (อาหาร เครื่องดื่มและป๊อปคอร์น) ในราคาท่านละ 

450 บาท เท่านั้น ผู้สนใจสามารถติดต่อสำารองโรงภาพยนตร์และ

รอบฉายล่วงหน้า 5 วัน ได้ผ่านช่องทาง Line ID @SFgroupboo 

king ...•

ปิดท้ายด้วย บิ๊กซีออนไลน์ “จับมือแบรนด์ดัง โปรปังข้าม

ปี” ตั้งแต่วันนี้–26 ม.ค.65 นำาสินค้า 42 แบรนด์ชั้นนำาพร้อมดีล

สุดพิเศษอีก 42 วัน 42 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าอาหาร

และเครื่องดื่ม, แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า, แบรนด์สินค้าสำาหรับผู้

สูงอายุ, แบรนด์สินค้าแม่และเด็ก, แบรนด์สินค้าของใช้ในบ้าน 

และในครัวเรือน รวมถึงแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม 

พร้อมร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เพียงลูกค้าช็อปสินค้าผ่าน บิ๊ก

ซีออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.bigc.co.th หรือแอป Big C ก็

สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท (*รับภาษี

คืนสูงสุด 10,500 บาท โดยขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) 

ลูกค้าใหม่ที่สมัครสมาชิก และช็อปครั้งแรกกับบิ๊กซีออนไลน์ ยัง

สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ โค้ดส่วนลดพิเศษ 100 บาททันที 

เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป หรือโค้ดส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้า

ครบ 600 บาทขึ้นไป ...•
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

พุทธศักราช ๒๔๑๘ โปรดให้ตั้งสถาน
พยาบาล เรียกว่า “โรงหมอ” เพื่อพัฒนาการ
แพทย์แผนใหม่ และราษฎรคลอดบุตรอย่าง
ปลอดภัย พระราชทานนามว่า “โรงศิริราช
พยาบาล” ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลศิริราช

พุทธศักราช ๒๔๓๖ เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ สืบเนื่องจากการขยายอำานาจของชาติตะวันตกใน
ยุคจักรวรรดินิยม เมื่อฝรั่งเศสได้เวียดนามและเขมรส่วนนอกด้านตะวันออกแล้ว ก็พยายามที่จะยึด

ครองลาว ซึ่งในขณะนั้นเป็นประเทศราชของไทย เพื่อหวังใช้แม่น้ำาโขงที่ไหลผ่านลาวเป็นเส้นทางไปสู่จีน 
ซึ่งเป็นตลาดการค้าที่สำาคัญ

เหตุการณ์ร้ายแรงเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน
พุทธศักราช ๒๔๓๖ เมื่อฝรั่งเศสส่งกำาลังทหาร
เข้ายึดเมืองเชียงแตง (สตรึงเตรง) ทางตอนใต้
ของเมืองจำาปาศักดิ์ และเมืองคำาม่วน ขณะนั้น
เป็นเมืองประเทศราชของไทย มีการสู้รบอย่าง

หนักหน่วง

ฝรั่งเศสใช้กำาลังเรือรบตีฝ่าป้อม และเรือรบที่ปากแม่น้ำา
เจ้าพระยา ประกาศปิดอ่าว พร้อมยื่นข้อเรียกร้อง ไทยอยู่ใน
ฐานะเสียเปรียบจึงจำายอมสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำาโขง และเสีย
ค่าปรับถึง ๓ ล้านฟรังก์ หรือประมาณ ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท ซึ่ง
ได้นำาเงินถุงแดงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเก็บ

ไว้ มาสมทบจ่ายเป็นส่วนใหญ่

จากวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ มีทหารไทยบาด
เจ็บล้มตายจำานวนมาก โปรดให้จัดตั้งสภา
อุณาโลมแดง (ปัจจุบันคือสภากาชาดไทย) 

เป็นสภาการกุศล จัดหาทุนซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
โปรดให้สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำารงตำาแหน่ง

สภานายิกาพระองค์แรก

ด้วยเหตุนี้ จึงมีพระราชดำาริดำาเนิน
พระบรมราชวิเทโศบายเจริญ
สัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ

เสด็จพระราชดำาเนินเยือนประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป
รวม ๒ ครั้ง ในพุทธศักราช ๒๔๔๐ และพุทธศักราช ๒๔๕๐

กล่าวได้ว่า ทรงเป็นพระมหา
กษัตริย์เอเชียพระองค์แรกที่

เสด็จเยือนทวีปยุโรป
เพื่อใหเ้หน็วา่มคีวามเจรญิและ
ศิวิไลซ์เสมอกัน ซึ่งนอกจาก
ได้ประโยชน์ด้านการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
แล้ว ยังทรงนำาความเจริญ
ก้าวหน้ามาพัฒนาประเทศ

ด้านต่างๆ ด้วย

พุทธศักราช ๒๔๑๖ โปรดให้ตั้งหอรัษฎากร
พิพัฒน์ เพื่อจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินรวมไว้
แห่งเดียวกัน ต่อมายกเป็นกระทรวงพระคลัง

มหาสมบัติ ทรงกำาหนดอัตราภาษีอากร
ให้เสมอภาคกัน ทำาให้เก็บภาษีอากร

ได้มากขึ้น

พุทธศักราช ๒๔๓๙ โปรดให้มีการจัด
ทำางบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก

ให้แยกจากเงินส่วนพระองค์
และมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินหลาย

ประการ

พุทธศักราช ๒๔๓๙
มีการจัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรก ชื่อ

“บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุน 
จำากัด” ได้พัฒนาเป็นระยะๆ ปัจจุบันคือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๔๕ 
ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ.
๑๒๑” โปรดให้จัดทำาตั๋วสำาคัญที่ใช้แทน

เงิน เรียกว่า “ธนบัตร”

รู้สึกแปลกๆ
ที่ใช้กระดาษ

แทนเงิน

พกพาได้สะดวก
ง่ายต่อการ             
ตรวจนับ
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9กีฬา

พีพีทีวียิงสดเสือใต้, ปราสาทสายฟ้า, ขุนค้อน 

กรุงเทพฯ • สุดสัปดาห์นี้คอบอลเตรียมนั่งเฝ้าหน้าจอพีพีทีวี เอชดี 

ช่อง 36 เจ้าของสโลแกน “World Class Sports” ที่จัดเอาความมันส์

มาให้รับชมแบบเน้นๆ ครบทุกลีก เร่ิมวันเสาร์ท่ี 15 ม.ค. เวลา 19.00 น.                                                                                 

คู่มันส์ ไทยลีก “จงอางผยอง” ขอนแก่น ยูไนเต็ด ที่เปิดเลก 2 ด้วย 

3 แต้ม ต้องเปิดบ้านชนของแข็ง “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ที่

กำาลังมั่นใจ และขับเคี่ยวลุ้นอันดับอยู่ในกลุ่มหัวตาราง จากนั้นต่อกัน

ด้วยบอลบุนเดสลีกา 2 ทีมใหญ่ 2 แมตช์รวด เริ่มที่เกมของจ่าฝูง 

21.30 น. “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก ที่เปิดปีใหม่ได้ไม่ค่อยสวย พลาด

ท่าแพ้คาบ้านเมื่อสัปดาห์ก่อน แม้จะยังคงนำาห่างอันดับ 2 ถึง 6 แต้ม 

แต่เกมนี้ ไปเยือน “แพะบ้า” โคโลญจน์ ทีมแกร่งอันดับที่ 6 ที่ชนะ

รวด 3 นัด จากนั้นปิดค่ำาคืนวันเสาร์ เวลา 00.30 น. “สิงห์หนุ่ม” 

โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค ผู้ที่หักปากกาเซียน บุกไปคว่ำาจ่าฝูงมาเมื่อ

สัปดาห์ก่อน จะเปิดบ้านรับ “ห้างขายยา” ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ที่ 

4 นัดหลังสุดยังหาชัยชนะไม่เจอ ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. เวลา 

18.30 น. ไทยลีกนัดสำาคัญ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่

แมตช์เปิดเลก 2 ในสัปดาห์ก่อนถูกยกเลิกไป สัปดาห์นี้ ทัพปราสาท

สายฟ้า จะไปเยือนทีมบ๊วย “พยัคฆ์ล้านนา” เชียงใหม่ ยูไนเต็ด จาก

นั้นถึงคิวพรีเมียร์ลีกเวลา 21.00 น. “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 

ที่กลับมาขึ้นแท่นอันดับที่ 4 อีกครั้ง จะเปิดบ้านรับ “ยูงทอง” ลีดส์ 

ยูไนเต็ด ที่เพิ่งเจอกันไปในถ้วยเอฟเอคัพ รอบ 3 สัปดาห์ก่อน โดย

เวสต์แฮมชนะ2-0 มาดูกันว่าแมตช์นี้ใครจะชนะ 

‘วันแชมเปียนชิพ’ ขึ้นเบอร์ 1 ผู้ชมเฟซบุ๊กสูงสุดปี 64

กรุงเทพฯ • วัน แชมเปียนชิพ™ (ONE) ตอกย้ำาความเป็นผู้นำา

ด้านสื่อกีฬาระดับโลก ด้วยยอดรับชมวิดี โอแบบออร์แกนิกบน 

Facebook ประจำาปี 2564 สูงถึง 8.84 พันล้านครั้ง ตามข้อมูลของ 

CrowdTangle/Facebook โดยอันดับ 2 ได้แก่ WWE ที่มียอดรับชม 

7.92 พันล้านครั้ง ในขณะที่ ICC มาเป็นอันดับ 3 ด้วยยอดรับชม 

2.61 พันล้านครั้ง ส่วนทางด้าน NBA และ UFC ติดอันดับท็อป 5 

ด้วยยอดรับชม 1.86 พันล้านครั้ง และ 1.65 พันล้านครั้งตามลำาดับ 

ซึ่งนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Group ONE กล่าว

ว่า “เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการยอมรับในฐานะสื่อกีฬาอันดับ 1 

ของโลกในแง่ของยอดรับชมวิดีโอแบบออร์แกนิกบน Facebook ใน

ปี 2564 อย่างไรก็ดี เราไม่อาจบรรลุความสำาเร็จนี้ ได้หากไม่ได้รับ

การสนับสนุนจากแฟนๆ ที่รักทั่วโลก รวมถึงทีมซูเปอร์สตาร์ของ

เราที่ วัน แชมเปียนชิพ แม้ข้อมูลนี้จะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำาเร็จ

ครั้งยิ่งใหญ่ แต่เราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอีกในปี 2565” 

ทั้งนี้ในแต่ละปี วัน แชมเปียนชิพ มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดบน

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยในปี 2563 ตามรายงานของ Nielsen 

ระบุว่า วัน แชมเปียนชิพ เป็นสื่อกีฬาระดับโลกที่มีอัตราการเติบโต

ของผู้ติดตามช่องทางดิจิทัลเร็วที่สุดในโลก โดยเพิ่มขึ้นถึง 113%

‘ยังสิงห์หาดใหญ่-ออกซ์ฟอร์ด’ ส่งเด็กฝึกอังกฤษ

สงขลา • พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การ

กีฬา วุฒิสภา และประธาน (กิตติมศักดิ์) สโมสรยังสิงห์ หาดใหญ่ 

ยูไนเต็ด กล่าวว่า สโมสรฟุตบอลยังสิงห์ฯ ให้การส่งเสริมสนับสนุน

และพัฒนานักเรียนในโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษา 

จังหวัดชายแดนใต้” สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และด้วยความมุ่ง

มั่นอันแรงกล้าของฝ่ายบริหารสโมสร ทำาให้สโมสรเติบโตมากขึ้น

จนได้ควบรวมกับ “สโมสรฟุตบอลหาดใหญ่ ซิตี้” เมื่อปีที่ผ่านมา 

และกลายมาเป็นสโมสรฟุตบอลยังสิงห์ หาดใหญ่ ยูไนเต็ด จาก

ทีมในระดับลีกสมัครเล่น ก้าวมาสู่ทีมในระดับไทยลีก 3 โซนภาค

ใต้ ในฤดูกาล 2021/2022 โดยทางสโมสรได้ติดต่อประสานงาน

กับ “คุณเสือ” สัมฤทธิ์ ธนะกาญจนสุทธิ์ ประธานสโมสรออกซ์                                  

ฟอร์ด ยูไนเต็ด เกี่ยวกับโครงการที่จะช่วยพัฒนาเยาวชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้ จนเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น สำาหรับการ

คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะทำาการคัดเลือกจาก

นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 12 

โรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนสานฝัน 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ปี 2564” ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน - 30 

ธันวาคม 2564 โดยเรามีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้

เล่นตำาแหน่งต่างๆ และตัวสำารอง รวมไม่เกิน 15 คน เพื่อเดิน

ทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางสโมสรออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ช่วงเดือน

มีนาคม-เมษายน 2565 เป็นเวลา 2 เดือน. 

‘โค้ชแบน’ย้ำ�‘แข้งเทพ’เน้นทุกถ้วย

หลังจากที่นักเตะ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย สร้างผลงานคว้า 

แชมป์อาเซียน 2020 “เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ” มาครอง ทวงความยิ่ง

ใหญ่กลับคืนมาได้ ล่าสุด เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 

ที่ อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 14 “มาดามแป้ง” 

นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมหญิงแกร่ง ได้เรียก นักเตะมารับเงิน

อัดฉีด เดินกระเป๋าหนักกลับไปกันถ้วนหน้า..••..จาก เอเอฟเอฟ ซู

ซูกิคัพ 2020 ทำาให้มีกระแสนักเตะไทยเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ

แข้งไทยหลายคนที่ โชว์ฟอร์มดี จนทีมในเจลีก ญี่ปุ่น หมายตาไว้

หลายคน หนึ่งในนั้นก็คือ “เจ้าเตอร์” วีระเทพ ป้อมพันธ์ ตัวจักร

สำาคัญของ “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่น่าจะชัวร์เร็วๆ นี้ 

..••..แม้ว่าช่วงนี้จะโดนโจมตีเรื่องผลงานไม่เหมาะสมกับตำาแหน่ง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นระลอกๆ ด้วยเหตุ

ต่างๆ นานา แต่ “บิ๊กอ๊อด” ก็ยังลุยงานเต็มที่ ล่าสุด พล.ต.อ.ดร.

สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ร่วมกันเป็นประธานในพิธี จัดงานบวงสรวง ลงเสาเอก ที่ทำาการ

สมาคมแห่งใหม ่ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) หัวหมาก ประตู 5 โดยมีระยะเวลาดำาเนินการก่อสร้าง 341 

วัน เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 4 มกราคม 2565 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วัน

ที่ 15 ธันวาคม 2565..••.. การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 

สายพันธุ์ ใหม่ ที่ทำาให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสะดุดตั้งแต่นัดแรก

เลก 2 โดย ไทยลีก 1 เลื่อน 3 คู่ และไทยลีก 2 เลื่อน 1 คู่ มาสัปดาห์

นี้ก็มีการเลื่อนกันอีกแล้ว แต่เป็นไทยลีก 2 ศึกเอ็ม-150 แชมเปียน

ชิพ 2021/22 คู่ อุดรธานี เอฟซี พบ ชัยนาท ฮอร์นบิล ที่จะเตะวัน

ที่ 15 มกราคม 2565 ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี 

ออกไปก่อน หลังจากเจ้าหน้าที่ สโมสรอุดรธานี เอฟซี ติดเชื้อโควิด-

19 และเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายราย 

สำาหรับกำาหนดแข่งใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รวมทั้งคู่อื่นๆ ในลีกทุก

ระดับก็ต้องติดตามกันนาทีต่อนาทีเลยว่าสโมสรไหนบ้างจะต้องเลื่อน

ออกไป..••..“เจาะสนามลูกหนังอาเซียน” เสาร์ที่ 15 ม.ค. เวลา 

17.00 น. “แจ็คกี้” อดิสรณ์ พึ่งยา, “ต็อบ” วาทิต ตรีครุธพันธุ์ จะ

ไปคุยกับ “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ เฮดโค้ช และ “โค้ชโชค” โชค

ทวี พรหมรัตน์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชุด ยู-23 กับภารกิจการเตรียมทัพช้าง

ศึกรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รวมถึงวิเคราะห์ความสำาเร็จของทีมชาติไทย

ชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของ มาโน โพลกิง ที่ครอง แชมป์สมัยที่ 6 

AFF SUZUKI CUP 2020 พร้อมข่าวการเตรียมทีมชาติไทยไป กีฬา

ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 เดือนพฤษภาคมนี้ ที่เวียดนาม แฟนกีฬาติดตาม

ได้ทางช่อง 7HD กด 35 ทาง Facebook Fanpage : Ch7HD และ 

Ch7HD Sports ทาง www.ch7.com และแอปพลิเคชัน BUGABOO.

TV โหลดฟรีไม่มีอดดู.

นายเหรียญ

coins13@hotmail.com

คัดเด็ก • พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการ

กีฬา วุฒิสภา และประธาน (กิตติมศักดิ์) สโมสรยังสิงห์ หาดใหญ่ 

ยูไนเต็ด, นายสัมฤทธิ์ ธนะกาญจนสุทธิ์ ประธานสโมสรออกซ์                                   

ฟอร์ด ยูไนเต็ด และนายฌาณุวัฒน์ ตัณฑุลเวสส ผอ.สโมสรยัง

สิงห์ หาดใหญ่ ร่วมแถลงข่าวคัดเลือกเยาวชนไทยจากพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้สู่การเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ ที่ ม.สงขลา

นครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

พวกเขาก็เล่นได้ดี มีฟอร์มที่ดี แต่ในเกมลีกนัดนี้เรา

จะใช้นักเตะที่พร้อมที่สุดของเราครับ”

“กับเกมที่เจอหนองบัว ครึ่งแรกเราทำาได้ดี 

แต่ครึ่งหลังเรามีปัญหาในการปรับตัวช่วงเริ่มครึ่ง

หลัง เราคงต้องจูนเกมรับและเกมรุกให้เล่นได้แบบ

ครึ่งแรกครับ”

“ตอนนี้เราต้องเน้นกับทุกเกม แล้วกับช่วงที่

โปรแกรมแน่น เราคงต้องเน้นฟื้นฟูผู้เล่น

เป็นหลัก ซึ่งอาจจะยากสักหน่อย เราก็

จะคำานึงถึงสภาพร่างกายนักเตะเป็น

หลักก่อนครับ”

“ญี่ปุ่นเองก็มี โควิดระบาด

หนัก ซีซั่นก่อนแม้ในลีกจะเตะครบ

ทุกเกม แต่ก็มีหลายครั้งที่ต้องเลื่อน

เกมไป ก็มีปัญหาคล้ายที่ไทยครับ 

ครึ่งฤดูกาลแรกก็ต้องเตะแบบไม่มี

คนดู หลังจากนั้นก็มีการกำาหนด

จำานวนคนดู เช่น 5,000 คน หรือ 

50 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ก็คล้าย

กับที่ไทยครับ ผมเองมาที่ไทยได้ไม่

นาน ก็ไม่รู้ว่าที่นี่จะจัดได้ โดยไร้

ปัญหาไหม แต่ผมก็หวังว่ามัน

จะสำาเร็จไปได้ด้วยดี”

“ แ บ ง ค็ อ ก                     

เป็นทีมที่แข็ง 

แกร่งมาก น่ัน

คื อ เหตุ ผลที่                                                  

พวกเขาเป็นจ่าฝูงตอนนี้ เราเองคงต้องเล่นด้วย

แท็กติกที่จะเอาชนะพวกเขาให้ได้ครับ”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันรีโว ไทย

ลีก 2021/22 สัปดาห์ที่ 17 มีดังนี้ วันเสาร์

ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. 

ราชบุรี มิตรผล เอฟซี พบ ลีโอ เชียงราย 

ยูไนเต็ด ณ มิตรผล สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง AIS 

PLAY/ 18.00 น. หนองบัว พิชญ เอฟซี พบ ชลบุรี 

เอฟซี ณ พิชญ สเตเดี้ยม (ททบ.5 และ AIS PLAY) 

/18.00 น. พีที ประจวบ เอฟซี พบ สุพรรณบุรี เอฟ

ซี ณ สามอ่าว สเตเดี้ยม (GMM 25 และ AIS PLAY) 

/19.00 น. ขอนแก่น ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ เอฟซี 

ณ สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น (PPTV HD 36 และ 

AIS PLAY)

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 

เวลา 18.00 น. โปลิศ เทโร เอฟซี พบ 

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ณ สนาม

กีฬาบุณยะจินดา (ททบ.5 และ AIS PLAY) 

/18.00 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ 

สมุทรปราการ ซิตี้ ณ ทรู สเตเดี้ยม                                    

(GMM 25 และ AIS PLAY) 

/18.30 น. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 

พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ณ สนาม

กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

(PPTV HD 36 และ AIS 

PLAY) และ 19.00 น. 

เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ บี

จี ปทุม ยูไนเต็ด ณ ธันเดอร์ 

โดม สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสด

ทาง AIS PLAY.

หัวหมาก • “โค้ชแบน” กุนซือแข้งเทพ บ่นเดือน

นี้คิวเตะถี่ แต่สโมสรอยากได้แชมป์ทุกรายการ ต้อง

พยายามรักษาสมดุลผู้เล่นที่ดีที่สุด และสมบูรณ์

ที่สุดเพื่อผลแข่งที่ดี คงไม่หมุนเวียนนักเตะมากเกิน 

ชมโค้ชใหม่สมุทรปราการเป็นสไตล์จากโค้ชญี่ปุ่น

ที่เป็นจุดแข็ง ส่วนทาง ยาสุชิ โยชิดะ ผู้ฝึกสอน

สมุทรปราการ ซิตี้ ชมแบงค็อกแข็งแกร่งมาก แต่

ทีมจะเล่นด้วยแท็กติกเพื่อเอาชนะให้ได้

ความพร้อมของการแข่งขัน ศึกฟุตบอลรีโว 

ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 นัดที่ 17 (นัดที่ 2 เลก 2) คู่

ระหว่าง ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ สมุทรปราการ ซิตี้ 

ที่สนามทรู สเตเดี้ยม วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 

เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง GMM 25 และ AIS 

PLAY นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 

13.00 น. บริษัท ไทยลีก จำากัด ร่วมกับ บริษัท โต

โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด จัดงานแถลงข่าว

ออนไลน์ Revo Thai League Meet the press

โดย “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้

ฝึกสอนของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวว่า “สภาพ

ร่างกายจากเกมลีกคัพมีผลเล็กน้อย แต่คงไม่มาก

ครับ เรามีการหมุนเวียนนักเตะ แต่สถานการณ์ใน

เกมมันเปลี่ยน เพราะเรายิงประตูไม่ได้ เราเองเน้น

ทุกถ้วย ช่วงที่สำาคัญเราก็ต้องการนักเตะที่ดีที่สุดอยู่

แล้ว เราอาจจะล้าบ้าง แต่นักเตะจะกลับมาได้ครับ”

“เราต้องเช็กสภาพร่างกายนักเตะครับ ว่า

พวกเขามีอาการบาดเจ็บไหม เราต้องการนักเตะ

ที่สมบูรณ์ที่สุดในการไปเจอสมุทรปราการ ซิตี้ครับ 

เราได้ดูเกมของสมุทรปราการในโค้ชใหม่มาบ้าง มัน

เป็นสไตล์จากโค้ชญี่ปุ่นที่เป็นจุดแข็ง นักเตะใหม่ๆ ก็

เข้ามาสร้างความแตกต่างได้มากขึ้นครับ”

“เดือนนี้เรามีโปรแกรมแข่งขันถี่ แต่เราเอง

อยากได้แชมป์ทุกรายการ เราก็ต้องพยายามรักษา

สมดุลผู้เล่นที่ดีที่สุด และสมบูรณ์ที่สุดเพื่อผลแข่งที่

‘ช้างศึก’รับโบนัสกว่า26ล้านแล้ว

‘มาดามแป้ง’ร่วมภาคเอกชนแจก

ดี ฉะนั้นเราคงไม่โรเตชั่นเยอะมาก เกมที่ต้องการ

เน้นผล เราคงหมุนเวียนแค่บางตำาแหน่ง เราจะเห็น

ว่าหลายทีมเวลาโรเตชั่นเยอะ มักจะไม่ได้ผลแข่งที่

ดี เราเองพยายามลุ้นแชมป์ เราคงหมุนเวียนแค่บาง

ตำาแหน่ง และจะส่งผู้เล่นตัวหลักลงไปคุมเกม แล้ว

ค่อยๆ ดูไปเกมต่อเกม ว่านัดต่อไปตัวหลักเหล่านั้น

จะพร้อมแค่ไหน แล้วจะโรเตชั่นใครได้บ้างเพื่อการ

คุมเกม”

ส่วน “บาส (พีระพัฒน์) เองจะกลับมาได้

เร็วๆ นี้ ตอนนี้เขาซ้อมได้เกือบร้อยแล้ว แต่มันยังมี

เรื่องความฟิตด้วย ผมคิดว่าใช้เวลา 2 สัปดาห์ โดย

ประมาณ”

“เรื่องแนวรุก จะเห็นว่าการเตรียมทีมช่วง

เบรกทีมชาติจะมีปัญหา เรามีคนเจ็บ ซ้อมได้ไม่ครบ 

แล้วต้องมีคนไปทีมชาติ เราก็ต้องใช้ตัวทดแทนใน

การซ้อมเป็นหลัก ประสิทธิภาพก็อาจไม่เท่าตัวหลัก 

แต่เราก็ได้เรื่องความเข้าใจเกมมาแทน นักเตะที่ยิง

ประตูได้ส่วนใหญ่ยังเป็นตัวต่างชาติอย่าง วานเดอร์                                                           

หรือเฮแบร์ตี แต่หากพวกเขายิงไม่ได้ ก็อาจส่งผล

กับทีมครับ เราก็พยายามปรับตรงนี้ เมื่อวานเรา

ก็ส่งทีมชุด 2 ลงไปเจอลำาปาง แต่เราก็เห็นว่าเด็ก

ไทยยังมีปัญหาการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้าย ผมก็ไม่

สามารถการันตีเรื่องการแก้ปัญหาได้เต็มร้อย แต่เรา

ก็พยายามทำาให้ดีที่สุดครับ”

“คาร์เตอร์เอง เราพยายามสร้างแรงจูงใจให้

เขา แนะนำาเขา พยายามให้เขามีบทบาทกับทีมมาก

ขึ้น ทั้งการซ้อม การพูดคุย เราพยายามสร้างความ

มั่นใจให้เขา เขาอยู่ในช่วงฟื้นฟูการบาดเจ็บ เกมนี้

หรือเกมหน้าก็อาจได้เห็นเขาลงสนาม เชื่อว่าเขาจะ

ปรับตัวเข้ากับทีมได้ เรายังมั่นใจในตัวเขาอยู่”

ส่วนทาง ยาสุชิ โยชิดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ

สมุทรปราการ ซิตี้ กล่าวว่า “เกมลีกคัพเมื่อวาน เรา

ใช้นักเตะที่ ไม่ได้มี โอกาสเล่นในลีกลงสนามก่อน 

หน่วยงาน เพื่อนพี่น้องพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้ามา

เป็นหนึ่งแรงหนุนกำาลังใจให้น้องๆ ชุดนี้จำานวนมาก 

เพื่อร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปด้วยกัน”

สำาหรับรายชื่อผู้ร่วมมอบเงินอัดฉีด รางวัล

อัดฉีด ให้ฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดแชมป์เอเอฟเอฟ ซู

ซูกิคัพ 2020 มีดังนี้

1.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดย

เครื่องดื่มตราช้าง

2.บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) ผู้ผลิต

เครื่องดื่ม M-150

3.บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน)

4.บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำากัด

5.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำากัด (มหาชน)

6.เครือเจริญโภคภัณฑ์

7.บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จำากัด 

(มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำากัด (มหาชน) 

ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล

8.บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำากัด

9.บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด (มหาชน)

10.บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน)

11.บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำากัด

12.บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

13.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน)

14.บริษัท เอสพีซีจี จำากัด (มหาชน)

15.บริษัท ไรมอนแลนด์ จำากัด (มหาชน)

16.เคพีเอ็น กรุ๊ป

17.บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ 

จำากัด (มหาชน)

18.บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำากัด 

(มหาชน)

19.บริษัท โรส โกล์ด (ไทยแลนด์ ) จำากัด

20.บริษัท Audi Thailand

21.บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำากัด

22.บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)

23.อเมริกัน อีเกิ้ล

24.บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี 

จำากัด

25.บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด 

(มหาชน)

สำาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ยังมีโปรแกรม

ช่วงฟีฟ่าเดย์ จำานวน 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม 

และเดือนมีนาคม ก่อนจะเข้าแข่งขัน  AFC Asian 

Cup 2023 รอบคัดเลือกรอบ 3 ระหว่างวันที่ 8-14 

มิถุนายน 2565 โดยทีมชาติไทยอยู่ในโถ 2 ร่วมกับ

ทาจิกิสถาน, ฟิลิปปินส์, เติร์กเมนิสถาน, เมียนมา 

ซึ่งจะมีการจับสลากในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565.

ทูเคิลสร้างสถิติใหม่กับเชลซี
ลอนดอน • โธมัส ทูเคิล พาสิงโตน้ำาเงินคราม

ฉลุยเข้าชิงลีกคัพจากลูกโหม่งของ อันโตนิโอ 

รูดิเกอร์ และ 3 วีเออาร์ที่ช่วยให้เชลซีบุกมา

เฉือนชนะ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ถึงถิ่น 1-0

เชลซีชนะไปก่อน 2-0 จากเกมในบ้าน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนในแมตช์นี้ ได้ประตู

ในครึ่งแรกจาก อันโตนิโอ รูดิเกอร์

ลูกทีมของ โธมัส ทูเคิล ยังได้ประโยชน์

จากการตัดสินจากวิดีโอช่วยตัดสิน หรือวีเออาร์ 

ซึ่ง ไมค์ ดีน ผู้ตัดสินวีเออาร์ยึดคืนลูกโทษที่จุด

โทษ ซึ่ง อังเดร มาร์ริเนอร์ ผู้ตัดสินในสนามเปา

ให้สเปอร์ส นอกจากนั้นลูกยิงของ แฮร์รี เคน 

ยังโดนยึดกลับ เนื่องจากล้ำาหน้าอีกด้วย

รวมผล 2 แมตช์ เชลซีชนะไป 3-0 จะ

ผ่านเข้าไปเจอกับผู้ชนะระหว่างลิเวอร์พูลกับ

อาร์เซนอล ในนัดชิงชนะเลิศในวันที่ 27 ก.พ.ที่จะ

ถึงนี้ โดยลิเวอร์พูลมีปัญหาการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ในทีม ทำาให้โปรแกรมต้องล่าช้ากว่าปกติ

“พวกเราเริ่มต้นกันได้ดีมาก พวกเรามี

โอกาสสำาคัญและสามารถควบคุมสถานการณ์

ได้อย่างรวดเร็ว แต่ความรู้สึกของผมเหมือน

เราเล่นกับไฟ” ทูเคิลกล่าว

“พวกเราเปิดโอกาสให้กับพวกเขาจาก

ความผิดพลาดท่ีเลอะเทอะ แต่สุดท้ายแล้วเทพี

แห่งโชคยังอยู่ฝั่งเรา พวกเราเกือบเสียจุดโทษ

แบบไร้เหตุผล ซึ่งทั้งหมดนั้นมาจากความที่

มั่นใจที่มากเกินไป”

“นอกจากนั้น พวกเรายังโชคดีที่ไม่เสีย

ลูกโทษที่จุดโทษอีกลูก และยังได้ประโยชน์จาก

วีเออาร์ในจังหวะลูกล้ำาหน้านั้นด้วย”

ทูเคิลนับเป็นผู้จัดการทีมเชลซีคนแรกใน

ประวัติศาสตร์ที่พาทีมเข้าชิงฟุตบอลถ้วยทั้ง ยู

ฟ่า แชมเปียนส์ลีก, เอฟเอคัพและลีกคัพ ซึ่งผล

งานดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 350 วัน นับตั้งแต่เขา

เข้ามาคุมสิงโตน้ำาเงินครามแมตช์แรกในเดือน

มกราคม 2020

เป็นการเข้าชิงชนะเลิศลีกครัพครั้งแรก

ของเชลซี นับตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งพวกเขากำาลัง

จะลุ้นที่จะคว้าแชมป์รายการนี้อีกครั้งต่อจาก

ชัยชนะเมื่อปี 2015

“เราต้องเล่นให้ดีขึ้นถ้าเราจะสมควรได้

รับผลการแข่งขันแบบนี้จริงๆ เราต้องกลับไป

เล่นตามมาตรฐานของเราให้ได้”  ทูเคิลกล่าว

ทางด้านท็อตแนมนับตั้งแต่ชนะลีกคัพ

เมื่อปี 2008 ก็ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการไหนได้

อีกเลย ซ่ึง อันโตนิโอ คอนเต ผู้จัดการทีมสเปอร์ส 

ยอมรับว่า โอกาสจะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็น

เรื่องยากเมื่อเทียบกับคุณภาพของเชลซี

“หลังจากจบ 2 แมตช์แล้ว เชลซีสมควร

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เราต้องยอมรับความ

จริง” คอนเตกล่าว

“ในช่วงคร่ึงหลังพวกเราสร้างสรรค์โอกาส

ที่จะทำาประตูมากมาย และพวกเราสมควรจะได้

ผลการแข่งขันที่ดีกว่าการแพ้ 1-0 แต่เมื่อดูภาพ

รวมจากทั้ง 2 แมตช์แล้ว เชลซีสมควรเป็นผู้ชนะ”.

เชลซีเข้าชิง • แฮร์รี เคน (ซ้าย) กัปตันทีมไก่เดือยทอง ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ชิงจังหวะกับ อัน

โตนิโอ รูดิเกอร์ ของเชลซี ในการแข่งขันฟุตบอลลีกคัพ รอบรองชนะเลิศนัดที่ 2 ที่ท็อตแนม                    

ฮอตสเปอร์ สเตเดียม ซึ่งเชลซีบุกมาชนะ 1-0 รวมผล 2 แมตช์ เชลซีชนะ 3-0 ผ่านเข้ารอบชิง

ชนะเลิศ

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้

จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย จัดงานมอบรางวัล

อัดฉีดทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 

2020 เชิญคนรักบอลไทยร่วมยินดีและมอบเงิน

ทัพช้างศึก มูลค่ารวม 26 ล้านบาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 

เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม เมืองไทยประกัน

ภัย ถ.รัชดาภิเษก “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา 

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ใน

ฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นเจ้าภาพ

จัดมอบรางวัลอัดฉีดแก่ทัพช้างศึก หลังคว้าแชมป์

อาเซียน รายการเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ด้วย

สถิติแชมป์ไร้พ่ายและแชมป์มากที่สุดในอาเซียน

ถึง 6 สมัย โดยมอบรางวัลอัดฉีดก้อนใหญ่ จาก 

25 หน่วยงาน รวมกว่า 26,000,000 บาท

ตามที่ ได้ประกาศพร้อมจัดหารางวัลอัดฉีด

ให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ฟุตบอลทีมชาติไทย 

เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการ

แข่งขัน ด้วยจำานวนเงินการันตี 20 ล้านบาท เพื่อ

สร้างแรงผลักดันให้นักฟุตบอลทีมชาติเล่นอย่าง

สุดความสามารถตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ ซึ่งผลงาน

ที่ผ่านมาสร้างความประทับใจให้แก่แฟนฟุตบอล

ชาวไทยทั้งประเทศ จนมีหน่วยงานจำานวนมาก

แสดงความประสงค์มอบรางวัลอัดฉีดจนยอดทะลุ

เป้า แสดงให้เห็นถึงกระแสฟุตบอลไทยที่กำาลังกลับ

มาสร้างความสุขให้คนไทยอีก

ครั้ง

ด้าน “มาดามแป้ง” 

นวลพรรณ ล่ำาซำา ให้สัมภาษณ์

ถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “นับ

เป็นความภาคภูมิใจที่ ได้เป็น

ส่วนเล็กๆ ของฟุตบอลทีม

ชาติไทยชุดนี้ ที่สร้างรอยยิ้ม

และความสุขให้แก่คนไทยใน

ช่วงสถานการณ์ที่ยากลำาบาก 

ด้วยทุกคนในทีมต่างแสดงให้

เห็นถึงความสามัคคี ซึ่งส่งต่อ

มาสู่แฟนบอลชาวไทยที่ร่วม

เชียร์ทีมชาติไทยด้วยความ

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน ชัยชนะและความสำาเร็จย่อม

เป็นส่วนที่ช่วยคลี่คลายวิกฤตศรัทธาที่ต้องใช้เวลา

เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันได้

หรือไม่”  

“ขอบคุณแรงใจ แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใน

วงการกีฬา ประธานสโมสรทุกสโมสรทั้งในไทยและ

ต่างประเทศขอบคุณทุกเสียงเชียร์จากประเทศไทย

ซึ่งดังไกลไปถึงสิงคโปร์ และขอบคุณจากใจไปถึงทุก

“นิว” ฐิติพันธ์ 

พ่วงจันทร์ ห้อง

เครื่องสำาคัญของ 

“แข้งเทพ” ทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

Tmrw ระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่

Tmrw ระบบปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่  

มอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้เด็กทุกคนทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้

มีโมดูลที่สามารถจัดการและดูแลหลักสูตร ประเมินผล และ

ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ทั้งยังรองรับงานอื่นๆ 

นอกเหนือจากงานวิชาการ เช่น การจัดการกีฬา การให้คำา

ปรึกษา และการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน แพลตฟอร์ม

นี้ช่วยให้ โรงเรียนสามารถจัดการความสัมพันธ์ของผู้ปกครอง

และนักเรียนได้ และยังมีฟังก์ชันปกป้องสุขภาพและความ

ปลอดภัยของเด็กด้วย นอกจากนั้นยังมีระบบหลังบ้าน เช่น 

การจัดการรายได้ ทรัพยากรบุคคล เงินเดือน การเงิน และ

การจัดซื้อ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่า Tmrw ช่วยให้ โรงเรียน

ต่างๆ ส่งมอบการเรียนการสอนที่ดีขึ้นได้อย่างไร กรุณาติดต่อ

ที่ info@tmrw.group  

ทุน ป.โท บริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุน “GREAT  

Scholarships 2022-23” เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาโทสำาหรับปีการศึกษา 2565/66 นี้ ได้แก่ GREAT 

Scholarships จำานวน 8 ทุน และ GREAT Scholarships 

for justice and 

law จำ านวน 

2 ทุน ในมหา 

วิทยาลัยชั้นนำา 

9 แห่ง รวม

ทั้งสิ้นจำานวน 

10 ทุน มูลค่า

ขั้ น ต่ำ า ทุ น ล ะ 

440,000 บาท 

โดยผู้ที่สำาเร็จ

ก า ร ศึ ก ษ า

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในสหราช

อาณาจักรยังสามารถสมัคร Graduate Route เพื่อทำางานต่อ

ในสหราชอาณาจักรได้ต่อเป็นเวลา 2 ปี ติดตามข้อมูลทุนการ

ศึกษา GREAT Scholarships เพิ่มเติมได้ที่ https://study-uk.

britishcouncil.org

 

การพูดกันเยอะมากว่าโลกปัจจุบันเป็น 

ยุคดิสรัปต์ทางเทคโนโลยี ความรู้ที่ ได้จาก

สถาบันการศึกษา หรือจากประสบกาารณ์

การทำางานดั้งเดิม อาจไม่สอดรับกับสถานการณ์ของ

โลกยุคใหม่ คนทำางานทุกหน่วยงาน ไม่ว่ารัฐ หรือ

เอกชน ต้องปรับตัว เรียนรู้ กับเทคโนโลยีที่จะก้าวไกล

ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเหล่าบรรดาผู้นำาองค์กร จำาเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มความรู้ ปรับวิสัยทัศน์ เพื่อ

รับการเปลี่ยนแปลง นำาพาองค์กรไปสู่องค์ความรู้ใหม่ 

และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษา

วิชาการจัดการแห่งประเทศไทย หรือ IMET ได้ผุด

โครงการ “อุทยานผู้นำา” หรือ Mentorship Academy 

for Excellent Leaders (IMET MAX) เพื่อพัฒนา

นักบริหารชั้นนำารุ่นใหม่ที่ทั้งเก่งและดี สนับสนุนการ

พัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ พร้อมร่วม

ส่งเสริมจิตสำานึกการสร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคม

หลังประสบความสำาเร็จ มีผู้นำาคุณภาพสำาเร็จ

โครงการจาก 3 รุ่นรวม 96 คน ในปีนี้ IMET MAX 

พร้อมเปิดรับนักบริหารชั้นนำารุ่นที่ 4 นายสนั่น  

อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อสถาบัน

การศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) ให้

รายละเอียดโครงการว่า ภาครัฐและเอกชนกำาลังเผชิญ

กับความท้าทายจากปัจจัยต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

และสาธารณสุข รวมถึงถูกดิสรัปต์จากเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มูลนิธิ IMET เล็งเห็นถึง

ความสำาคัญของการพัฒนาผู้นำาที่มีศักยภาพและรับ

ผิดชอบต่อสังคม จึงได้ดำาเนินโครงการ “IMET MAX” 

อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2565 มูลนิธิ 

IMET ยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการ IMET MAX 

4 ด้วยความเชื่อมั่นว่า เมนที (Mentee) ที่เข้าร่วม

โครงการนี้ จะกลายเป็นผู้นำารุ่นใหม่ที่สามารถสร้าง

การเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ประคอง

ประเทศให้ก้าวผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำาบากนี้

ด้านนายธนพล ศิริธนชัย ประธานโครงการ 

IMET MAX (Mentorship Academy for Excellent 

Leaders) กล่าวว่า การดำาเนินโครงการในรุ่นที่ 3 ที่

ผ่านมา สะท้อนความสำาเร็จในรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์จากกระบวนการ Mentoring ที่เมนเทอร์

ผู้นำาองค์กรผู้มากประสบการณ์จับคู่เมนทีในลักษณะ

ใกล้ชิดในสัดส่วน 1:3 ซึ่งแม้ว่าในช่วงประมาณ 12 

เดือนนี้ จะเผชิญอุปสรรคจากสถานการณ์ โควิด-19 

บ้าง แต่การปรับรูปแบบเป็น Hybrid Mentoring 

ควบคู่ทั้งรูปแบบออฟไลน์-ออนไลน์ ผสมผสานกับ

กิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย ทำาให้สามารถบรรลุผล

สัมฤทธิ์ของโครงการในการสร้างผู้นำา 36 คนนี้ ที่

เป็นทั้งคนเก่งและคนดี คืนสู่สังคม ดังจะเห็นได้จาก

เสียงสะท้อนจากเมนเทอร์ ซึ่งมีทั้งความภูมิใจและ

ปลื้มใจที่สามารถนำาประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอด

และแลกเปลี่ยนกับเมนที ช่วยให้เขาเหล่านั้นเกิด

การเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของเป้าหมายชีวิตและทาง

เลือกในการจัดการกับปัญหาที่หลากหลายขึ้น เพื่อ

เป็นผู้นำาที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมให้ดี

ขึ้นต่อไป สมดังเจตนารมณ์ของโครงการในการสร้าง 

Wisdom for Life and Social Values

“ฝั่งเมนทีบอกเราว่าสิ่งที่ ได้รับเกินความคาด

หวังอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับการเติมเต็มทั้ง

‘IMET’สานต่อปี4บ่มเพาะผู้นำาตอบโจทย์‘Next Normal’

ในเรื่องงาน การใช้ชีวิต วิธีคิด รวมถึงแรงบันดาลใจ

จาก Role Model ที่เป็นเมนเทอร์ของโครงการ เพื่อ

นำาไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้ว ก็ยังได้มิตรภาพ

ที่เป็น Life-Long Relationship อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อ

เมนทีเห็นคุณค่าจากโครงการนี้ก็อยากคืนประโยชน์สู่

สังคม (Pay it Forward) ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตัวอย่าง

ของรุ่นที่ 3 มีให้เห็นทั้งการแบ่งปันความรู้ และการ

จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนให้กับมูลนิธิเพื่อการกุศลรวม

กว่า 500,000 บาท” ธนพลกล่าว

ปี 2565 มูลนิธิ IMET จะเดินหน้าโครงการ 

IMET MAX เป็นปีที่ 4 ต่อไป โดยกำาหนดคุณสมบัติที่

สำาคัญของเมนทีไว้ดังนี้ คือ มีอายุระหว่าง 33-45 ปี เป็น

ผู้นำาที่มีศักยภาพสูงและมีบทบาทในการขับเคลื่อน

องค์กร เป็นผู้ที่ต้องการได้รับคำาแนะนำาและมุมมอง

ด้านการดำาเนินชีวิตจากเมนเทอร์ เป็นผู้ที่ตระหนักถึง

ความสำาคัญและมีความต้องการที่จะสร้างคุณค่าแก่ผู้

อื่นและสังคม สามารถเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม

ได้ครบตามที่กำาหนด รวมถึงเป็นผู้มีจริยธรรมในการ

ดำาเนินชีวิตและการทำางาน

รายชื่อเมนเทอร์ (Mentor) IMET MAX 4 

ประกอบด้วย 1.กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำากัด 

2.ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ 

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 3.จรัมพร 

โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) 4.ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 5.นาถ ลิ่วเจริญ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทจีเอเบิล และประธาน

กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทชีดีจี 6.บรรยง พงษ์พานิช 

ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

จำากัด (มหาชน) 7.คุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธาน

กลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด 8.ดร.ประวิช  

รัตนเพียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 9.ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ บริษัท 

เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) 10.พรรณี ชัยกุล 

ประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 

จำากัด (มหาชน) 11.ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธาน

กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 

(มหาชน) 12.ภาณุ อิงคะวัต ผู้ริเริ่มและก่อตั้งบริษัท 

Greyhound และ Greyhound Café ประเทศไทย

ทั้งนี้ เมนเทอร์ (Mentor) ทุกคนที่เข้าร่วม

โครงการต่างเป็นผู้มีจิตสาธารณะพร้อมเสียสละและ

ทุ่มเททำาหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เป็น

ตัวอย่างของบุคลากรคุณภาพของชาติในการทำางาน

เพื่อสังคมอย่างแท้จริง โดยมูลนิธิ IMET เป็นผู้รับ

ผิดชอบค่าใช้จ่ายหลักทั้งหมดในการดำาเนินโครงการ 

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.

imet.or.th/imetmax และ YouTube Channel: IMET 

MAX Thailand และสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่า

ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2565.

มี

โฉมหน้า 12 เมนเทอร์ ซึ่งเป็นนักบริหารชั้นนำาของประเทศไทย

สนั่น อังอุบลกุล (ซ้ายมือ) ธนพล ศิริธนชัย

ศึกษาธิการ • บอร์ด สกสค.เตรียม

พิจารณากรณี “เลขาฯ สกสค.” ไม่ส่ง

ผลงานเข้ารับการประเมิน ทั้งที่ครบ

กำาหนดเส้นตาย 23 ธ.ค.64 “ตรีนุช” 

เผยจะหารือฝ่ายกฎหมายก่อนว่าทำา

อย่างไรต่อไป ยันเกณฑ์ประเมินตัดที่ 

65% ถือว่ามีความเป็นธรรม เทียบกับ

หน่วยงานอื่นที่ตั้งไว้ 80%

นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร 

ประธานคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเลขาธิการคณะกรรมการส่ง

เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าว

ว่า ตามที่คณะกรรมการ สกสค.ที่มี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

เป็นประธาน ได้ลงนามเกณฑ์ประเมิน

ผลปฏิบัติงานเลขาฯ สกสค.ไปแล้วเมื่อ

วันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยตาม

หลักเกณฑ์การประเมินฯ ดังกล่าว ตน

ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินให้ นาย

ธนพร สมศรี เลขาฯ สกสค. รับทราบ

ภายใน 15 วัน แต่จนถึงขณะนี้นายธน

พรยังไม่ได้ส่งผลงานการประเมินมาให้

ตนพิจารณาแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าครบ

กำาหนดระยะเวลาแล้ว ดังนั้น ตนจึง

ได้สรุปรายงานให้ รมว.ศธ.รับทราบว่า

นายธนพรไม่ได้ส่งผลงานให้แก่คณะ

กรรมการประเมินฯ เพื่อนำามาพิจารณา

แต่อย่างใด โดยการดำาเนินการต่อจาก

นี้จะเป็นอย่างไรนั้นจะเป็นอำานาจของ

คณะกรรมการ สกสค.ที่จะพิจารณา

ต่อไป

ด้านนางสาวตรีนุชกล่าวว่า 

ประธานคณะกรรมการประเมินผล

งานเลขาฯ สกสค. ได้ส่งสรุปผลการ

ประเมินดังกล่าวมาให้ตนพิจารณาแล้ว 

ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะประชุมคณะ

กรรมการ สกสค.เพื่อดำาเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ หากผู้ถูกประเมินไม่ส่งผลงานการ

ประเมินก็คงต้องขอหารือฝ่ายกฎหมาย

ก่อน ว่าจะดำาเนินการอย่างไรได้บ้าง ซึ่ง

จะดูระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ สกสค.ด้วย 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

“ทั้งนี้ ดิฉันขอยืนยันว่าเกณฑ์

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาฯ 

สกสค.นั้น ถือว่ามีความเป็นธรรมและ

เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นเกณฑ์

ประเมินที่ ใช้ โดยทั่วไป ตามองค์กร

หรือหน่วยงานระดับสูง เพราะเกณฑ์

ประเมินดังกล่าวจะต้องผ่านร้อย 

ละ 65 นั้นถือว่ามีมาตรฐานมากที่สุด

แล้ว ขณะที่เกณฑ์ประเมินของหน่วย

งานอื่นๆ จะต้องผ่านการประเมินร้อย

ละ 80 ส่วนประเด็นการประเมินผล

การปฏิบัติงานของเลขาธิการคุรุสภา

นั้น ดิฉันทราบว่ายังเป็นเรื่องลับ และ

จะนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคุรุ

สภาพิจารณาภายในสัปดาห์หน้าเช่น

เดียวกัน”.

อว. • อธิการบดี 25 สถาบันการศึกษา เห็นชอบ

เปิดลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันระดับบัณฑิต

ศึกษาได้ “ปลัด อว.” เผยเป็นการปลดล็อกอุปสรรคใน

อดีต เป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสแสวงหาความ

รู้ของนักศึกษา

ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความ

เข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบัน

สมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำากับของ

รัฐ (ทคบร.) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและ

มหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ 25 สถาบันเข้าร่วม มี 

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. เป็นประธาน และ 

พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย เป็นพยานลงนาม

โดย นพ.สิริฤกษ์กล่าวว่า อว.มีภารกิจหลักสำาคัญ 

3 ด้าน คือ การสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้าง

นวัตกรรม ภายในระยะเวลา 2 ปีเศษหลังการจัดตั้ง

กระทรวง อว.ได้พัฒนากลไกใหม่ๆ เพื่อปลดล็อกปัญหา

และอุปสรรคที่เคยเป็นมาของมหาวิทยาลัยให้ได้มาก

ที่สุด เช่น การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเลิศ

ของแต่ละแห่ง การปลดล็อกระยะเวลาสูงสุดในการ

ศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนา

เส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์ โดยเพิ่ม 5 ช่อง

ทางในการเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น และการ

ลงนามฯ ในครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำาคัญของ

ระบบการอุดมศึกษาไทยที่เกิดขึ้นโดยความเห็นชอบ

ของอธิการบดีทั้ง 25 สถาบัน

“เรื่องนี้เป็นเรื่องยากอย่างมาก แต่ตอนนี้เรา

สามารถทำาให้เกิดขึ้นจริงได้ ถือเป็นการนำานโยบายของ 

อว. ในด้านระบบคลังหน่วยกิตและการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาที่ควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด 

ให้พวกเขามีโอกาสเสาะแสวงหาความรู้ตามรายวิชา

ที่ตนสนใจและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจาก

มหาวิทยาลัยที่ต่างก็มีของดีและความเป็นเลิศที่แตก

ต่างกัน ขณะที่มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์จาก 

การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่าง

มหาวิทยาลัย เป็นการสนธิกำาลังกันให้เกิดการใช้

ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำาไปสู่การ

พัฒนาประเทศในก้าวต่อไป” ปลัด อว.

ด้าน พญ.พัชรีย์กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจ 25 

สถาบันการศึกษา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมให้

เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย

การเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาข้ามสถาบันและสามารถใช้หน่วยกิต

ของรายวิชาดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตใน

หลักสูตรที่นักศึกษากำาลังศึกษาได้ รวมทั้งสามารถนำาไป

อยู่ในระบบคลังหน่วยกิตสะสมได้ตามข้อกำาหนดของ

แต่ละสถาบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ทาง

วิชาการสังคมแก่นิสิต นักศึกษา

ทั้งนี้ สำาหรับสถาบันการศึกษา 25 แห่งที่

สามารถลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ประกอบด้วย 

ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหิดล 

ม.มหาสารคาม ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.รามคำาแหง 

ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สงขลา

นครินทร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ม.อุบลราชธานี 

โดยนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาราย

ละเอียดการลงทะเบียนข้ามสถาบันและรายวิชาที่เปิด

รับลงทะเบียนได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/

cgau/courses.php.

บอร์ดสกสค.จ่อลงดาบ‘ธนพร’ไม่ส่งผลงาน
รับการประเมินท้ังท่ีกำาหนดเส้นตาย23ธันวาคมปีท่ีแล้ว‘ตรีนุช’เตรียมหารือฝ่ายกม.

25มหา’ลัยเซ็นเอ็มโอยู

ปลดล็อกเรียนข้ามสถาบัน

กรุงเทพฯ • ปลัด วธ.กำาชับผู้บริหาร 

สป.วธ . -สวจ .ทุกจั งหวัดเบิกจ่ ายงบ 

ปี 65 ไตรมาส 2 เน้นคุ้มค่า โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ ตรงเป้ารัฐบาล เตรียม

พร้อมเข้ารับประเมิน ITA เตรียมรวบรวม

ข้อมูลจัดทำาหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้อง

ถิ่นสู่สากล” ฉลอง 90 พรรษา พระพันปีหลวง

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อ

เร็วๆ นี้ ได้ประชุมผู้บริหารสำานักงานปลัด

กระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ทั้งส่วน

กลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565 โดย

มีผู้บริหารสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

(สวจ.) 76 จังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านการ

ประชุมระบบทางไกล ซึ่งได้กำาชับผู้บริหาร 

สป.วธ.และผู้บริหาร สวจ.ทั่วประเทศใช้

งบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำาปี 2565 ไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือน

มกราคม-มีนาคม 2565 ให้มีความคุ้มค่า 

โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

เป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล รวมทั้ง

ให้เสนอแผนงาน โครงการและกิจกรรม

ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่จะ

ดำาเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล

และนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

(รมว.วธ.) ในปีงบประมาณ 2566 มายัง 

สป.วธ.ภายในเดือนมกราคมนี้

ปลัด วธ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ 

ทาง วธ.ยังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่อง

ข้อมูลการดำาเนินงานและสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน

สังกัด สป.วธ.และประสานงานกับหน่วย

งานอื่นๆ ในการเตรียมเข้ารับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนิน

งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำา

ปีงบประมาณ 2565 จากสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีเป้าหมายจะ

ยกระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม

ของ วธ.ให้ดียิ่งขึ้น

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า ขณะ

เดียวกันตนได้กำาชับให้ สวจ.ทุกแห่ง

จัดส่งข้อมูลลายผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์

และสะท้อนมรดกภูมิปัญญา วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์

อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัดมายัง 

สป.วธ. ภายในเดือนมกราคมนี้ เพื่อ

รวบรวมข้อมูลจัดทำาหนังสือ “ภูษาศิลป์ 

จากท้องถิ่นสู่สากล” เผยแพร่องค์ความ

รู้และลายผ้าอัตลักษณ์ 76 จังหวัด 

และนำาลายผ้าดังกล่าวมาตัดเย็บเป็น

เสื้อผ้าในชุดต่างๆ เช่น ชุดผ้าไทย ชุด

ลำาลอง ชุดราตรี เพื่อสวมใส่ในกิจกรรม

การแสดงเดินแบบผ้าไทยในงานเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะจัด

ขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อสืบสานพระ

ราชปณิธานของพระองค์ ในการอนุรักษ์

และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและเพื่อขับ

เคลื่อน Soft Power ความเป็นไทยตาม

นโยบายรัฐบาล รวมทั้งใช้ในการตัดเย็บ

เสื้อผ้าชุดนานาชาติในการประชุมผู้นำา

เขตเศรษฐกิจเอเปก และการประชุมที่

เกี่ยวข้อง ปี 2565 (APEC2022 Thailand) 

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม

ดังกล่าว

“นอกจากนี้ ดิฉันได้ ให้ สป.วธ.

เตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว 

รวมถึงงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒน 

ธรรมอื่นๆ ที่ วธ.จะจัดขึ้นในปีนี้ อาทิ 

งานจัดแสดงและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural 

Product of Thailand:CCPOT) งาน “ใต้

ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น 

วิถีไทย” 4 ภาค เป็นต้น โดยให้ประสาน

งานและบูรณาการความร่วมมือกับทาง

จังหวัด ทั้งรัฐ เอกชน สภาวัฒนธรรม

จังหวัดและเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

ส่วนรูปแบบการจัดงานจะดำาเนินการรูป

แบบปกติหรือออนไลน์นั้น จะพิจารณา

ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดรับกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ต่อไป”.

90พรรษาพระพันปีหลวงวธ.ทำาหนังสือ‘ภูษาศิลป์ฯ’



ลังจากที่หนุ่มไมค์-พิรัชต์  

นิธิไพศาลกุล ได้ออกมา

โพสต์ข้อความเตือนภัย                               

ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ แฉว่า

มีแก๊งมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นขนส่ง 

บอกเราส่งพัสดุผิดกฎหมาย จะ

โอนสายให้คุยกับตำารวจ แต่หนุ่ม

ไมค์รู้ทันจนอีกฝ่ายตัดสินทิ้งและ

ปิดเครื่องหนีไปเลย

โดยหนุ่มไมค์ โพสต์ข้อความ

ว่า “โดนมิจฉาชีพโทรมาอ้างว่า

เป็นขนส่งแห่งหนึ่งของจังหวัด

เชียงใหม่ บอกว่าผมส่งออก 

Passport กับ ATM ยัดใส่เสื้อผ้า

ไปหลายตัว ข้อมูลขนส่งแน่นมาก

มีชื่อและเบอร์ โทรผู้รับด้วยนะ ชื่อ 

Susan Lui เป็นสิ่งผิดกฎหมายจะ

โอนสายให้ผมไปคุยตำารวจต่อ ซึ่ง

ผมไม่ได้ส่งอะไรเลย ก็เลยเจาะ

เบอร์ที่โทรมาเดี๋ยวนั้นเลย ปรากฏ

ว่ามาจากเพชรบุรี สักพักพอคุยกับ

เราแล้วท่าทีไม่ดี เหมือนเราจะรู้

ข้อมูล ฝ่ายเขาก็ตัดสายใส่ผมเลย

ครับ พวกเขานั่งอยู่กันหลายคน

เป็นทีมครับ โทรกลับก็จะไม่ติดนะครับ ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะครับ มิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เนียนมาก อย่า

ให้ข้อมูลส่วนตัวใครเด็ดขาดนะครับ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ตรวจสอบให้ดีก่อน โดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่

ในบ้านที่อาจไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยี ให้แจ้งเตือนพวกท่านด้วยนะครับถ้าได้รับสายเช่นนี้”

ล่าสุด หนุ่มไมค์ได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งโดยเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาแบบละเอียดว่า “จากเหตการณ์                                                                                                             

เมื่อวานนี้ที่ผมได้เจอมา มีมิจฉาชีพได้ โทรมาที่โทรศัพท์ผมตอนที่ผมนั่งทำางานอยู่ แล้วทีนี้เขาก็แอบ

อ้างว่าเป็น DHL บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ DHL แล้วเขาก็ให้ชื่อ-นามสกุลของเขามากับพวกโค้ดของ

พนักงานแบบจริงจังมากเลย ทำาทุกวิถีทางเลยให้ดูน่าเชื่อถือ แล้วก็ได้มีการบอกว่าเราส่งของผ่านทาง 

DHL ไป เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งในกล่องที่ส่งจะมีพาสปอร์ต 8 เล่ม แล้วก็มีบัตรเอทีเอ็ม 5 ใบซุก

อยู่ในเสื้อผ้า แล้วส่งไป แต่มันไม่ผ่านเพราะเป็นของผิดกฎหมาย

เราก็งง เพราะเราไม่ได้ส่ง ก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้ส่ง แต่ก็เริ่มเอะใจเพราะเขาให้ข้อมูลของ

เขามาเยอะมากซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าสงสัย เราก็เริ่มสงสัยทำาไมมันแปลกๆ ล่ะ ยิ่งให้ข้อมูลเยอะเหมือน

เขายิ่งร้อนตัว โดยส่วนตัวผมก็เคยเห็นข่าวมาบ้างนิดๆ หน่อยๆ แต่ไม่รู้มันเป็นยังไง มาในรูปแบบไหน 

ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว พอเจอเข้ากับตัวเองรู้เลยว่าเขาทำากันเป็นขบวนการ เขาบอกว่าเรื่อง

ดผิดคิดใหม่ได้นะ แต่

คงไม่ทันแล้ว เพราะบท

นั้นตกเป็นของนักแสดง

คนอื่นเรียบร้อย และเหตุการณ์

ดังกล่าวก็ผ่านมาแล้วกว่า 10 

ปี แอนดรูว์ การ์ฟิลด์ หนึ่งใน          

สไปเดอร์แมนในภาคล่าสุด No 

Way Home ยอมเปิดเผยว่า

เขาเกือบจะได้รับบทนำาใน The 

Chronicles of Narnia: Prince 

Caspian แล้ว แต่สุดท้ายกลับ

แห้วหน้าตาเฉย ได้รับฟังถึง

สาเหตุที่ทำาให้เขาเสียบทนำาให้

กับเบน บานส์ ไปในตอนนั้นก็

คือลุคส์ของเขา

การ์ฟิลด์ อายุ 38 เผย

ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ        

Entertainment Tonight เมื่อ

เสาร์ท่ี 8 มกราคมท่ีผ่านมา “ผม

จำาได้ว่าผมอยากได้บทน้ันมาก 

ผมผิดหวัง ผมได้ไปออดิชัน

สำาหรับบทเจ้าชายแคสเปียนใน 

The Chronicles of Narnia และ

คิดว่าน่ีอาจเป็นไปได้ บทน้ีต้อง

ใช่ แต่สุดท้ายนักแสดงท่ีมีหน้า

ตาหล่อเหลาและมากฝีมืออย่าง 

เบน บานส์ ก็ได้รับบทน้ีไป”

นักแสดงดังของ Marvel 

จำาได้ถึงการเป็นตัวเก็งที่จะได้บทเจ้าชายแคสเปียน บอกต่อว่า “ผม

คิดว่ามันขึ้นอยู่กับผมและเขา และผมจำาได้ว่าผมหมกมุ่นอยู่กับมัน
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11บันเทิง

ด้วยความอาลัย..ไวพจน์

าแฟถ้วยละร้อยกว่าบาท..เงียบ!

ก๋วยเต๋ียว ข้าวราดแกง ข้าวผัด อาหารปรุงสุกใส่ถุง ราคา

เกิน 50 บาทหน่อยเดียว เจ๊ียวจ๊าวกันล่ัน จะให้รัฐบาลใช้

อำานาจบังคับ-ควบคุม..

น่ี..กะจะไม่ให้แม่ค้า-พ่อค้าหาบเร่ แผงลอยได้ขยับฐานะกัน

บ้างเชียวหรือ จะให้แบกรับ-อุ้มชู ดูแลท้องคนหาเช้ากินค่ำา (อ้าง

จน) เป็น “เต้ียอุ้มค่อม” ไปท้ังชีวิตรึไง?

ใครจะขายถูก-ขายแผงก็ตามใจเขาเถอะ..ก๋วยเต๋ียว ข้าวผัด 

ข้าวราดแกงน่ะ ถ้ามันอร่อยปาก-ถูกล้ิน จะแพงจะถูกผู้บริโภคก็

กิน แต่ถ้าเห็นว่ามันแพงไม่เห็นจำาเป็น ไปกินเจ้าอื่นมีให้เลือกถมถืด

ก็ไหนว่าต่างชาติซูฮกให้พ่ีไทยอันดับ 1 สุดยอดเมือง “สตรีท                                                                    

ฟู้ดโลก” มิใช่เหรอ?

น่ัน..หมายความว่าเมืองไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯ มีร้าน

ก๋วยเต๋ียว ข้าวผัด ร้านข้าวแกง อาหารริมทาง ขายเกลื่อนอยู่ท่ัวไป

ทุกตรอกซอกซอย..

แล้วอย่างน้ีจะให้รัฐบาลลุงตู่บังคับให้เขาต้องขายไม่เกิน 50 

บาทท้ังไทย-ท้ังต่างชาติ เพื่อแก้ปัญหาหมูแพง-สินค้าแพงน่ีนะ?

เอาล่ะ..ถ้าจะควบคุมราคาข้าวราดแกง ก็ฝากช่วยควบคุม

ราคากาแฟด้วยละกัน แม้ผมจะกินโกโก้!

ครับ..ลึกๆ ไม่อยากคุยเรื่องความตาย-ความโศกเศร้า ย่ิง

ในภาวการณ์ท่ีเป็นอยู่ด้วยแล้วอยากคุยแต่เรื่องสนุก-สบายใจเสีย

มากกว่า

แต่น่ันแหละ ด้วยความตายมันเกิดกับคนรู้จัก คนในแวดวง

ท่ีคลุกคลีตีโมงอยู่ด้วยกันอย่างวงการบันเทิง ผมจะเล่ียงเอาหูไปนา 

เอาตาไปไร่เสียก็ดูกระไร

ตอนน้ี..ผู้คนในวงการเพลงลูกทุ่ง เรียกว่าน้ำาตายังไม่ทัน

เหือดหาย ความโศกเศร้ายังไม่ทันคลายกับการจากไปของนักร้อง

ลูกทุ่งเสียงเด็ด ศรเพชร ศรสุพรรณ และไม่ทันจะนำาศพข้ึนสู่เมรุ..

ก็ต้องมาร้องไห้ เสียน้ำาตา ท่ี “ไวพจน์ เพชรสุพรรณ” เจ้าของ

ฉายา “ราชาเพลงแหล่” มาลาลับโลกไปอีกคน!

ด้วยอายุล่วงเข้าสู่ 80 ปีแล้ว ถือว่าเข้าสู่วัยชรา แต่ความตาย

ก็เป็นเช่นน้ี ท่ีจะต้องมีคนโศกเศร้าเสียใจ ย่ิงเป็นผู้ใหญ่ใจดี เป็นท่ีรัก

เคารพนับถืออย่างครูไวพจน์ด้วยแล้ว

ย่ิงจะมีความอาลัยอาวรณ์ ด้วยระลึกนึกถึงในส่ิงท่ีเคยได้รับ

การเก้ือกูลสนับสนุน ความเมตตา เอ็นดูจากท่าน จนอดจะกล้ัน

น้ำาตาไว้ได้

ข่าวเป็นงานเป็นการ..นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตามท่ี นายไวพจน์ สกุลนี ศิลปินแห่ง

ชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) พ.ศ.2540

 ถึงแก่กรรมเมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2565 เวลา 15.24 น. 

ณ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ เนื่องจากติดเช้ือในกระแสเลือด 

สิริรวมอายุ 79 ปี 

โดยได้ขอพระราชทานน้ำาหลวงอาบศพ ในวันท่ี 14 มกราคม 

เวลา 17.00 น. และกำาหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันท่ี 14-22 

มกราคม เวลา 19.00 น. ณ วัดวังน้ำาเย็น จ.สุพรรณบุรี

ซ่ึงทายาทจะเก็บศพไว้บำาเพ็ญกุศล 50 วัน และ สวธ.จะ

ดำาเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป 

ผมเห็นจะไม่ต้องเล่าประวัติหรอกนะ เพราะนักร้องย่ิงใหญ่

อย่างครูไวพจน์ย่อมจะเป็นท่ีรู้จักกันดีพอๆ กับท่ีรู้จัก-เคยฟังเพลง 

“แบ่งสมบัติ”..

“อยากจะไปไปซิเชิญไป ผู้หญิงเมืองไทยมีมากหนักหนา 

แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา ฉันคงจะหาเมียใหม่ได้ดี”

อืมม ป่านน้ีคงได้น่ังหัวเราะเอ๊ิกอ๊ากอยู่กับครูจ๋ิว พิจิตร คน

แต่ง อยู่บนสรวงสวรรค์แล้วแหละ!

ด้วยความอาลัยย่ิง!.

ก

• ช่อง 7HD พร้อมส่งความฟินและทำาให้

คุณอินไปกับความเข้มข้น ครบรสของละครโรแมน

ติกดรามาเรื่องใหม่ นางสาวส้มหล่น นำาแสดง

โดย แชป-วรากร ศวัสกร กับ เกรซ-พัชร์สิตา 

อธิอนันตศักดิ์ ผลิตโดยค่ายมากกว่าฝัน ของผู้จัด

กีต้าร์-ศิริพิชญ์ วิมลโนช และ

วี-วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ ออก

อากาศช่วงก่อนข่าวภาคค่ำา ทุก

วันจันทร์-ศุกร์ เริ่มวันจันทร์ที่ 

17 มกราคมนี้

• เป็นเกียรติประวัติ

อันทรงคุณค่าแห่งเวที The 

Golden Song เวทีเพลงเพราะ 

ซีซั่น 4 เมื่อในสัปดาห์นี้ ได้รับเกียรติต้อนรับ

ศิลปินแห่งชาติ ชรินทร์ นันทนาคร ที่จะมาขับ

ร้องบทเพลงอมตะอย่างเพลง หยาดเพชร ที่น้ำา

เสียงของอาชรินทร์ยังคงไพเราะหวานซึ้งตรึง

ใจ จนทำาเอา 4 กรรมการ ถึงกับซาบซึ้งน้ำาตาซึม

กันยกใหญ่ ตามชมบรรยากาศสุดอบอุ่นได้ ในวัน

อาทิตย์ที ่16 มกราคมนี้ 18.00 น. ทางช่องวัน 31 

• ถึงแม้จะเป็นค่ายน้องใหม่ในวงการ

บันเทิง แต่ในปีนี้ บริษัท ทีแอนด์วาย โกลบอล 

กรุ๊ป จำากัด บริหารงานโดย ต๊อด-โอภาศ สาย

ใหม ได้วางโปรเจ็กต์ยักษ์ใหญ่ไว้มากมาย เริ่มต้น

ประเดิมที่การผลิตซีรีส์วายบนสังเวียนมวย เรื่อง 

พี่ครับคบนักมวยต่อย(อ่อย)หนักดีนะ หรือ Boxe, 

Ring, Love ซึ่งล่าสุดกำาลังเตรียม

เปิดคัดเลือกนักแสดงวัยรุ่นเพื่อ

ร่วมโปรเจ็กต์ดังกล่าว

• (ต่อ) โดยผู้ที่สนใจ

สามารถส่งคลิปแนะนำาตัว 

และแสดงความสามารถพิเศษ 

รวม 3 นาที แชร์มาที่ Face-

book Fanpage T&Y Global 

GROUP ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 

โดยจะประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายในวันที่ 

30 มกราคม 2565 ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

การคัดเลือกนักแสดงร่วมกับคณะกรรมการ รอบ 

20 คน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 

Facebook Fanpage T&Y Global GROUP. 

 

รักชิด

ศิลปะอาหาร • โย่ง-อนุสรณ์ มณีเทศ พิธีกรรายการ Spy Chef (สปายเชฟ) จะพา

ชมสุดยอดศิลปะการปรุงอาหารแนววิทยาศาสตร์สุดล้ำาของเชฟแอนดี้ หยาง จาก

ร้าน Table 38 เชฟไทยคนแรกที่คว้ารางวัลมิชลินสตาร์ 1 ดาว จาก 2 ประเทศใน 

2 ทวีป ให้กับร้านโรงเตี๊ยมแห่งมหานครนิวยอร์ก และร้าน Table 38 ใจกลางเมือง

กรุงเทพมหานคร ห้ามพลาดวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคมนี้ เวลา 14.30-15.00 น. ทางที

เอ็นเอ็น ช่อง 16 รีรันทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม เวลา 10.30-

11.00 น.  

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ไมค์ พิรัชต์’ เปิดใจหมดเปลือก

หลังมิจฉาชีพอ้างส่งของผิดกฎหมาย

เจสัน มาโมอา จาก Aquaman กับลิซา โบเน็ต 

ประกาศแยกทางกันแล้ว หลังใช้ชีวิตแต่งงานกันมากว่า 

4 ปี 

ทั้งคู่ได้มีการแถลงร่วมกันผ่านทางแอคเคาต์ Insta-

gram ของมาโมอาเมื่อวันพุธ โดยนักแสดงดังจาก Game 

Of Thrones วัย 42 กับ ดาราสาววัย 54 จาก Cosby 

Show ประกาศชัดเจนว่าตอนนี้แยกทางกันเรียบร้อย

“We have all felt the squeeze and changes of 

these transformational times… A revolution is unfold-

ing and our family is of no exception… feeling and 

growing from the seismic shifts occurring, And so we 

share our Family news that we are parting ways in 

marriage.”

ไม่ว่าอย่างไร ทั้งคู่ยืนยันว่าความรักที่มีให้กัน

ระหว่างทั้งสองคนยังดำาเนินต่อ แต่พัฒนาไปอีกทาง และ

ปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระที่จะได้เป็นคนที่เราเรียนรู้

ที่จะเป็น 

ความรักระหว่างมาโมอากับโบเน็ตต้องย้อนไปในปี 

2004 ปีที่ทั้งคู่ได้รู้จักกันจากการแนะนำาของเพื่อนๆ ในการ

ไปขึ้นแสดงที่แจ๊สคลับแห่งหนึ่ง โบเน็ตเคยมีสามีแล้วชื่อ 

เลนนี คราวิตซ์ หย่ากันปี 1993 มีลูกสาวด้วยกันซึ่งตอนนี้

ก็โตแล้วอายุ 33 ชื่อ โซอี คราวิตซ์

มาโมอากับโบเน็ตคบหากันมา 16 ปี และเพิ่ง

แต่งงานกันได้ 4 ปีเท่านั้น โดยทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 2 คน 

เป็นลูกสาว 1 คน คือ โลลา อายุ 14 (เกิดปี 2007) และ

ลูกชาย 1 คน นาโคอา-วูล์ฟ อายุ 13

มาโมอาเคยให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร Esquire 

เมื่อปี 2019 ว่าเขาหลงรักโบเน็ตระหว่างที่เธออยู่ใน

รายการ Cosby show ตอนนั้นเขายังหนุ่มน้อยมาก ซึ่งเขา

ไม่เคยบอกให้เธอรู้เลยว่าเขาคอยสะกดรอยตาม จนกระทั่ง

มีลูกด้วยกันแล้ว.

interthaipost69@gmail.com

‘เจสัน มาโมอา’ โสดแล้วนะ หลังแต่ง 4 ปีไม่รอด

คิ

ห

อดเล่น The Chronicles of Narnia 

เพราะหล่อไม่พอ

นี้ต้องไปแจ้งความนะ เดี๋ยวเขาจะประสาน

งานแล้วให้ไปคุยกับตำารวจ ซึ่งเขาบอกว่าเขา

เป็น DHL เชียงใหม่ แล้วต้องไปคุยกับ สน.ที่

เชียงใหม่ เราก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา

ไปแจ้งความเองก็ได้ เขาก็บอกว่า ไม่ได้ เพราะ

ต้องแจ้งความในสถานที่ที่มันเกิดเหตุขึ้น ก็คือที่

เชียงใหม่ ซึ่งในระหว่างนั้นด้วยความสงสัย ผม

ก็เลยเจาะเบอร์ โทรศัพท์เขาว่าเป็นเบอร์จาก

ไหน ปรากฏว่ามาจากเพชรบุรีไม่ใช่เชียงใหม่

อะ ไม่ใช่ละ แปลกละ แล้วจะให้เราไปคุยกับ

ตำารวจนั่นโน่นนี่ ผมก็เลยพยายามถ่วงเวลา แต่

พอเขาเห็นท่าไม่ดีละ เราเหมือนจะรู้ตัวละ เขา

ก็กดวางสายใส่เลย ผมพยายามโทรกลับไปมัน

ขึ้นเป็นเลขหมายนี้ติดต่อไม่ได้

ตั้งแต่โพสต์ไปเพื่อนๆ ก็เข้ามาทักกันเยอะมากว่าโดนเหมือนกัน คนรอบข้างโดนกันเยอะมาก ก็

อยากจะฝากเตือนภัยเพื่อนๆ ทุกคนนะครับว่าสมัยนี้มีมิจฉาชีพเยอะมากๆ เลย เขาทำางานกันเป็นทีม 

และโปรมากในการที่จะทำาให้เราหลงเชื่อว่าสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้นกับเรามันคือเรื่องจริง ซึ่งเราต้องคอยระวัง

และคอยสังเกตดีๆ คอยหาข้อมูลต่างๆ นานา เพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมากจริงๆ ครับ มาในหลายรูป

แบบ อย่างไมค์เองไมค์ก็โดนเอาชื่อไปแอบอ้างในอินสตาแกรม ในเฟซบุ๊กต่างๆ ไปขอเงินแฟนคลับ ไป

ทำาอะไรที่มันไม่โอเค มันมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับ ก็อยากจะบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับ เพราะ

ว่าถ้าเราหลงเชื่อไป สิ่งที่เราต้องเสียมันเยอะมากๆ มหาศาลเลยทีเดียว”.

มากๆ”

หลังจากรอ รอ แล้วผลออกมาเขาวืดงานนั้น แต่เขา

ยังจี้ถามเอเยนต์ของเขาเรื่องที่โดนปฏิเสธ

“ในท่ีสุดเธอก็โพล่งออกมาหลังโดนจ้ีถามไม่หยุด เธอ

บอกว่า เพราะทางน้ันไม่คิดว่าผมหล่อพอท่ีจะรับบทน้ีนะแอน

ดรูว์ ผมจำาได้ เบน บานส์ เป็นผู้ชายท่ีหล่อมากและมากด้วย

ความสามารถ แต่เมื่อมองย้อนกลับไป ผมไม่ได้ขุ่นเคืองกับการ

ตัดสินใจของทางน้ัน ผมคิดว่าเขาแสดงบทน้ันได้ดีมาก”

บานส์ได้เล่น The Chronicles of Narnia: Prince 

Caspian ซึ่งออกฉายในปี 2008 รวมถึงภาคต่อในอีก 2 ปีถัด

มา ในขณะที่การ์ฟิลด์ต้องว่างงานอยู่พักใหญ่ ก่อนที่จะกลาย

เป็นดาราดังใน The Social Network, Hacksaw Ridge and 

Silence

จากนั้นชื่อเสียงก็ก้าวกระโดดขึ้นไปอีก เมื่อได้ไป

เล่นเป็น ปีเตอร์ ปาร์กเกอร์ ในหนังรีบูต Spider-Man ใน

ปี 2012 การ์ฟิลด์ กับเอ็มมา สโตน ซึ่งเล่น

เป็น เกวน สเตซีย์ ยังได้แสดงในภาคต่อ The 

Amazing Spider-Man 2 ปี 2014 แล้วโปร

เจ็กต์ต่อมาในจักรวาลมาร์เวลก็เบรกไป ก่อนที่

จะไปคว้าตัวทอม ฮอลแลนด์ มาชักใยต่อในชุด

สไปเดอร์แมน 

แต่หลังจากที่แฟรนไชส์หนังสไปดี้ถูกนำา

มาปัดฝุ่นใหม่ แฟนๆ ของสไปเดอร์แมนก็ได้

เห็นปรากฏการณ์ท่ีทางผู้สร้างได้นำาเอาสไปเดอร์

แมนคนก่อนๆ กลับมาร่วมแสดงใน Spider-

Man: No Way Home พร้อมหน้ากันหมด ทั้ง

โทบี แม็กไกวร์, แอนดรูว์ การ์ฟิลด์ และทอม 

ฮอลแลนด์ ซึ่งหลังจากหนังออกฉายในโรง

ภาพยนตร์ในเดือนธันวาคม ปี 2021 หรือปลายปีที่ผ่านมา การ์ฟิลด์ยอมรับ

ว่าเขาไม่เคยคิดฝันว่าจะได้กลับมาใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนอีก

แอนดรูว์ การ์ฟิลด์

เบน บานส์



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายสุรเชษฐ เหลาพูลสุข ผูวาการ

การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) 

กระทรวงคมนาคม เปดเผยวาไดพัฒนา 

Application EXAT Portal เพ� อใหสมาชิกบัตร 

Easy Pass ไดเช็คยอดเงินคงเหลือในบัตร 

Easy Pass งายยิ่งข้ึนเพียงแคเขา App EXAT

Portal หนาแรกก็สามารถเช็คยอดเงินคงเหลือ

ในบัตรที่สมาชิกลงทะเบียนไวไดทันที อีกทั้ง 

กทพ. ยังไดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเติมเงิน

บัตร Easy Pass ใหไดรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย

สามารถเติมเขาบัตร Easy Pass ไดภายในไม

เกิน 15 นาที หรือเร็วกวานั้น สามารถผาน

ทางได พรอมทั้งไดเพิ่มชองทางการสํารวจ

ความพึงพอใจผูใชบริการผาน App EXAT Portal 

เพ� อนําขอมูลไปพัฒนาการใหบริการ และ

จัดลําดับความสําคัญของความตองการผู ใช

บริการตอไป หากมีขอสงสัยสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ “EXAT Call Center 

1543” ตลอด 24 ชั่วโมง และสําหรับผู ใช

บริการท่ียังไมไดดาวนโหลด App EXAT Portal 

มาใชงานสามารถดาวน โหลด App ไดที่ App 

Store และ Google Play Store

“EXAT Portal แอปพลิเคชัน คูใจ ผูใชทาง”

กทพ. พัฒนา App EXAT Portal ใหการเติมเงิน 

และเช็คยอดเงินคงเหลือบัตร Easy Pass ไดงาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

บวงสรวงพระเจาตาก  จักรกฤษณ กีรติโชคชัยกุล ประธานเจาหนาที่บริหารสายงาน

หางสรรพสินคา พรอมดวยคณะผูบริหาร บริษัท เดอะมอลล กรุป จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช ประจําป 2565 เพ� อเสริมความเปนสิริมงคลรับปใหม  โดยมี พิตราภรณ 

บุณยรัตพันธุ, ดวงใจ ต้ังประสิทธิพร, ณัฐศมน วงศกิตติพัฒน รวมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย 

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วงเวียนใหญ   

กําหนดกลยุทธการตลาด     จันทจิตา อิงคะกุล, ศันสนีย ไทยชาติ และ ฝนทิพย แซอึ้ง 

ประธานกลุมบริหาร บริษัท วันดา กูด จัดการอบรมวางแผนและการกําหนดกลยุทธการตลาด 

บริษัท วันดา กูด พรอมกันนี้ ไดรับเกียรติจาก รสสุคนธ กองเกตุ (ครูเงาะ) นักพัฒนาศักยภาพ

มนุษย มาใหความรู ณ หองแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี ณัฐธิดา 

ภักตรนิกร, พิมพวดี เขากลา, สิริลักษณ พงษศิริ และแขกผูมีเกียรติเขารวมการอบรม

ขอแสดงความเสียใจอยางยิ่ งกับ

การจากไปของ คุณแม อนงค ศรีสุวรรณ 

มารดาพลเอก ธารไชยยันต ศรีสุวรรณ 

อดีตผูบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งมีกําหนด

สวดพระอภิธรรม ณ ศาลา ทอง กุยยกานนท 

วัดนางสาว จังหวัดสมุทรสาคร ในระหวาง

วันที่ 12 – 15 มกราคม เวลา 18.00 น. และ

พิธีฌาปนกิจศพ เวลา 16.00 น. ในวันที่ 16 

มกราคม 

เพราะหวงใยในสุขภาพคนไทย ทําให

เดินหนาเร� องสมุนไพรอยางตอเน� อง สําหรับ 

ก๊ิบ-ชนันนัทธ พลปถพี รองผูจัดการใหญ ดานขาย

และการตลาด บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร 

ลาสุดเตรียมทัพไปลงนามบันทึกขอตกลง 

(MOU) โครงการ “ดอยคํารวมรักษชาง ผลักดัน

ไมฝาง เพ� อเกษตรกรไทย” รวมกับวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมรักษชางรักษาปาตะวันออก (ปม.) 

ในวันศุกรที่ 14 มกราคม ณ นิคมเกษตรกรรม

ทหารผานศึกทรายขาว องคการสงเคราะห

ทหารผานศึก ในพระบรมราชูปถัมถ อําเภอ

สอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพ� อนําแกนฝางใน

พื้นที่มาเปนวัตถุดิบในการสรางสรรคเปนน้ํา

สมุนไพร และผลิตภัณฑอ� นๆ ที่มีสวนชวย

เสริมสรางภูมิคุมกัน ใหเปนอีกหน่ึงทางเลือกเพ� อ

สุขภาพใหกับทุกคน ในป พ.ศ.2565 น้ีเปนตนไป

กระดูกเปรียบเสมือนกลไกสําคัญ

สําหรับการเคล� อนไหวของคนเรา หากปราศจาก

กระดูกไป เราจะไมสามารถเคล� อนไหวได 

หากไมมีกระดูกท่ีแข็งแรงเพียงพอตอการใชงาน 

จะทําใหเราไมสามารถทํางานหลายๆ อยาง

ไดอยางเต็มที่ เคยไดยินหรือไม โรคเกี่ยวกับ

กระดูกเปราะบาง ผิดรูป และไมสามารถทน

รับแรงกระแทกได โรคน้ีมีช� อวาโรคกระดูกพรุน 

โรงพยาบาลหัวเฉียว พรอมดูแลปญหากระดูก

ใหกับทุกทาน ดวยบริการตรวจมวลกระดูก 

Bone Health เพ� อลดความเสี่ยง ตั้งแตวันนี้ 

– 31 ธันวาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ โทร.0-2223-1351 

ตอ 3126

โลกเปล่ียน การส� อสารยุคใหมตองปรับตัว 

คุณ…..พรอมแคไหน? ที่จะกาวสูการทําส� อ

ใหทันยุคปจจุบันสูอนาคต!! กองทุนพัฒนา

ส� อปลอดภัยและสรางสรรค ขอเชิญนักเรียน 

นิสิต นักศึกษาท่ัวประเทศ สมัครรวมโครงการ 

TMF Level up เพ� อยกระดับ อัพสกิล การ

ผลิตส� อกับวิทยากรแถวหนา โดยนองๆ เยาวชน

ที่สนใจ อายุตั้งแต 15 - 22 ป สมัครเขา

รวมอบรมฟรี!! พรอมสิทธิ์ในการแสดงความ

สามารถ สามารถรวมประกวดผลิตคลิปส� อ

สรางสรรค ในหัวขอ "ส� อของฉัน My Media"  

ภายใต โครงการ TMF Level up ไดเลย ทั้งนี้

มีรางวัลเปนทุนการศึกษาและโลหเกียรติยศ 

จากกองทุนฯ มูลคารวมกวา 50,000 บาท 

อบรมคร้ังแรก วันอังคารท่ี 18 มกราคม เวลา 

08.30-16.00 น. สําหรับนอง ๆ  ใน ภาคเหนือ 

ภาคอีสาน และภาคกลาง และอบรมคร้ังท่ีสอง 

วันพุธที่ 19 มกราคม เวลา 08.30-16.00 น. 

สําหรับนอง ๆ ในภาคตะวันออก ภาคตะวัน

ตกและภาคใต สมัครไดวันนี้ถึง 17  มกราคม 

คลิกลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมไดที่ https://

forms.gle/jUXD1NjaJNayHLUp6  ติดตาม

ขอมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/

TMF-LEVEL-UP-New-Med i a -New-

Era-101631969061440 สอบถามรายละเอียด

ไดที่ คุณปรางค 06-2491-9565 หรือ Email 

: tmflevelup@gmail.com

OCC GROUP ขอแนะนํา Vicaré 

Whitening facial foam ผลิตภัณฑทําความ

สะอาดผิวหนา เพ� อผิวสะอาดสดช� น ทําความ

ส ะ อ า ด ผิ ว

หนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผสานคุณสมบัติ

ของวิตามิน B3 

แ ล ะ อ นุ พั น ธ

วิตามินอี ชวย

ใหผิวนุมชุมช� น 

เผยผิวกระจางใสราวกับไขมุก ขนาด 120 กรัม 

ราคา 99 บาท ดูขอมูลและซ้ือสินคาออนไลน

ไดท่ี Facebook:https://www.facebook.com/

VicareOfficial/             

ซันคิสท จัดโปรโมชั่นถั่วเคี้ยวอรอย

ราคาดี ถูกใจสายสุขภาพไปกับซันคิสท วอลนัท 

อบเกลือรสเค็มนอย ขนาด 120 กรัม และ

ซันคิสท ถั่วรวม อบเกลือรสเค็มนอย ขนาด 

150 กรัม จากปกติราคา 160 บาท เหลือ

เพียง 139 บาทพบกับโปรโมชั่นดีๆ แบบนี้ ได

แลว ตั้งแตวันที่ 12 - 18 มกราคม ที่ท็อปส 

มารเก็ต, ท็อปส ซูเปอรสโตร และเซ็นทรัล 

ฟูด ฮอลลทุกสาขา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ไดท่ีโทร.0-2813-0954-5 หรือติดตามขาวสาร

และกิจกรรมตาง ๆ  ไดท่ี www.heritagethailand.

com, www.facebook.com/SunkistTH และ 

IG:sunkistthailand 

ใหการเตรียมอาหารผานเขียงกลาย

เปนอดีต ดวยความสะดวกที่เปดรับกับทุก

เมนูยุคปจจุบัน ใน HAFELE Food Chopper 

Glass Bowl 1 L เคร� องบดสับโถแกวขนาด 

1 ลิตร กับความสามารถอเนกประสงคที่ชวย

ให้ทุกการเตรียมอาหารเป็นเรื่องง่ายและ

หลากหลาย ไมวาจะบดสับ ทั้งผัก ผลไม เนื้อ

สัตว เนื้อปลา ถั่ว หรือใชผสมสวนผสมตาง ๆ  

ใหเขากันไดรวดเร็วและประหยัดเวลาในไม

กี่วินาที ดวยการทํางานของใบมีด 2 ดาน

ดีไซนรูปตัว S ยึดกับมอเตอรสแตนเลสสตีล 

สั่งการผานปุมกดแบบจังหวะเดียว พรอม

สรางความปลอดภัยที่มากกวาดวยระบบล็อค 

ระบบตัดการทํางานมอเตอรเม� อมีความรอน

เกิน รวมถึงแผนรองยางปองกันตัวเคร� องล� น

ไถลขณะทํางาน ทั้งยังงายตอการทําความ

สะอาดและการเคล� อนยาย หาซื้อไดแลววัน

นี้ที่ เฮเฟเล ดีไซน สตูดิโอ ทุกสาขาและชอ

ปกับเฮเฟเลออนไลน ที่ www.hafelehome.

co.th และ Shopee: Hafele_Officialshop 

(Mall), Lazada: Hafele (Lazmall) สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2768-7171

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท 

รวมกับ สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัด

ปทุมธานี และ สมาคมสงเสริมธุรกิจทองเท่ียว

ปทุมธานี เปดพื้นที่ชวนนักชอปมาพบกับ

สินคาและอาหารคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชน 

ประจําทุกเดือน ในงาน "ชอปอยางมีสไตล  

รายไดเพ� อชุมชน ครั้งที่ 2" โดยมีสินคา

ไฮไลท อาทิ เคร� องประดับ อัญมณีและหินสี

มงคล กระเปาสานกระจูดแฮนดเมด กระเปาหนัง 

ผาปูโตะยางพารา น้ํามันหอมระเหย  เสื้อผา

ไทยพื้นเมืองรวมสมัย ผลิตภัณฑไมตกแตง

บานและสุขภาพ ตนไม นอกจากนี้ยังมีโซน

อาหารและขนมทานเลนหลากหลายรานคา

อรอยประจําชุมชน อาทิ ขนมของฝากโรตีกรอบ 

ขาวเกรียบปลา สาหรายอบกรอบ เมี่ยงคํา  

ขาวเมาเสวย  มะขามคลุก  มะมวงนํ้าปลาหวาน 

ปลาหวาน กลวยเล็บมือนางอบ ทอดมันปลา  

แหนมหมู หมูยอ, น้ําพริกหนุม เปนตน พรอม

ใหชอป ชิล และสงเสริมสุขภาพดีๆ ตลอด

งาน วันนี้ - วันศุกรที่ 21 มกราคม บริเวณ

ลานไนน สแควร (South Zone) ศูนยการคา

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เรง

เดินหนาขับเคล� อนภาคการศึกษาไทย เปด

รับสมัครผูมีคุณสมบัติเขารับการอบรมและ

คัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก

การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจําปงบประมาณ 2565 (เฉพาะจังหวัดที่

ไมมีหรือขาดแคลนผูประเมินภายนอก) โดย

แบงเปนการศึกษาปฐมวัย 120 คน ระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน 303 คน โดยผูสมัครตองมี

การศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และมี

ที่พักอาศัยอยูในจังหวัดที่ ไมมีหรือขาดแคลน

ผูประเมินภายนอก ทั้งนี้ ผูที่มีคุณสมบัติและ

สนใจเขารับการอบรมและคัดเลือก สามารถ

สมัครผานทาง https://aqa2.onesqa.or.th/  

(สมัครผูประเมิน) ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 31 

มกราคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.

onesqa.or.th (ประกาศ) หรือดาวน โหลด

ประกาศไดที่ลิงก : https://bit.ly/3EZAzGf 

หรือติดตอสอบถาม โทร.0-2216-3955 ตอ 

142,143,145,146,150,153 ในวันและเวลา

ราชการ

กูรเมต มารเก็ต จัดแคมเปญพิเศษ 

“Happy Tiger อรอยดีรับปขาล” เสริมความ

เฮงตอนรับเทศกาลตรุษจีน ดวยเมนูอาหาร

มงคลจากหลากหลายรานดัง เสริมความม่ังค่ัง

ตอนรับปขาล อาทิ เปดพะโลมั่งคั่ง (หมวย

เปดพะโลสามยาน), ติ่มซํานําโชค (ฮั่วเซงฮง), 

หมูแดงเพิ่มทรัพย (เจตือสามยาน) ผัดอายุ

มั่นขวัญยืน(ผัดเสนหมี่ซั่ว), นึ่งสมปรารถนา 

(ปลาเกานึ่งซีอิ๊ว), และเมนูอ� น ๆ อีกมากมาย  

ตั้งแตวันนี้ - 20 มกราคม เฉพาะที่ กูรเมต 

มารเก็ต สาขา เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร, 

พารากอน  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ตลอดระยะเวลา 19 ป ที่ผานมา  

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอรปอเรชั่น ผูผลิตและ

จําหน�ายผลิตภัณฑดานบรรจุภัณฑ ฟลม

ถนอมอาหาร และฟลมพัน สินคา นําโดย 

สุพจน  หิรัญทรัพย  กรรมการผูจัดการ และ

พนักงานในองคกร ไดรวมกันจัดงาน “วันเด็ก

แหงชาติ” เพ� อมอบเปนของขวัญใหกับเด็กๆ  

ณ บริษัท เอ็มเอ็มพีฯ อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา  

ซึ่งเปนงานที่จัดอยางยิ่งใหญที่สุดใน

อําเภอปากชอง มีเด็กๆ และผูปกครองมา

รวมงานกวา 3,000 คน ภายในงานมีการ

มอบทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่เรียนดี

แตขาดแคลนทุนทรัพย  มีการมอบจักรยาน

จํานวน 150 คัน ตุกตาหมี กวา 300 ตัว มี

ซุมกิจกรรมใหเด็กๆ ไดรวมสนุก ฝกทักษะ

ความรู เลนเกมสลุนรับของรางวัลกวา 1,000 

ชิ้น  อีกทั้งยังมีเคร� องเลนตางๆ เชน บานลม 

ใหไดรวมสนุก มีบริการอาหารและเคร� องด� ม

ฟรี! ตลอดงาน ที่สําคัญเด็กๆไดรับของรางวัล 

ติดไมติดมือกลับบานมากมาย เรียกไดวา

เปนงานวันเด็กที่สรางความสุข สรางรอยยิ้ม 

ความสนุก ใหนองๆ และผูปกครอง ไดอยาง

ประทับใจ

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา

ดานสังคม ดานการศึกษา มาโดยตลอด 

เพราะเด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นเปน

อนาคตที่ดีของประเทศชาติ จากสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปจจุบัน 

สงผลใหไมสามารถจัดงานวันเด็กแหงชาติได

เหมือนที่ผานมา แตบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นตั้งใจ

ที่จะสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหแกเด็กๆ  

จึงไดมอบหมายใหผูแทนผูบริหาร นําทุน

การศึกษาไปมอบใหแกเด็กนักเรียนที่เรียนดี 

แตขาดแคลนทุนทรัพย ในอําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 7 โรงเรียน  ซึ่ง

เปนโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ 

ไดแก  โรงเรียนบานลําทองหลาง 

โรงเรียนบานหนองอีเหลอ โรงเรียนบานปางแก 

โรงเรียนวัดบันไดมา โรงเรียนบานซับน้ําเย็น 

โรงเรียนบานนา และโรงเรียนบานโศกนอย  

รวมจํานวนทุนการศึกษา 150 ทุน เปน

จํานวนทั้งสิ้น 200,000 บาท พรอมทั้งได

มอบส� อการเรียนการสอน และมอบของขวัญ 

เปนจักรยาน รวมทั้งสิ้น 120 คัน ตุกตาหมี 

อีก 200  ตัว ภายใตมาตรการการปองกัน

โควิด-19 อยางเครงครัด

เอ็มเอ็มพีฯ สงมอบของขวัญวันเด็กฝาโควิด-19  

บริษัท เนเจอร เฮิรบ อินเตอรเนช่ันแนล 

โฮลดิ้ง ผูนําดานสมุนไพรบํารุงรางกายและ

จัดจําหน�ายยาสามัญประจําบานแผนโบราณ 

จัดโปรโมชั่นสุขภาพดีตอนรับปเสือ ดวยเซต

สุดคุม!! เม� อซื้อยาแคปซูลสมุนไพรตรา M 

HERBS 1 กลองจากราคา 2,900 บาท เหลือ 

2,799 บาท ซื้อ 2 กลอง จากราคา 5,800 

บาท เหลือ 5,299 บาท ซื้อ 3 กลอง จาก

ราคา 9,690 บาท เหลือ 8,299 บาท พรอม

รับเพิ่มทันที M HERBS ขนาดทดลอง 10 

แคปซูล 1 กลอง หรือซื้อ 5 กลอง จากราคา 

16,480 บาท เหลือ 13,199 บาท และรับเพิ่ม

ทันที M HERBS ขนาดทดลอง 10 แคปซูล 2 

กลอง มาพรอมกับโปรโมชั่นเซตของขวัญยา

หมองเขียวและน้ํามันเหลือง ตรา เอ็ม เฮิรบ 

เฮอรบัล ท่ีไดรับการคัดสรรคุณคาจากสมุนไพร

ธรรมชาติไดอยางลงตัว ซึ่งมีสรรพคุณในการ

M HERBS จัดโปรฯ ดวยเซตสุดคุม!! เพ� อสุขภาพดีรับปเสือ

บรรเทาอาการปวดเม� อยตามรางกาย และ

แกอาการคัดจมูกเน� องจากหวัดไดเปนอยางดี 

และแถมฟรีปฏิทินตั้งโตะ ทุกออเดอร โปรโม

ชั่นตั้งแตวันนี้ – 31 มกราคม 65 นี้เทานั้น

สนใจรับสิทธิพิเศษเพ่ิมเติมได เม� อเขาไป

กดติดตามรานคาใน Lazada และ Shopee: 

natureherb_official รับสวนลดทันที 300 บาท 

สามารถดูรายละเอียดสินคาไดท่ีเว็บไซต www.

natureherbinter.com สอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ไดท่ี Line: @natureherbinter หรือ โทร.0-2117-9899
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คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายสุทัศน 

ภูทอง

๑,๓๓๐,๒๑๙.๓๑ 

บาท (ณ วันที่ ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๒ เงินสด - นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๙,๘๑๓.๕๙ บาท 

(ณ วันที่ ๒๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๓ แหวนทองคํา สลักลายน้ําหนัก 

๗.๖ กรัม 

๑ วง นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๔ สรอยขอมือทองคํา ลายหวงบิด

น้ําหนัก ๓๐.๔ กรัม

๑ เสน นายสุทัศน 

ภูทอง

๕๔,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๕ สรอยคอทองคํา ลายหวงน้ํา

หนัก ๓๐.๔ กรัม

๑ เสน นายสุทัศน 

ภูทอง

๕๔,๕๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๖ นาฬ�กายี่หอ ROLEX สีเงิน รุน 

๑๑๖๕๒๐

๑ เรือน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๗ นาฬ�กายี่หอ ROLEX สีเงิน รุน 

๑๗๘๒๗๑ 

๑ เรือน นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๘ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 

๗ คนยี่หอโตโยตาหมายเลข

ทะเบียน กท ๕๑๖๘ นครปฐม

หมายเลขตัวรถ ANH๒๐-

๘๐๒๒๙๖๗

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ตรวจพบการ

ขูดลบแกไขที่

บริเวณ หมายเลข

เคร� องยนต ซึ่ง

หมายเลขที่ตรวจ

พบภายหลังการ

ตรวจพิสูจน คือ 

๒AZ ****๖๒*

๙ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ 

คนยี่หอบีเอ็มดับเบิลยู 

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๕๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

หมายเลขตัวรถ                     

๑๑๓๔๑๙๕ 

หมายเลขเคร� อง 

ยนต ๑๘๔S๑๐๑ 

๐๗๘๒๕๐ ตรวจ

พบการขูดลบ

แกไขท่ีบริเวณ

หมายเลขตัวถัง 

และหมายเลข

เคร� องยนตดังกลาว

๑๐ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 

๗ คน ยี่หอโตโยตาหมายเลข

ทะเบียน ๗ กฬ ๗๓๒๗ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MR๐๕๓BK๔๑๐๗๐๗๖๘๘๔ 

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๗๗๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๑ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน ๗ 

คนยี่หอฮอนดาหมายเลขตัวรถ 

MRHFD๑๖๔๐AP๑๐๑๕๙๓ 

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๘๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๒ รถยนตบรรทุกสวนบุคคลยี่หอ

โตโยตาหมายเลขทะเบียน 

ฒผ ๗๐๑๕ กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ 

MR๐GZ๓๙G๔๐๖๗๒๓๗๖๐

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๖๘,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๑๓ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 

๗ คนยี่หอโตโยตาหมายเลข

ทะเบียน ๒กน ๔๘๓๕ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MR๐ZZ๖๙G๔๐๓๑๐๖๑๔๔

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๔๗๙,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๑๔ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอฮอนดา

หมายเลขทะเบียน ๑กศ 

๗๒๙๑ กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ 

MRHDD๑๘๓๐DP๑๐๑๙๗๗ 

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๒๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอฮอนดา

หมายเลขทะเบียน ๒กฉ 

๙๐๓๗ กรุงเทพมหานคร

หมายเลขตัวรถ 

MRHGM๒๖๔๐CP๓๓๕๑๗๐

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๒๖๙,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๑๖ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอฮอนดา

หมายเลขทะเบียน วน ๗๒๒๖ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MRHES๑๖๕๐๒P๓๐๐๖๔๐

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๙๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๑๗ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอฮอนดา

หมายเลขทะเบียน ๕กจ ๖๖๖๒ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MRHCP๒๖๔๐๘P๔๐๐๖๑๓

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ตรวจพบการขูด

ลบแกไขที่บริเวณ

เลขหมายประจํา

เคร� องยนต แต

ตรวจ ไมพบเลข

หมายอ� นใดภาย

หลังการตรวจ

พิสูจน จึงไมอาจ

ตรวจพิสูจนได

วาเลขหมายเดิม 

เปนเลขอะไร

๑๘ รถยนตนั่งสวนบุคคลไม

เกิน ๗ คนยี่หอมาสดา

หมายเลขทะเบียน ฎฐ ๕๐๙๘ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MM๘DE๑๐Y๑๐๐๑๐๓๙๗๓

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๑๗๙,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

๑๙ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 

๗ คนยี่หอฮอนดาหมายเลข

ทะเบียน ๔กธ ๒๖๙๗ 

กรุงเทพมหานครหมายเลขตัว

รถ MRHGM๖๖๕๐GP๑๐๑๔๖๔

๑ คัน นายสุทัศน 

ภูทอง

๓๒๙,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๔) 

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๙ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๕,๓๒๔,๕๓๒.๙๐ บาท (หาลาน

สามแสนสองหม� นส่ีพันหารอยสามสิบสองบาทเกาสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุทัศน ภูทอง กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่



13ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการ

เกษตรชํานาญการ กลาววา ศูนยเมล็ดพันธุ

ขาวราชบุรี มีบทบาทหนาที่ในการ “ผลิต

เมล็ดพันธุขาว” ในชั้นพันธุขยายและชั้นพันธุ

จําหน�าย เพ� อกระจายเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพดี 

มีมาตรฐานไปสูเกษตรกรผูปลูกขาว ตามนโยบาย

ของภาครัฐ โดยทางศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี

จะเขาไปดูแลเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว

ใหศูนยฯ ทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแตสงเสริม

การใชเมล็ดพันธุคุณภาพดี การจัดการแปลง 

และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุขาวให

เปนไปตามหลักสากล 

ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี กรมการขาว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งอยูเลขที่ 99 

หมู 7 ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

มีแนวทางการสงเสริมเกษตรกรในกลุมนา

แปลงใหญ เปนผูผลิตเมล็ดพันธุขาวครบทั้ง

กระบวนการผลิต โดยมีการสงเสริมตั้งแต

การใชเมล็ดพันธุดี ซึ่งตองเปนเมล็ดพันธุที ่

ตรงตามสายพันธุ เพ� อใหไดผลผลิตสูง การใช

เมล็ดพันธุขาวที่ไดมาตรฐาน สงผลใหตนขาว

เจริญเติบโต มีความแข็งแรง ควบคุมวัชพืชไดดี 

และลดปญหาการปลูกซอมหรือปลูกใหม ซึ่ง

กระบวนการปลูกจะตองเร่ิมต้ังแต การคัดเลือก

พื้นที่ การคัดเลือกเกษตรกร การตรวจขาว

ปน 5 ระยะ การพิจารณาลักษณะตนขาวที่

ไมตรงตามลักษณะของพันธุขาว ใหกําจัดออก

ไป การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยวจนถึงการเก็บรักษา ตลอดจนสงเสริมให

เกษตรกรกลุมนาแปลงใหญมีความรู ความเขาใจ

ในการทําแปลงขยายพันธุขาว โดยมีเจาหนาท่ี

ของศูนยฯ มาติดตามแนะนํารวมกับเกษตรกร 

ดําเนินการตรวจสอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ

ขาวของกลุมแปลงใหญขาวอยางใกลชิด เพ� อ

ใหไดเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพ 

ซึ่งในขั้นตอนการตรวจแปลงขยาย

พันธุขาวของเกษตรกรกลุมนาแปลงใหญนั้น 

ดําเนินการโดยยึดหลักการควบคุมคุณภาพ 

ดังนี้ 1.ติดตามและใหคําแนะนําในการปฏิบัติ

ตามเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหได

ปริมาณและคุณภาพตามความตองการ 

2.มีการป้องกันการเสื่อมคุณภาพของเมล็ด

พันธุขาว 3.มีการติดตาม ตรวจสอบการใช

ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี สงเสริม ผลผลิตเมล็ดพันธุดี สูมาตรฐานสากล

เทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุขาวใหเปนไป

ตามเง� อนไขที่ ไดกําหนดไว 4.มีการวิเคราะห

ปัญหาและสรุปผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จ

สิ้นฤดู เพ� อพัฒนาระบบการจัดทําแปลง

ขยายพันธุขาวของกลุมนาแปลงใหญใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการตรวจตัดพันธุปน 

เปนการปฏิบัติเพ� อควบคุมคุณภาพของเมล็ด

พันธุที่ผลิตในแปลงขยายพันธุขาวของกลุมนา

แปลงใหญ โดยตรวจสภาพตนขาวที่ปลูกใน

แปลงขยายพันธุที่มีลักษณะตรงตามพันธุขาว

ที่ปลูก หรือมีตนขาวพันธุอ� นขึ้นปะปนอยู ตอง

กําจัดออกไป มีการตรวจตัดสินแปลงขยาย

พันธุขาวของคณะกรรมการแปลงใหญอยาง

เปนทางการอยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งเปนระยะที่

สามารถประเมินลักษณะประจําพันธุขาวที่

ถูกตองไดดีท่ีสุด เพ� อตรวจแปลงขยายพันธุขาว

วาเปนไปตามมาตรฐานแปลงขยายพันธุขาว 

ตลอดจนใหคําแนะนําการผลิตเมล็ดพันธุขาว

ใหมีคุณภาพ ซึ่งการกําจัดพันธุปน สามารถ

ทําไปพรอมกับการกําจัดวัชพืช และการตรวจ

โรคแมลงในแปลงขยายพันธุขาว เกษตรกร

สามารถทําไดในระยะตางๆ ดังน้ี 1.ระยะกลา 

2.ระยะแตกกอ 3.ระยะออกดอก 4.ระยะโนมรวง 

และ 5.ระยะกอนเก็บเกี่ยว   

ในสวนการผลิตเมล็ดพันธุของกลุม

แปลงใหญขาวไรมะขามนั้น กอนจัดทําแปลง

ขยายพันธุขาวตองมีการตรวจแปลงขยาย

พันธุขาวของสมาชิก วามีพื้นที่เหมาะสมที่

จะทําเปนแปลงเมล็ดพันธุขาวหรือไม เชน มี

น้ําพอเพียงกับการทําแปลงขยายพันธุขาว 

และเสนทางการคมนาคมสะดวก เหมาะสม

หรือไม เปนตน มีการตรวจแปลงนาขาวของ

สมาชิกแปลงใหญที่ทําเปนแปลงเมล็ดพันธุขาว 

โดยมีการตรวจแปลงตามขั้นตอนการผลิต

เมล็ดพันธุขาว ของศูนยเมล็ดขาวราชบุรี

ที่มาสงเสริมใหคําแนะนํา หลังจากเก็บเกี่ยว

แปลงเมล็ดพันธุขาว กลุมฯ ตองเก็บตัวอยาง

เมล็ดพันธุขาวของสมาชิกแปลงใหญขาวทุก

แปลงท่ีมีการทําแปลงขยายพันธุขาว เพ� อเอาไว

ตรวจสอบยอนกลับ วาเมล็ดพันธุขาวชุดนี้

เปนของใคร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.การสุม

ตัวอยางเมล็ดพันธุจากสมาชิก จนไดตัวอยาง

ปฏิบัติการประมาณ 1 กิโลกรัม 2.นําเมล็ด

พันธุขาวมาแบงตัวอยางเพ� อใหจํานวนที่ใชใน

การทดสอบ โดยนําไปผานเคร� องแบงตัวอยาง

เมล็ดพันธุขาว 3.การตรวจสอบความชื้น 

เพ� อใหทราบปริมาณน้ําในเมล็ดพันธุขาว ซึ่ง

เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเมล็ดพันธุขาวเส� อม

สภาพ 4.การวิเคราะหความบริสุทธิ์ของเมล็ด

พันธุขาว เปนการวิเคราะหองคประกอบทาง

ดานกายภาพโดยจําแนกเปน สี่องคประกอบ 

คือ เมล็ดบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน เมล็ดพันธุอ� นๆ 

และขาวพันธุอ� นปน 5.การทดสอบความงอก

เพ� อใหทราบถึงจํานวนเมล็ดพันธุขาวที่งอก

เปนตนออนท่ีสมบูรณ เม� อไดรับสภาพแวดลอม

ที่เหมาะสม ซึ่งไดแก ความชื้น อุณหภูมิ และ

แสง เพ� อชะลอความเส� อมคุณภาพกอนการ

จําหน�าย ตองเก็บในท่ีท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก 

ปองกันแสงแดดและฝนไดดี จัดเก็บเปนสัดสวน 

และไมปะปนกับขาวพันธุอ� น

บุฟเฟตเลิฟเวอรเตรียมพรอมจูงมือ

คนรูใจของคุณมาอิ่มเอมใจ ฟนสุดคุม กับ

บุฟเฟตอาหารนานาชาติและ อาหารอิตาเลียน-ไทย 

พรอมสัมผัสลิ้มลองความอรอยกับไฮไลทเมนู 

โดยเชฟแอนเดรีย  มอนเทลลา หัวหนาพอครัวใหญ 

ไดคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลก นํามา

รังสรรคเปนสุดยอดเมนู เน้ือเปดและฟวกราส 

ที่พรอมเสิรฟใหคุณไดลิ้มลองถึง 4 เมนู ตอ 1 

ทานอาทิ ฟวกราสราดซอสเวลูเต, ฟวกราส

ทอดราดซอสสตูวแอปเปล บัลซามิคและผัก

ร็อกเก็ต, เสนตัลยาเตลเลกับครีมซอสทรัฟเฟ

ลดําและฟวกราสทอด, เปดอบราดซอสเกรวี่ 

พรอมทั้งมีเมนูอ� นๆ อีกมากมายใหคุณไดจัด

หนักจัดเต็มลิ้มลองความอรอย กับบุฟเฟต

อาหารนานาชาติอาทิ มุมซีฟูดออนไอซ กั้ง

กระดาน กุงแมน้ํา หอยแมลงภู หอยนางรม 

ลายแทงความอรอยบุฟเฟตเลิฟเวอร กับไฮไลทเมนู เนื้อเปดและฟวกราส

ณ หองอาหารเวนติซี  โรงแรมเซ็นทาราแกรนดฯ เซ็นทรัลเวิลด

กุง ซูชิและซาชิมินานาชนิด รวมถึงอาหาร

อิตาเลียน และอาหารไทย  แฮมนานาชนิด 

สลัดตางๆ ซุปใหคุณเลือกลิ้มลอง พรอมต� น

ตาต� นใจไปกับชีสนานาชนิด ปดทายดวยของ

หวานแสนอรอยหลากหลายเมนู 

บุฟเฟตนานาชาติ กับไฮไลทเมนู เนื้อ

เปดและฟวกราสม้ือเย็น ทุกวันพฤหัสบดี ต้ังแต

เวลา 18.00 น. - 22.00 น. (ไลนบุฟเฟตปด

เวลา 21.30 น.) ในราคาเพียง 1,590 บาท

++ตอทาน (ไมรวมเคร� องด� ม) ซื้อแพ็กเกจ

เคร� องด� มเพ่ิมเติมในราคา 149 บาท++ (นํ้าด� ม 

น้ําอัดลม และชา กาแฟ) สําหรับเด็กอายุต่ํา

กวา 5 ขวบทานฟรี และอายุ 6-11 ขวบคร่ึงราคา

เวนติซีเปดใหบริการทุกวัน ต้ังแตเวลา 

06.30 น. – 22.00 น.สนใจสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมหรือสํารองท่ีน่ังไดท่ี โทร. 0-2100-6255

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร ใหกับโรงเรียนและ

ชุมชนท่ีขาดแคลนท่ัวประเทศ     สุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร มูลคา 400,000 บาท 

ใหกับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยมีพลโท 

นายแพทยอํานาจ บาลี ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขและ

ประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย เปนตัวแทนรับมอบ ทางมูล

นิธิอิออนประเทศไทย เห็นความสําคัญและใหการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่ดีใหกับชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่

ประชาชนตองมีความพรอมและสามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ� อการศึกษาและอํานวยประโยชนในการใชชีวิตในยุคปจจุบัน

เปดตัว     ธิดารัตน แลเพ็ชร  กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เวร่ีเกรท 

จัดงานแถลงขาวภายใตมาตรการ Covid Free Setting ดวยการเปดตัว 

บริษัท เวร่ีเกรท จัดต้ังข้ึนมาเพ� อสราง-ผลิตและสงคอนเทนทสูผูบริโภค

ผานแพลตฟอรมท้ังออนไลนและทีวีดิจิทัล ตอบโจทยทุกไลฟสไตลผูบริโภค

ที่หลากหลายในยุคที่ดิจิทัลและโซเชียลเน็ตเวิรก กลายเปน Internet 

of Things (IoT) งานนี้ มีไฮไลทเปดตัว PHYSICAL THERAPY THE 

SERRIES “ผมปวดกาย นายปวดใจ” ซีรีสวายเกี่ยวกับกายภาพบําบัด

เอาใจวัยรุนและกลุมคนรักซีรีส ทุกเพศทุกวัย โดยมี ประพาฬรัตน 

ชัยชูพฤกษ, ธีรวีร เครือวัลย,ราชิต กุศลคูณสิริ, รวิสุต ปฏิพัทธวศิน, 

ภีมพล พาณิชยธํารง, จักรเพชร ภิบาล มารวมมาแสดงความยินดีกัน

อยางคับคั่ง ณ ควอเทียร ซีเนอารต ชั้น 4 ศูนยการคา เอ็มควอเทียร

MBK LIFE มอบเงินสนับสนุน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพ� อ

จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย     วุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ ประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน 

จํานวน 20,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพ� อจัดซื้อครุภัณฑ

ทางการแพทย สถาบันการแพทยจักรี นฤบดินทร คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ. พรชัย 

สิมะโรจน อาจารยประจํา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

และ ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิ

รามาธิบดีฯ เปนผูรับมอบ โดยพิธีจัดขึ้น ณ สํานักงานใหญ บมจ.

ทุนธนชาต

ชวยประชาชน จ.เชียงราย      ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ  

มอบถุงยังชีพ จํานวน 1,500 ชุด ชวยเหลือประชาชนในจังหวัด

เชียงราย สูภัยโควิด-19 โดยมี พล.ต.ท.มนตรี – พัชระภรณ ยิ้มแยม, 

พล.อ.ภูดิศ - ดร.นาถนภา ทัตติยโชติ และ ติรวัฒน สุจริตกุล มารวม

ในพิธีดวย ที่วัดหวย

ปลากั้งและวัดพระ

ธาตุดอยเวียงแกว 

จ.เชียงราย

อินโดรามา เวนเจอรส รับรางวัลเชิดชูเกียรติธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ

และธรรมาภิบาล จากหอการคาไทย    บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร 

อินดัสตรี้ส จังหวัดระยอง บริษัทยอยของอินโดรามา เวนเจอรส หรือ 

ไอวีแอล โดย สมเดช ไชยสุรินทร รองประธานฝายกิจการโรงงาน

รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการคาไทย ซึ่งมอบใหแกธุรกิจ

ที่มีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลดีเดน ในงานประกาศเกียรติคุณ

จรรยาบรรณดีเดนหอการคาไทย ประจําป 2564 (ปที่ 19) จากสนั่น 

อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหง

ประเทศไทย และวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการตอตาน

คอรรัปชันและสงเสริมจรรยาบรรณ หอการคาไทย ทั้งนี้ รางวัลดัง

กลาวสะทอนการดําเนินงานของไอวีแอลที่ยึดมั่นในการบริหารธุรกิจ

อยางมีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลอยางตอเน� อง

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบเส้ือกันหนาว ในโครงการ 

“คูโบตาพลังใจสูภัยหนาว ปที่ 22”     เธียรชัย ชูกิตติวิบูลย รอง

อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบเส้ือกันหนาว จํานวน 

1,000 ตัว ในโครงการ “คูโบตาพลังใจสูภัยหนาว ปที่ 22” โดยมี 

พิษณุ มิลินทานุช ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูจัดการทั่วไป 

สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 

ใหการสงมอบ เพ� อสงตอความอบอุนไปยังประชาชนที่ไดรับความ

เดือดรอนจากภัยหนาว โดยมีคณะผูบริหารกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย และคณะผูบริหารสยามคูโบตา รวมเปนสักขีพยาน ณ 

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เม� อวันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2564 ท่ี

ผานมาทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะองคประธาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จไปยัง

ฮอลล 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่มเมืองทองธานี 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปนประธาน

ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE ประจําป 2564 ในการนี้

พระราชทานรางวัลบุคลากร TO BE NUMBER 

ONE ดีเดนและประเภทผลงานจังหวัด อําเภอ

และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดน

ประจําปและประเภทผลงานจังหวัด อําเภอ

และชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ 

ซึ่งผานเกณฑการประเมินดานการดําเนิน

กิจกรรมที่ตอบสนองกับความตองการของ

สมาชิก กอเกิดประโยชนทั้งตอสมาชิกเอง 

บุคคลอ� น ชุมชนและสังคม 

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงสาธารณสุข กลาววา โครงการ 

TO BE NUMBER ONE เปนโครงการที่มี

ยุทธศาสตรการดําเนินงานท่ีชัดเจนและตอเน� อง 

มุงเนนการรณรงคในกลุมเปาหมายหลัก คือ 

วัยรุนและเยาวชน รวมทั้งสมาชิกกลุมเสี่ยงอ� น

โดยการสรางกระแสการแสดงพลังอยางถูกตอง 

การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิต การจัดระบบ

การบําบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและ

ปองกันการเสพซ้ําภายใต โครงการ “ใครติดยา

ยกมือขึ้น” ตลอดจนการสรางและพัฒนา

เครือขายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER 

ONE เพ� อรวมกันรณรงคและจัดกิจกรรม

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

รวมกับภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐเอกชน ทั้งใน

สวนกลางและภูมิภาค

ดวยพระบารมีและพระปรีชาของทูล

กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี องคประธานโครงการ ท่ีทรงมุงม่ัน 

ทุ่มเททรงงานโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย 

มาอยางตอเน� องยาวนาน สงผลให โครงการ 

TO BE NUMBER ONE ประสบผลสําเร็จ

ที่สามารถวัดผลไดทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ถึงปที่ 19 ของโครงการมีสมาชิก

กระจายทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 29 ลานคน 

มีชมรม TO BE NUMBER ONE รวม 73,321 แหง 

ปที่ 19 ของ “งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE”

และศูนยเพ� อนใจ จํานวน 10,735 แหง และ

ผลจากการวิจัยประเมินผลโครงการ พบวา  

1. การมีสวนรวมในกิจกรรมชมรม TO BE 

NUMBER ONE ชวยสงเสริมใหสมาชิกมี

พฤติกรรมเกเรลดลง มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง และสามารถ

บอกตอกิจกรรมของชมรมกับผูอ� นได 2. แกนนํา

ที่เขารวมกิจกรรมคายพัฒนาสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE สูความเปนหน่ึง มีพัฒนาการ

ดานอยูรวมกันกับผูอ� น วิธีการทํางานและ

บุคลิกภาพรวมทั้งสามารถนําความรู ทักษะ

และสมรรถนะที่ ไ ด รั บ ไปช วยกิ จกรรม

สาธารณประโยชนอ� นๆ 3.แกนนํา TO BE 

NUMBER ONE IDOL มีความสําเร็จทั้งดาน

การเรียนและการทํางาน 4. การมีสวนรวม

ในกิจกรรมของสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น 

มีผลใหการตั้งใจกลับไปเสพซ้ํา พฤติกรรม

เกเรและจํานวนครั้งที่เขารับการบําบัดแบบ

ตองโทษลดลง 5. สมาชิกชมรมมีสวนสําคัญ

ในการโนมนาวใหเพ� อนและคนใกลตัวเลิกใช

ยาเสพติด 

“งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE 

NUMBER ONE” กําหนดจัดขึ้นเปนประจําป

ทุกปเพ� อการแลกเปล่ียนเรียนรู การดําเนินงาน

ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER 

ONE กิจกรรมหลักภายในงานคือ การประกวด

ผลการดําเนินงานประเภทตางๆไดแก จังหวัด 

อําเภอ TO BE NUMBER ONE ที่มีเกณฑ

การประเมินดานการบริหารจัดการและการ

บูรณาการภาพรวมในพื้นที่ และประเภท

ชมรม TO BE NUMBER 

ONE ในชุมชน สถานศึกษา 

สถานประกอบการ สถานพินิจ

แ ล ะ คุ ม ค ร อ ง เ ด็ ก แ ล ะ

เยาวชน เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

และสานักงานคุมประพฤติ 

มีเกณฑการประเมินดาน

การดําเนินกิจกรรมที่ตอบ

สนองกับความตองการของ

สมาชิก กอเกิดประโยชน

ทั้งตอสมาชิกเอง บุคคลอ� น 

ชุมชน และสังคม โดยในป 

2564 มีจานวนการเขารวมประกวดผลงาน

ทั้งสิ้น 423 แหง

ในขณะที่นายวิชวุทย จินโต ผูวา

ราชการจังหวัดสุราษฎรธานีซึ่งเปนหนึ่งใน

จังหวัด ที่สามารถควารางวัลจากการแขงขัน

ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER 

ONE ประจําป 2564 ไดถึง 5 รางวัลกลาววา 

ในการเขารวมกิจกรรมประกวดนําเสนอผล

การดําเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ครั้งนี้ จังหวัดสุราษฎรธานีไดนําเสนอ

ผลการดําเนินงานจังหวัดและอําเภอ TO BE 

NUMBER ONE ที่มุ งเนนการดําเนินงาน

ด้านบริหารจัดการและการบูรณาการเพื่อ

สนับสนุนใหชมรม TO BE NUMBER ONE 

ทุกประเภท ภายในจังหวัดสามารถขับเคล� อน 

และดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล ทั้งดานการปองกัน แกไข

ปญหายาเสพติด  การเสริมสรางภูมิคุมกัน

ดานจิตใจแกสมาชิกเยาวชนในชมรมฯ  และ

การสอดสองดูแลชวยเหลือและให โอกาส

กลุมเสี่ยง กลุมเสพ ภายใต “โครงการใครติด

ยายกมือขึ้น” 

ซึ่ งผลการประกวดครั้ งนี้ จั งหวั ด

สุราษฎรธานีไดรับรางวัลในระดับประเทศ 5 

รางวัล ไดแก  1. นายวิชวุทย จินโตผูวาราชการ

จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับพระราชทาน

รางวัลผูวาราชการดีเดน 2.จังหวัดTO BE 

NUMBER ONE สุราษฎรธานีไดรับรางวัล

รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร

ปที่ 1 3.โรงเรียนสุราษฎรพิทยาไดรับ รางวัล

รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร 

ปที่ 4 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ไดรับ รางวัลตนแบบระดับทอง และ 5.ศูนย

ฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัด

สุราษฎรธานี ไดรับรางวัลตนแบบเงินและ

อีก 3 ชมรม TO BE NUMBER ONE ไดรับ

รางวัลกลุมดีเดนระดับภาคใต ไดแก โรงแรม

ไดมอนด พลาซา  เรือนจํากลางสุราษฎรธานี 

และอําเภอเมืองสุราษฎรธานี
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14 บทความ-ต่างประเทศ

โอมิครอนรุนแรงถ้าไม่ฉีดวัคซีน

เยอรมนีจำ�คุกตลอดชีวิตอดีตน�ยพันซีเรีย

โคเบลนซ์ • เอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 

ศาลในเมืองโคเบลนซ์ของเยอรมนี ตัดสินจำาคุกตลอดชีวิต พัน

เอกอันวาร์ ราสลัน วัย 58 ปี อดีตทหารซีเรีย จากความผิดก่อ

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ศาลตัดสินว่าอดีตนายทหารผู้นี้มี

ความผิดจริงในข้อหาเป็นผู้ควบคุมการสังหารประชาชน 27 คน 

ที่ค่ายกักกันอัลคาติบในกรุงดามัสกัส เมื่อปี 2554 และ 2555 

หลังจากนั้นเขาหนีทหารและขอลี้ภัยมาอยู่ที่เยอรมนี อัยการ

กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ควบคุมการสังหารประชาชน 58 คน และ

ทรมานผู้ถูกคุมขัง 4,000 คน ที่ศูนย์กักกันดังกล่าว แต่ผู้เสีย

ชีวิตทั้งหมดไม่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าเสียชีวิตภายใต้การสั่งการ

ของเขา อันนา แคร์แบร์ หัวหน้าคณะผู้พิพากษา กล่าวใน

คำาตัดสินว่า ผู้ที่โดนจับเข้ามาอยู่ในศูนย์กักกันในซีเรียแห่งนี้ 

นอกจากโดนทรมานแล้วยังถูกทำาให้อดอาหารและมีอากาศไม่

เพียงพอ ในสภาพห้องขังที่ขาดสุขอนามัย, แออัดจนไม่สามารถ

นั่งหรือนอนได้ เยอรมนีเริ่มพิจารณาคดีของราสลันเมื่อเดือน

เมษายน 2563 โดยเขาถูกดำาเนินคดีพร้อมกับอียาด อัลการิบ 

อดีตทหารซีเรียที่ยกต่ำากว่าเขา ทหารผู้นี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้

จับกุมผู้ชุมนุมประท้วงในซีเรียและส่งตัวมาที่ค่ายกักกัน การิบ

โดนตัดสินจำาคุก 4 ปี 6 เดือนเมื่อปีที่แล้ว ในความผิดสมรู้ร่วม

คิดก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ครูฝรั่งเศสสไตรก์ประท้วงกฎคุมโควิด

ป�รีส • รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานว่า ครูฝรั่งเศสหลาย                                                                               

หมื่นคนหยุดงานประท้วง 1 วัน เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม 

เนื่องจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการออกนโยบายที่

สอดคล้องสำาหรับโรงเรียนนำามาใช้จัดการกับการระบาดของ

โควิด-19 และการปกป้องนักเรียน, ครูและเจ้าหน้าที่ไม่ให้

ติดเชื้อ ครู, ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองต่างสับสนกับคำา

สั่งของรัฐบาลในเรื่องมาตรการควบคุมโควิด-19 ในโรงเรียน

ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้ง ภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ 

รัฐบาลเปลี่ยนกฎการควบคุมโควิดในโรงเรียนถึง 3 ครั้ง ตั้งแต่

กลับมาเปิดเรียนหลังหยุดยาวช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ เมื่อ

เช้าวันพฤหัสบดี โรงเรียนหลายแห่งในกรุงปารีส มีทั้งที่ปิด

โรงเรียน เนื่องจากครูสไตรก์, เปิดเรียนบางส่วนและเปิดเรียน

ตามปกติ สหภาพครูฝรั่งเศสคาดว่ามีโรงเรียนประถมศึกษาที่

ครูร่วมสไตรก์ในครั้งนี้ราว 75% และโรงเรียนมัธยมศึกษาร่วม                                                                  

สไตรก์ 62%

นั่งร้�นถล่มในที่จ�ริกแสวงบุญอิรักต�ย 6 ร�ย

ฮิลล� • เอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุนั่งร้านที่ใช้ซ่อมแซม

อนุสรณ์สถานบรรจุศพของอิหม่ามฮัมซา ซึ่งเกี่ยวข้องกับครอบ 

ครัวของศาสดามูฮัมหมัด พังถล่มลงมาที่เมืองฮิลลาภาคกลาง

ของอิรัก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม ซึ่งเป็นสถานที่จาริก

แสวงบุญของมุสลิมนิกายชีอะห์ในอิรัก เจ้าหน้าที่ของอนุสรณ์

สถาน เผยว่า มีผู้เสียชีวิต 6 ราย เป็นผู้ชายอายุระหว่าง 20-

35 ปี เจ้าหน้าที่การแพทย์และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิรักยืนยัน

ยอดผู้เสียชีวิต และเผยว่ามีผู้บาดเจ็บ 2 ราย เป็นผู้หญิง 1 คน 

และเด็กวัย 3 ขวบ.

เจนีว� • ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รอน�มัยโลกเตือน แม้ไวรัสโควิดโอมิ                                                                                   

ครอนท่ีแพร่เช้ือง่�ยม�กจะไม่รุนแรงเท่�เดลต� แต่ยังมีคว�มอันตร�ย

สำ�หรับกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เผยส�ยพันธุ์นี้พบแล้วใน 149 

ประเทศ ขณะสหรัฐเผยผลศึกษ�ติดเชื้อโอมิครอนมีอัตร�นอนโรง

พย�บ�ลหรือเสียชีวิตน้อยกว่�เดลต�

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 

ว่า องค์การอนามัยโลก (ดับเบิล

ยูเอชโอ) กล่าวว่า จำานวนผู้ติด

เชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั่วโลก 

เพราะสายพันธุ์ โอมิครอน ซึ่ง

แพร่เชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดล

ตาที่เคยเป็นสายพันธุ์หลัก โดย

รายงานด้านการระบาดวิทยา

ประจำาสัปดาห์ที่เผยแพร่เมื่อวัน

อังคารระบุว่า ดับเบิลยูเอชโอได้

รับรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อราย

ใหม่มากกว่า 15 ล้านคน ในรอบ

สัปดาห์ถึงวันที่ 9 มกราคม เพิ่ม 

55% จากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น 

และเป็นสถิติรายสัปดาห์สูงที่สุด

ทีโดรส อัดฮานอม กีบรี

เยซุส ผู้อำานวยการดับเบิลยูเอช

โอ กล่าวระหว่างการแถลงข่าว

ที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์

ว่า ถึงแม้ว่าโอมิครอนจะก่อโรค

รุนแรงน้อยกว่าเดลตา แต่ก็ยัง

ถือเป็นไวรัสอันตราย โดยเฉพาะ

สำาหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และเรา

ต้องไม่ปล่อยให้ ไวรัสแพร่อย่าง

เสรีหรือยกธงขาว โดยเฉพาะ

เมื่อคนจำานวนมากทั่วโลกยังไม่ได้

ฉีดวัคซีน ผู้ติดเชื้อจำานวนมากที่

รักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นกลุ่ม

ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

เขาเตือนด้วยว่า ถึงแม้ว่า

วัคซีนยังมีประสิทธิภาพมากใน

การป้องกันการตายหรือการ

ป่วยโควิดรุนแรง แต่วัคซีนไม่

สามารถป้องกันการติดเชื้อได้

อย่างเต็มที่ 

“การติดเช้ือมากข้ึนหมาย  

ความถึงการรักษาในโรงพยาบาล

มากขึ้น, การตายมากขึ้น ผู้คนไม่

ได้ทำางานมากขึ้น รวมถึงครูและ

ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และมี

ความเสี่ยงมากขึ้นของการเกิด

สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่เชื้อได้ง่ายขึ้น

และอันตรายกว่าโอมิครอน” ที

โดรสกล่าว

ขณะนี้ทั่วโลกมีอัตราการ

เสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดในระดับ

คงที่ประมาณสัปดาห์ละ 50,000 

คน แต่ทีโดรสย้ำาว่า การเรียนรู้

ที่จะอยู่กับไวรัสไม่ได้หมายความ

ว่าเราสามารถ หรือเราควรยอม 

รับให้มีผู้เสียชีวิตจำานวนดังกล่าว 

ดับเบิลยูเอชโอกล่าวด้วย

ว่า ถึงวันที่ 9 มกราคม มีรายงาน

การพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้วใน 

149 ประเทศ 

บางคนมี ความหวั ง ว่ า

ความสามารถในการแพร่เชื้อมาก

ขึ้น จะทำาให้ โอมิครอนแทนที่สาย

พันธุ์อื่นๆ ที่มีความรุนแรงกว่า 

และเปลี่ยนโควิด-19 จากโรค

ระบาดทั่วไปเป็นโรคประจำาถิ่น

ที่จัดการได้ง่ายขึ้น แต่ไมเคิล ไร

อัน ผู้อำานวยการโครงการฉุกเฉิน

ด้านสาธารณสุขของดับเบิลยูเอช

โอ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ใช่เวลา

ประกาศว่า นี่เป็นไวรัสที่น่ายินดี

วันเดียวกัน มีผลการศึกษา

เบื้องต้นจากสหรัฐที่เปรียบเทียบ

ระหว่างการติดเชื้อโอมิครอน 

กับเดลตา โดยรวบรวมข้อมูลผู้

ติดเชื้อไวรัส 2 สายพันธุ์นี้เกือบ 

70,000 คน จากระบบของโรง

พยาบาลไกเซอร์เพอร์มาเนนเตที่

เซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ระหว่าง

วันที่ 30 พ.ย.2564 ถึง 1 ม.ค.

2565 พบว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอน

แค่ราวครึ่งเดียวที่มีแนวโน้มที่

ต้องรักษาในโรงพยาบาลเมื่อเทียบ

กับเดลตา และโอกาสเข้าไอซี

ยูน้อยกว่าประมาณ 75% และ

โอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าราว 90% 

การศึกษาร่วมกันโดยนัก                                                  

วิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ 

เนีย เบิร์กลีย์, ไคเซอร์เพอร์

มาเนนเต และศูนย์ควบคุมและ

ป้องกันโรคติดต่อแห่งสหรัฐ (ซีดี

ซี) เผยด้วยว่า ราว 52,000 คน

ที่ติดเชื้อโอมิครอน ไม่มีใครต้อง

ใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะที่ผู้

ติดเชื้อเดลตา 11 คน จากเกือบ 

17,000 คน ต้องใช้.

นิวยอร์ก • ศาลสหรัฐปฏิเสธ

คำาร้องจากทีมทนายความของ

เจ้าชายแอนดรูว์ที่ยื่นยกฟ้องคดี

ที่เวอร์จิเนีย จุฟเฟร หญิงชาว

อเมริกันกล่าวหาว่าเธอถูกดยุค

แห่งยอร์กล่วงละเมิดทางเพศ

ขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้

โจทก์เดินหน้าฟ้องต่อไป

รอยเตอร์และเอเอฟพี                                        

รายงานว่า คำาตัดสินของลูอิส                                        

แคปแลน ผู้พิพากษาศาลแขวง

นิวยอร์กในคดีนี้ที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะ เมื่อวันพุธที่ 12 

มกราคม กล่าวว่า เวอร์จิเนีย 

จุฟเฟร หญิงชาวอเมริกันวัย 38 

ปี สามารถยื่นฟ้องตามข้อกล่าว

หาที่ระบุว่า เจ้าชายแอนดรูว์ 

ดยุคแห่งยอร์ก พระโอรสองค์

ที่ 2 ในสมเด็จพระราชินีนาถ

เอลิซาเบธที่ 2 ล่วงละเมิดทาง

เพศเธอและทำาให้เธอมีความ                          

ทุกข์ทางอารมณ์ ขณะท่ี เจฟฟรีย์                                             

เอปสตีน เศรษฐีนักการเงินที่

เสียชีวิตไปแล้ว เป็นผู้ค้ามนุษย์

เธอ

แคปแลนกล่าวว่า ยังเร็ว

เกินไปที่จะตัดสินว่า ข้อตกลง

ที่จุฟเฟรทำาไว้กับเอปสตีนเมื่อปี 

2552 ที่จะไม่ดำาเนินคดีเขา เป็น

ข้อตกลงที่ชัดเจนและโปร่งใสที่

จะป้องกันไม่ให้จุฟเฟรฟ้องเจ้า

ชายแอนดรูว์ ได้

เจ้าชายแอนดรูว์ปฏิเสธ

ข้อกล่าวหาของจุฟเฟรที่ระบุว่า

เจ้าชายผู้นี้บังคับให้เธอมีเซ็กซ์

กับเขา ขณะที่เธออายุ 17 ปี 

ที่บ้านในกรุงลอนดอนของ กิส

เลน แม็กซ์เวลล์ ซึ่งเป็นอดีต

แฟนของเอปสตีน และที่บ้าน

ของเอปสตีนในนิวยอร์ก และที่

บ้านของเขาในหมู่เกาะเวอร์จิน

ของสหรัฐ

แคปแลนบอกว่า ศาลจะ

เริ่มไต่สวนคดีนี้ระหว่างเดือน

กันยายนถึงธันวาคม 2565 เว้น

แต่ว่ามีการตกลงกันได้ก่อน 

ทีมทนายความของเจ้า                                               

ชายแอนดรูว์ย่ืนเร่ืองต่อผู้พิพาก 

ษาแคปแลนให้ยกฟ้องคดีนี้ โดย

อ้างข้อตกลงที่เอปสตีนทำากับ

จุฟเฟรในปี 2552 โดยเขาจ่าย

เงินให้เธอ 500,000 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือราว 16.60 ล้านบาท 

เพื่อยุติการยื่นฟ้องต่อศาลใน

รัฐฟลอริดา กล่าวหาว่าเขาล่วง

ละเมิดทางเพศเธอขณะที่เธอ

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ข้อตกลง

ดังกล่าวไม่ ได้ระบุชื่อเจ้าชาย

แอนดรูว์ แต่ทีมทนายความของ                                          

เจ้าชายแอนดรูว์ระบุว่าเป็นข้อ

ตกลงที่ครอบคลุมถึงเจ้าชาย

ด้วย 

เอปสตีนฆ่าตัวตายขณะ

อยู่ ในห้องขังในเรือนจำาในเขต

แมนฮัตตันของนครนิวยอร์กเมื่อ

เดือนสิงหาคม 2562 ระหว่างรอ

ไต่สวนคดีในข้อหาค้ามนุษย์ทาง

เพศ และศาลตัดสินเมื่อวันที่ 29 

ธันวาคม 2564 ว่าแม็กซ์เวลล์

จัดหาและเตรียมเด็กหญิงให้เอป

สตีนล่วงละเมิดทางเพศระหว่าง

ปี 2537-2547.

ศ�ลสหรัฐสั่งเดินหน้�คดีเจ้�ช�ยแอนดรูว์

หลังน้ำ�ท่วม • เจ้าหน้าที่กู้ภัยบราซิลสำารวจสภาพความเสียหายจากน้ำาท่วมหลังเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลโนวาลิมา รัฐมีนัสเชไรส์ เมื่อ

วันที่ 12 มกราคม.

อเกิดวิกฤตประท้วงใหญ่ต�มม�ด้วยก�รปร�บปร�ม

อย่างดุเดือดที่คาซัคสถาน ก็มีคำาถามว่าจะมีผลกระทบ

ต่อราคาของ Bitcoin ที่ร่วงอย่างหนักหรือไม่?

มันเกี่ยวอะไรหรือ?

คำาตอบคือเกี่ยวกันไม่น้อย

เพราะคาซัคสถานได้ชื่อว่าเป็น “ฮับ” ใหญ่เบอร์ 2 ของการ

ทำาเหมือง Bitcoin 

ระหว่างการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างหนักในสัปดาห์ที่

ผ่านมา รัฐบาลสั่งให้ปิดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศนานกว่า 8 ชั่วโมง

ทำาให้การขุด Crypto ชะงักไปด้วย

ผลที่ตามมาก็คือทำาให้ “hashrate” ร่วงอย่างหนักทันที

Hashrate คือปริมาณพลังงานประมวลผลที่ใช้ โดยเครือ

ข่าย Crypto 

ผู้อยู่ในวงการบอกว่า อัตรา Hashrateของ Bitcoin ลด

ฮวบฮาบลงถึง 12% ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอินเทอร์เน็ตใน         

คาซัคสถานถูกสั่งปิดลง

รัฐบาลคงต้องการจะตัดการสื่อสารของกลุ่มผู้ประท้วง

เหมือนที่หลายประเทศเคยทำา

แต่ผลข้างเคียงคือการส่งผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin 

ทั่วโลกอย่างฉับพลัน

นักวิเคราะห์บางคนตั้งประเด็นว่า ถ้าการขุด Bitcoin ลด

น้อยลงก็น่าจะส่งผลให้ราคาพุ่งมิใช่หรือ

เพราะนั่นหมายความว่าจะมีการผลิตเหรียญคริปโตฯ ยี่ห้อ

นี้ลดลง

แต่ผลทางการเมืองกลับมีอิทธิพลต่อราคามากกว่า

เพราะคนถือ Bitcoin เห็นสัญญาณการปราบปรามหนักที่

คาซัคสถานก็ตกใจ เทขายกันเป็นการใหญ่ ดันให้ราคาร่วงลงอย่าง

หนัก

แต่จลาจลที่คาซัคสถานไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำาให้ราคา 

Bitcoin ร่วงอย่างรุนแรง

ในจังหวะเดียวกันนั้น ธนาคารกลาง หรือ Fed ของสหรัฐฯ 

ก็มีส่วนทำาให้เกิดเรื่องนี้เหมือนกัน

เพราะ Fed ประกาศว่ากำาลังจะดันดอกเบี้ยขึ้น

เท่านั้นแหละ ราคาซื้อขายสินทรัพย์เกือบทุกประเภทก็มีอัน

ต้องร่วงลงตามไปด้วย

ไม่ว่าจะเป็น Crypto หรือหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นใดทั้งหลาย

ทั้งปวง

ความผูกพันระหว่างคาซัคสถานกับ Bitcoin มีความน่าสนใจ

ไม่น้อย

ตลอดเดือนสุดท้ายของปีที่ผ่านมา ประเทศในเอเชียกลางแห่งนี้

ได้พยายามดิ้นรนให้มีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติ

เหตุเพราะความต้องการใช้ไฟวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากการทำา

เหมือง Bitcoin ที่นั่น เพราะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำามันและก๊าซ

ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์

ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา คาซัคสถานต้องเผชิญกับภาวะไฟฟ้า

ดับบ่อย

ส่งผลให้ KEGOC ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าระดับ

ประเทศต้องปันส่วนพลังงานให้กับโรงงานทำาเหมืองในช่วงเวลาที่มี

การใช้งานสูงสุด

ก่อนหน้านี้คาซัคสถานอ้าแขนรับ “นักขุด Bitcoin” ที่หลบเลี่ยง

การกำากับดูแลด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น (และท้ายสุดก็มีคำาสั่งแบน

แบบครอบคลุม) ในประเทศจีน 

แต่มีเพียงไม่กี่เจ้าที่ลงทะเบียนอย่างเป็นกิจจะลักษณะกับ

รัฐบาลคาซัคสถาน ส่วนใหญ่ก็ทำากันแบบไม่เป็นทางการ และไม่

ต้องการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อไม่ต้องตอบคำาถามของ

ทางการที่นั่น

ผลที่ตามมาก็คือ ปัญหาด้านการจ่ายไฟฟ้าของประเทศ 

เจ้าหน้าที่คาซัคบอกว่า คนกลุ่มที่เรียกว่า “คนงานเหมืองสีเทา” 

ใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,200 เมกะวัตต์ 

ทำาให้ โครงข่ายไฟฟ้าของคาซัคสถานถึงจุดเดี้ยง

ข้อมูลดัชนีการใช้ไฟฟ้าของ Cambridge Bitcoin ชี้ว่าปัจจุบัน

คาซัคสถานเป็นเจ้าภาพ 18.1% ของ “อัตราแฮช” หรือ Hashrate 

เครือข่าย Bitcoin ทั้งหมด

ปัญหาตามมาก็คือการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียร 

ซ้ำาเติมด้วยอัตราเงินเฟ้อที่โยงกับโรคระบาดโควิด

แถมด้วยราคาเชื้อเพลิงที่พึ่งขึ้นต่อเนื่อง

เป็นสาเหตุสำาคัญที่นำาไปสู่การประท้วงที่ปะทุขึ้นเมืองอัลมาตี 

ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของคาซัคสถาน 

เหตุจลาจลทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากตำารวจปราบจลาจลใช้

แก๊สน้ำาตาและระเบิดชอร์ตเพื่อระงับการประท้วง 

ต่อมาประธานาธิบดี Kassym-Jomart Tokayev สั่งปลด 

Nursultan Nazarbayev ผู้นำาในอดีตจากบทบาทหัวหน้าสภาความ

มั่นคงของประเทศเพื่อพยายามยุติการประท้วง แต่ก็ไร้ผล

เมื่อไม่สามารถระงับความรุนแรงของการประท้วงได้ รัฐ

บาลคาซัคก็เริ่มจำากัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยหวังว่าจะตัด

สัญญาณการสื่อสารของกลุ่มผู้ไม่พอใจรัฐบาล

พอเกิดความขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตบนมือถือและข้อจำากัด

อย่างอื่นอีกบางส่วน ผสมกับการผละงาน ก็ส่งผลกระทบต่อการ

ทำาเหมืองที่รุนแรงกว่าการปันส่วนพลังงาน 

เมื่ออินเทอร์เน็ตไม่ทำางาน “เครื่องขุด” จะไม่สามารถ

ทำางานได้ 

บริษัทเหมืองแร่ที่ตั้งอยู่ในคาซัคสถานทุกวันนี้ ได้แก่ BIT 

Mining ซึ่งมีกิจการอยู่หลายแห่งทั่วประเทศ 

นอกจากนั้นก็ยังมี Canaan ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

Nasdaq ที่อยู่เบื้องหลังแท่นขุดเจาะ ASIC ที่เป็นที่รู้จักดี ยังได้

ประกาศแผนการที่จะขยายการดำาเนินงานในประเทศอีกด้วย

พอเกิดวิกฤตการจ่ายไฟฟ้าที่ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ขุด Bitcoin 

ในเวลาเดียวกัน

บริษัทเหมืองแร่แห่งหนึ่งในคาซัคชื่อ Xive ถูกบังคับให้

ปิดเครื่องทำาเหมืองมากกว่า 2,500 เครื่อง ในเดือนพฤศจิกายน 

เพราะวิกฤตด้านพลังงาน 

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Didar Bekbauทวีตว่า Xive กำาลังมองหา

ที่จะย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา 

ก่อนหน้านี้เล็กน้อย BitFuFu ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐาน 

“อัตราแฮช” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Bitmain ประกาศว่าจะทิ้ง

เครื่องขุดในคาซัคสถานเพื่อย้ายไปสหรัฐอเมริกา เพราะปัญหา

ไฟฟ้าเช่นกัน

หากนักขุดชาวคาซัคเดินตามรอย Xive และ BitFuFu มาก

ขึ้น ก็อาจได้เห็นคลื่นการอพยพคล้ายกับที่เคยประสบระหว่างการ

ปราบปราม Crypto ของจีนเมื่อปีที่แล้ว 

 ตอนที่ทางการจีนปิดการทำาเหมืองคริปโตฯ ทั่วประเทศ

อย่างเป็นระบบ อัตราแฮชของเครือข่าย Bitcoin ทั้งหมดก็ร่วงลง...

จนถึงจุดต่ำาสุดที่หดตัวลง 52% 

จากที่เคยอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปลายเดือน

มิถุนายน

ในขณะที่นักขุด Bitcoin ประสบปัญหาทั่วโลก 

สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนการผลิตคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) 

ที่สูงขึ้นทั่วโลก 

หลังจากแซงหน้าจีนในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกา

ได้เป็นเจ้าภาพ 35.4% ของเครื่องขุด Bitcoin ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด 

หากวิกฤตด้านพลังงานของคาซัคสถานและเหตุการณ์

ความไม่สงบยังดำาเนินต่อเนื่อง อเมริกาก็จะกลายเป็นศูนย์กลาง

แห่งการขุดเหมืองคริปโตฯ ใหญ่ที่สุดในโลก

วิกฤตคาซัคสถานจึงเกี่ยวกับการร่วงหล่นของราคา 

Bitcoin และความยอกย้อนของภูมิรัฐศาสตร์ โลกด้วยเหตุ

ประการฉะนี้แล!.

กาแฟดำ
พ

ไฉนวิกฤตการเมืองคาซัคสถาน

จึงโยงถึง Bitcoin ร่วงหนัก?
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จับพม่าลอบเข้าเมืองทางทะเลระนอง

ภูเก็ต • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ศรชล.ภาค 3 เปิดเผยว่า ได้

รับรายงานว่าวันที่ 12 ม.ค.65 จะมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองทาง

ทะเล จึงจัดกำาลังพลชุดปฏิบัติการข่าวบูรณาการร่วมกับ ศปชล.ทม. 

และชุดปฏิบัติการ ตชด.บ้านสามแหลม ดำาเนินการวางแผนและจอด

ลอยลำาซุ่มตรวจบริเวณ ม.5 ต.ปากน้ำา อ.เมืองฯ จ.ระนอง จนกระทั่ง

เวลา 18.30 น. ชุดปฏิบัติการได้ยินเสียงเรือหางยาวแล่นมาจากฝั่ง

ประเทศเมียนมา และมีการจอดพูดคุยด้วยภาษาเมียนมาเป็นระยะๆ 

จนกระทั่งเรือลำาดังกล่าวได้แล่นเข้ามาใกล้กับบริเวณที่เจ้าหน้าที่ซุ่ม

อยู่ จึงได้แสดงตัวโดยใช้ไฟฉายส่องและสั่งให้หยุดเพื่อตรวจสอบ จาก

การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีคนอยู่ในเรือจำานวน 6 คน มีนายมิว

วิน เป็นผู้ขับเรือ และนายมินโซ ยืนอยู่ใกล้กัน ส่วนภายในเรือพบชาว

เมียนมาอีก 4 คนนอนอยู่ในท้องเรือลำาดังกล่าว โดยมีอวนปิดทับไว้เพื่อ

อำาพราง จากการซักถามทราบว่าทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา กำาลังจะเดิน

ทางมายัง จ.ระนอง ซึ่งทั้งหมดไม่มีเอกสารใดๆ มาแสดง เจ้าหน้าที่จึง

ได้จับกุมพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิผ่านล่ามแปล จากนั้นได้คุม

ตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมายังฐานปฏิบัติการตำารวจตระเวนชายแดนบ้าน

สามแหลม เพื่อซักถามขยายผลการจับกุม จากการซักถามแรงงานชาว

เมียนมาให้การว่า พวกตนเดินทางมาจากเมืองทวาย ประเทศเมียนมา 

ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.65 ที่ผ่านมา และมาพักอยู่ที่ จ.เกาะสอง ติดต่อนาย

ซาอูให้มาส่งยัง จ.ระนอง เพื่อจะเดินทางไปทำางานประมง อ.บ้านแหลม 

จ.เพชรบุรี โดยเสียค่าหัวคนละ 4,000 บาท แต่ถูกจับกุมเสียก่อน 

หมูแพง ปชช.หันมากินเนื้อจระเข้

อ่างทอง • วันที่ 13 ม.ค. ที่บริเวณทศชาติฟาร์ม เลขที่ 170/1 ม.6 

ต.วังน้ำาเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง สถานที่จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อ

จระเข้ทั้งปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจระเข้ รวมทั้งจำาหน่าย

อาหารตามสั่งที่ทำาจากเนื้อจระเข้ และยังมีฟาร์มเลี้ยงจระเข้ให้ชม 

ซึ่งในช่วงนี้ราคาเนื้อหมูราคาแพง ชาวบ้านหันมาบริโภคเนื้อจระเข้

กันเป็นจำานวนมาก ทำาให้เนื้อจระเข้กลับมาขายดีทั้งปลีกและส่ง มี

ราคาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ 120-250 บาท ด้านนางศศิลักษณี มีศรี 

อายุ 52 ปี เจ้าของฟาร์ม เล่าให้ฟังว่า ในช่วงนี้เนื้อจระเข้ที่ทศชาติ

ฟาร์มกลับมาคึกคักขายดี ซึ่งทางฟาร์มจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้

ครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยง การจำาหน่ายเนื้อจระเข้ และผลิตภัณฑ์จาก

จระเข้ทุกชนิด ในช่วงนี้เนื้อหมูราคาแพง ทำาให้ชาวบ้านหันมาบริโภค

เนื้อจระเข้กันอย่างคึกคัก ราคาต่อกิโลกรัม ซี่โครงอ่อน 120 บาท 

ซี่โครงอ่อนหมัก 130 บาท เนื้อจระเข้แดดเดียว 240 บาท บาร์บีคิว

ย่าง 260 ลิ้นย่าง 130 บาท เนื้อลำาตัวจระเข้ 200 บาท และบ้องตัน 

250 บาท นอกจากนี้ทางร้านยังมีอาหารตามสั่งที่ทำาจากเนื้อจระเข้ 

ทั้งอาหารจานเดียวและกับข้าว อาทิ เนื้อจระเข้แดดเดียว ราคาจาน

ละ 120 บาท เนื้อจระเข้กระเทียมพริกไทย จานละ 120 บาท ลาบ/

จระเข้ผัดผงกะหรี่ ต้มยำาโครงอ่อนจระเข้ 100 บาท ผัดเผ็ดโครงอ่อน

จระเข้ และผัดเผ็ด ผัดฉ่า ผัดกะเพราจระเข้ราดข้าว ราคาจานละ 

50 บาท เนื้อจระเข้ย่างบาร์บีคิวไม้ละ 20 บาท เปิดให้บริการทุกวัน.

‘รุ้ง’

ให้ปล่อยช่ัวคราวอย่างจำากัด ต้ังแต่วันท่ี  

30 พ.ย.2564 จนถึงวันท่ี 12 ม.ค.2565 โดย

วางเงื่อนไขต่างๆ ให้จำาเลยท่ี 5 ปฏิบัติใน

ระหว่างการปล่อยช่ัวคราวดังกล่าว ซ่ึงจำาเลย

ท่ี 5 ได้ปฏิบัติตามคำาส่ังศาล การท่ีจำาเลย 

ท่ี 5 ขอให้ปล่อยช่ัวคราวจำาเลยท่ี 5 ต่อเนื่อง

ไป เพื่อท่ีจะทำาการเรียนและสอบให้สำาเร็จ

การศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ของปี 4 ซ่ึงจะ

ต้องมีการทำาการวิจัยส่วนบุคคลเพื่อจบการ

ศึกษา ต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเก็บ

ข้อมูลภาคสนามและทำารายงาน จำาเลยท่ี 5 

มีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขตามท่ี

ศาลกำาหนดทุกประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

จะไม่ทำากิจกรรมทางการเมืองท่ีมีผลกระทบ

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เข้าร่วมการ

ชุมนุมท่ีก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง 

ไม่ออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนถึงเงื่อน

ไขอื่นๆ ท่ีศาลจะกำาหนด ซ่ึงมี ผศ.ดร.บุญ

เลิศรับจะกำากับดูแลให้จำาเลยท่ี 5 ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขท่ีศาลกำาหนด 

ศาลเห็นว่า จำาเลยท่ี 5 ซ่ึงได้รับการ

ปล่อยตัวช่ัวคราวอย่างจำากัด ได้ปฏิบัติตามคำา

ส่ังของศาลโดยเคร่งครัด ไม่ประพฤติผิดเงื่อน

ไขใดๆ ตามท่ีศาลกำาหนดไว้ กรณีจึงไม่ปรากฏ

พฤติการณ์ในอันท่ีจะทำาให้น่าเชื่อว่าจำาเลย

จะหลบหนีหรือจะไปก่อภยันอันตรายอื่นใน

ช่วงเวลาน้ีแต่อย่างใด ประกอบกับจำาเลยท่ี 5 

มีความต้ังใจท่ีจะไปปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการ

เรียนให้สำาเร็จการศึกษาตามคำารับรองของ

อาจารย์ผู้ดูแล จึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อย

ช่ัวคราวจำาเลยท่ี 5 ในระยะเวลาจำากัดต่อไป 

นับแต่วันน้ีไปจนถึงวันท่ี 16 มิ.ย.2565 โดยมี

ประกันในวงเงิน 600,000 บาท และกำาหนด

เง่ือนไข ห้ามจำาเลยท่ี 5 ทำากิจกรรมหรือ

กระทำาการใดๆ ท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน 

ห้ามจำาเลยท่ี 5 เข้าร่วมชุมนุมท่ีอาจก่อให้เกิด

ความวุ่นวายในบ้านเมือง ห้ามจำาเลยท่ี 5 เดิน

ทางออกนอกราชอาณาจักร จนกว่าศาลจะมี

คำาส่ังเป็นอย่างอื่น และให้ต้ัง ผศ.ดร.บุญเลิศ 

เป็นผู้กำากับดูแลจำาเลยท่ี 5 ให้ปฏิบัติตามคำา

ส่ังศาลโดยเคร่งครัด ให้จำาเลยท่ี 5 มารายงาน

ตัวทุก 30 วัน ในระหว่างการปล่อยช่ัวคราว

อันจำากัดน้ี และให้จำาเลยท่ี 5 มารายงานตัว

และส่งตัวภายในวันท่ี 16 มิ.ย.2565 เวลา 

10.00 น. คำาขออื่นนอกจากน้ีให้ยก

ภายหลังฟังคำาส่ัง นายกฤษฎางค์ ให้

สัมภาษณ์ว่า เงื่อนไขท่ีศาลกำาหนดออกมา 

เป็นการห้ามในกรณีท่ีก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่

ได้ห้ามการไปชุมนุม โดยศาลได้ยืนยันว่าการ

ชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

รับรองไว้ แต่จะทำาอย่างไรไม่ให้เกิดความวุ่นวาย 

คงเป็นรายละเอียดท่ีจะต้องระมัดระวังตัว 

เพราะในขณะน้ีมีหลายฝ่ายท่ีเขาอาจจะมีความ

ประสงค์ให้ น.ส.ปนัสยาไม่ได้รับการประกันตัว 

อาจจะใช้คำาส่ังศาลมาเป็นข้ออ้าง 

น.ส.ปนัสยากล่าวว่า พร้อมปฏิบัติ

ตามคำาส่ังของศาล ซ่ึงถึงแม้ว่าจะไม่ต้องอยู่

ท่ีบ้าน 24 ช่ัวโมง แต่เงื่อนไขท่ีเพ่ิมข้ึนมา

คือ ‘ห้ามทำากิจกรรมหรือกระทำาการใดๆ ท่ี

กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

และศาลในทุกด้าน’ ขอให้ประชาชนและ

สื่อมวลชนต้ังข้อสังเกตกับเงื่อนไขดังกล่าว 

และมองว่าเงื่อนไขท่ีถูกต้ังข้ึนมา ไม่ต้องมี

ก็ได้ จะให้ประกันตัวแบบไม่มีเงื่อนไขก็ได้ 

เงื่อนไขท่ีต้ังข้ึนมาทุกคนน่าจะทราบกันดีว่า

เป็นเงื่อนไขท่ีละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตน

“นักโทษทางการเมืองหรือใครก็ตาม 

ทุกคนควรจะได้รับสิทธิในการประกันตัว โดย

เฉพาะผู้ท่ียังเป็นนักศึกษาอยู่ อย่างเรา หรือ

อย่างเบนจา (อะปัญ) หรือเพนกวิน (พริษฐ์  

ชิวารักษ์) เอง ท่ีต้องลงทะเบียนเรียน พวกเขา

ไม่ได้มีโอกาสท่ีจะได้เล่าเรียนต่อ แต่ก็คาด

หวังว่าเพื่อนเราจะได้ออกมากันในเร็วๆ น้ี 

ได้ออกกลับมาเรียนหนังสือ” น.ส.ปนัสยาระบุ

ต่อมาเวลา 13.00 น. ศาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาได้อ่านคำาส่ังขอปล่อย

ช่ัวคราว น.ส.ปนัสยา ในคดีชุมนุมปราศรัย 

#อยุธยาจะไม่ทน ท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ

วันท่ี 21 ส.ค.2563 โดยมีการถ่ายทอดวิดีโอ

คอนเฟอเรนซ์มายังศาลอาญา 

จากน้ันนายกฤษฎางค์เปิดเผยว่า ศาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำาส่ังอนุญาตให้

ปล่อยช่ัวคราว จากเดิมท่ีครบกำาหนดวันท่ี  

12 ม.ค.ท่ีผ่านมา ไปจนกว่าการพิจารณาคดี

จะเสร็จส้ิน ซ่ึงนัดสอบคำาให้การและตรวจ

พยานหลักฐานวันท่ี 8 ก.พ.น้ี โดยไม่มีเงื่อนไข

อื่น ให้ปลดกำาไลข้อเท้าอีเอ็มได้ และไม่จำากัด

เวลาการอยู่ท่ีบ้าน ยกเว้นเรื่องห้ามไปกระทำา

การใดๆ ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ห้ามไปร่วมชุมนุมท่ีก่อให้เกิด

ความวุ่นวายต่อบ้านเมือง และห้ามออกนอก

ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก

ศาล โดยให้อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นผู้ดูแลให้ปฏิบัติตามคำาส่ังศาล และไม่

ได้กำาหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม เพราะฉะน้ันก็มี

เฉพาะศาลอาญากรุงเทพใต้ ท่ีห้ามออกจาก

บ้านเวลา 18.00-06.00 น. ติดกำาไลข้อเท้าอี

เอ็ม อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน เพราะ

ว่าช่วงน้ีเป็นปีสุดท้ายก่อนจะเรียนจบ คงจะ

ปรึกษากับพ่อแม่ของ น.ส.ปนัสยา แล้วอาจ

จะทำาหนังสือช้ีแจงขอความกรุณาจากศาล

อาญากรุงเทพใต้ให้ช่วยลดเงื่อนไขได้หรือไม่ 

วันเดียวกันน้ี ท่ีศาลอาญากรุงเทพใต้ 

ทนายความได้ยื่นขอประกันตัว น.ส.เบนจา 

อะปัญ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการ

ชุมนุม ใน 2 คดี ซ่ึงนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม 

ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 

เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ศาลยังไม่มีคำา

ส่ังว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ ให้นัดฟังคำาส่ัง

พรุ่งน้ี 14 ม.ค.2565 เวลา 14.00 น.”

ท่ีหอประชุมเทศบาลตำาบลขามเรียง 

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นาย

อานนท์ แสนน่าน ผู้ริเร่ิมก่อต้ังหมู่บ้านเส้ือแดง 

อดีตประธานหมู่บ้านเส้ือแดงแห่งประเทศไทย 

นางนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเส้ือแดง

ภาคอีสาน ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำานัน นักการ

เมืองท้องถ่ิน และพสกนิกรชาวเทศบาลตำาบล

ขามเรียง ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยน้อมรำาลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ท่ีจะถึงในวันท่ี 13 ตุลาคม 2565

ท้ังน้ี สืบเนื่องจาก ดร.เสกสกล อัต

ถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

ได้มอบแนวทางเพ่ือน้อมรำาลึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ให้ดำาเนินการจุด

เทียนชัยน้อมรำาลึกทุกวันท่ี 13 ของเดือน ไป

จนถึง 13 ตุลาคม แล้วจัดงานใหญ่ร่วมกับ

ทางรัฐบาล 

ขณะเดียวกัน ในหลายจังหวัดได้จัด

กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำาลึกในหลวงรัชกาล 

ท่ี 9 เช่นกัน อาทิ ท่ีหอประชุมโรงเรียนบ้านบุญ

แจ่ม ต.น้ำาเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นำาโดยนาย

สมชัย แสงทอง อดีตประธานหมู่บ้านเส้ือแดง

ภาคเหนือ ท่ีอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่ง

เกราะ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

นำาโดยนายทวี ประหยัด อดีตประธานหมู่บ้าน

เส้ือแดงภาคใต้ ท่ีท่าเรือหนองเล็งทราย บ้าน

สันสลี ต.เจริญราช อ.แม่ใจ จ.พะเยา นำาโดย

นางบุญญิสา อินทร์จันทร์ อดีตประธานหมู่บ้าน

เส้ือแดงจังหวัดพะเยา รวมถึงท่ีสำานักงานเครือ

ข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการ

เงิน ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. นำาโดยนายไว

ทิต ศิริสุวรรณ อดีตประธานหมู่บ้านเส้ือแดง 

ภาคกลาง.

เชื่อของแพง

(สศช.) และการพยากรณ์จากหลายสถาบัน 

เช่ือได้ว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยจะ

อยู่ในระดับ 1-3% โดยไม่สามารถดูเฉพาะ

เจาะจงในรายการสินค้าได้ 

“ต้องดูภาพรวมของอัตราเงินเฟ้อแทน 

เป็นเป้าหมายท่ีเราจะต้องควบคุมให้ได้ ซ่ึงจะ

แตกต่างจากประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา

ท่ีอัตราเงินเฟ้อข้ึนไปถึง 7% อย่างไรก็ตาม 

เราไม่ได้ประมาทในเรื่องน้ี ส่วนไหนท่ีตรึงได้

ก็พยายามจะตรึง ส่วนไหนท่ีเป็นปัญหาเก่ียว

กับกลไกตลาดก็จำาเป็นต้องเพ่ิมการผลิตให้

มากข้ึน กรณีท่ีเกิดขาดความแคลนในสินค้า

ประเภทน้ัน ไม่อยากให้ประชาชนไปเฝ้ามอง

เพียงแค่การขาดสินค้าตัวใดตัวหน่ึง เพราะ

อยากให้ดูในภาพรวมดีกว่า”  

เม่ือถามว่า หากอัตราเงินเฟ้อข้ึนไป

เฉียด 3% จะเรียกประชุมหน่วยงานเศรษฐกิจ

ฉุกเฉินหรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า รอให้

เกิดก่อนแล้วกัน เพราะตอนน้ียังไม่เกิด เรา

ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว รัฐบาลมีความ

ห่วงใยในเรื่องน้ี และนายกฯ ให้ความสำาคัญ

เรื่องน้ีเช่นกัน ประชุมร่วมกับกระทรวงการ

คลังตลอด ไม่ได้ละเลย หรือไม่ได้ไม่ห่วงใย  

นายกฯ เห็นว่ารัฐบาลก็ได้ทำาในหลายๆ เรื่อง

อยู่แล้ว ท้ังการตรึงราคาสินค้าบางส่วน เพื่อ

ไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง เชื่อว่าสถาน 

การณ์น้ีเป็นเรื่องช่ัวคราว การตรึงราคาไว้บาง

ส่วนก็อาจจะเป็นประโยชน์ ได้ และไม่ให้

เกิดความตื่นตระหนกมากเกินไปจนทำาให้ผู้

ประกอบการตัดสินใจข้ึนราคาสินค้าของตนเอง 

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตร

และสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคา

เน้ือสุกรท่ีมีราคาแพง กระทรวงเกษตรฯ มี

แนวทางท่ีจะส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตร

ท่ีมีความสนใจ โดยร่วมกับธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ดำาเนินโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ และ

ยกระดับรายได้เกษตรกร” โดยสนับสนุนให้

เกษตรกรเล้ียงโคขุน สุกรขุน ไก่ไข่ จ้ิงหรีด 

เป็ดไข่ และแพะขุน เมนูอาชีพด้านพืช 

สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกฟักทอง ฟักเขียว 

กระชายขาว และข้าวโพด และเมนูอาชีพ

ด้านประมง สนับสนุนให้มีการเล้ียงปลา

ตะเพียน ปลาทับทิม ปลาดุก และกุ้ง

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่าจาก

การติดตามมาตรการช่วยเหลือประชาชน

อย่างเร่งด่วนน้ัน หลายหน่วยงานได้เร่ง

ดำาเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีการ

หารือกับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป

ตรา “มาม่า” เพื่อไม่ให้มีการปรับข้ึนราคา

มาม่าซองประเภทท่ีเป็นสินค้ามวลชน และ

เป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมในท้องตลาดท้ัง

ประเทศ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครอง

ชีพให้แก่ประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ขณะท่ีกระทรวงพลังงาน โดยคณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มี

มติตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ต่ออีก 2 เดือน 

ท่ีราคา 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม จาก

เดิมส้ินสุดวันท่ี 31 มกราคม 2565 เป็นวัน 

ท่ี 31 มีนาคม 2565 พร้อมท้ังขอความร่วมมือ 

บมจ.ปตท. (PTT) พิจารณาช่วยเหลือส่วนลด

ราคาก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยท่ีเป็นร้านค้า 

หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐท่ี ปตท.ดำาเนินการต่อไปจนถึงวันท่ี 31 

มีนาคม 2565 อีกท้ังให้คงราคาขายปลีกก๊าซ 

NGV ท่ี 15.59 บาท/กิโลกรัม และคงราคา

ขายปลีกก๊าซ NGV โครงการ “เอ็นจีวี เพื่อ

ลมหายใจเดียวกัน” ให้กับผู้ประกอบอาชีพ

ขับรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ท่ี 13.62 บาท/กิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะ

เวลา 1 เดือน โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 กุมภา 

พันธ์ 2565 ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2565

“สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

ท่ีปรับตัวสูงข้ึน เป็นผลมาจากกลไกราคา

น้ำามันตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึนต่อเนื่อง ซ่ึง

ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ต้นทุนสินค้า และ

ค่าขนส่ง ท้ังน้ี รัฐบาลได้เร่งวางมาตรการท้ัง

ระยะส้ัน-ยาว เร่งติดตามหน่วยงานท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยในเบ้ือง

ต้นจะเป็นการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบ

การและภาคเอกชน เพื่อให้ตรึงราคาสินค้า

บางส่วนท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิต

ของประชาชน ไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพ” 

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ได้กำาชับ

หน่วยงานเฝ้าระวังและควบคุมการลักลอบ

นำาสัตว์ข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายสัตว์

ข้ามพ้ืนท่ี รวมท้ังการเยียวยาให้แก่เจ้าของ

ฟาร์มรายย่อย จากมาตรการทำาลายสัตว์เพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดโรค ทำาให้ไทยสามารถ

ป้องกันความรุนแรงโรค ASF ตลอด 3 ปีท่ีผ่าน

มา ขณะท่ีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศมี

การระบาดของโรคไปแล้ว โดยคำานึงถึงความ

ปลอดภัยด้านสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน 

และรักษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหมูซ่ึง

ท่ีเป็นเน้ือสัตว์ส่งออกเป็นอันดับ 2 ของไทย  

“ดังน้ัน พรรคเพื่อไทยไม่จำาเป็นต้อง

ออกมาขู่ หากจะนำาเรื่องเข้าหารือในสภา 

ก็สามารถดำาเนินการได้ รัฐบาลและส่วน

ราชการท่ีเก่ียวข้องพร้อมช้ีแจงในสภาอยู่

แล้ว ยืนยันว่าไม่จำาเป็นต้องปกปิดข้อมูลใดๆ 

แต่ต้องไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านสร้างความสับสนไว้ 

แต่พอได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องจากรัฐบาลแล้ว 

กลับไม่ไปอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูล

ผิดๆ ท่ีตัวเองพูดไว้ แบบน้ันถือว่าไม่รับผิด

ชอบการกระทำาของตัวเอง” นายธนกรกล่าว

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

สำาหรับเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรท่ีจะได้รับการ

ชดเชยน้ัน ต้องเป็นผู้เล้ียงในพ้ืนท่ี 56 จังหวัด

ตามประกาศ และเป็นกรณีท่ีสุกรถูกทำาลาย 

โดยการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน

ตามกฎกระทรวงกำาหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ท่ี

ถูกทำาลายอันเนื่องจากโรคระบาดหรือมีเหตุ

อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์ 

หรือซากสัตว์ท่ีเป็นพาหนะของโรคระบาด  

พ.ศ.2560 ซ่ึงในพ้ืนท่ีและช่วงเวลาดังกล่าว

น้ันมีสุกรท่ีถูกทำาลายแล้ว แต่เกษตรกรผู้เล้ียง

ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย 4,941 คน สุกร 

159,453 ตัว วงเงินรวม 574.11 ล้านบาท  

นายวัฒนศักย์ เสือเอ่ียม อธิบดีกรม

การค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ประชุม

หารือร่วมกับสมาคมผู้เล้ียงไก่ไข่ สมาคมผู้

เล้ียงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สมาคมผู้เล้ียง

ไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่

ไก่ สหกรณ์ผู้เล้ียงไก่แปดร้ิว สหกรณ์ผู้เล้ียง

ไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้ล้ียงไก่ไข่ลุ่มน้ำาน้อย ผู้

ผลิตรายใหญ่ กรมปศุสัตว์ และสำานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร โดยผู้เล้ียงไก่ไข่จะให้

ความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มท่ี 

2.90 บาท ไปจนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย 

เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

ท้ังน้ี ท่ีประชุมยังได้หารือถึงสถาน 

การณ์ด้านต้นทุนของผู้เล้ียง พบว่า มีการปรับ

ตัวสูงข้ึนจริง โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

ซ่ึงกรมจะหารือกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ และหา

ทางช่วยเหลือในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต

กับผู้เล้ียงต่อไป

นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้

เล้ียงไก่ไข่ กล่าวว่า ท่ีผ่านมาวัตถุดิบในการ

เล้ียงไก่ไข่ปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทำาให้

ผู้เล้ียงแบกรับต้นทุนไม่ไหว จึงได้ประกาศขอ

ปรับเพ่ิมราคาไข่คละหน้าฟาร์มเป็นฟองละ 

3.00 บาท แต่เมื่อได้มีการหารือกับกรมการ

ค้าภายใน สมาคมท่ีเล้ียงไก่ไข่เข้าใจปัญหา

และผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

จากการปรับข้ึนราคาไข่ไก่เป็นอย่างดี จึงได้

ตกลงร่วมมือลดราคาไข่คละลงมาอยู่ท่ีฟอง

ละ 2.90 บาท จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย 

ท้ังน้ี หากราคาวัตถุดิบในการเล้ียงไก่ไข่ยังข้ึน

ต่อเนื่อง กลุ่มผู้เล้ียงไก่ไข่จะกลับมาหารือกับ

กรมการค้าภายในอีกคร้ัง

นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าจะนำาไปอภิปรายใน

มาตรา 151-152 พรรคเพื่อไทย รวบรวมข้อ

เท็จจริงหลายเรื่องท่ีจะอภิปรายให้ประชาชน

เห็นว่ารัฐบาลไม่สนใจไยดีต่อความเดือด

ร้อนของประชาชน ต้ังแต่ต้นปี 2565 การ

บริหารของรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ ซ้ำาเติม

ประชาชนท่ีกำาลังลำาบาก ทุกอย่างข้ึนราคา

หมด รัฐกลับไม่มีมาตรการดูแลประชาชน 

ดีแต่พูดไม่เคยทำาได้จริง บรรดาล่ิวล้อท่ีออก

มาปกป้อง พล.อ.ประยุทธ์ ทำาเพราะต้องการ

ปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง ไม่ได้หวังดีกับ

ประชาชน หากทำาเพ่ือประชาชนจริงควร

บอกให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออกหรือยุบสภา

ก็ได้ เพราะประเทศเดินไม่ได้แล้ว ประชาชน

ไม่ทนกับความล้มเหลวของรัฐบาลอีกต่อไป

ด้านนายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ แกนนำาเครือ

ข่ายไล่ประยุทธ์ (อ.ห.ต.) อดีต รมช.พาณิชย์ 

กล่าวว่า น่ีคือใบเสร็จท่ียืนยันอีกคร้ังหน่ึงว่า 

พล.อ.ประยุทธ์เข้าสู่อำานาจบริหารประเทศ

ภายใต้ระบบราชการ สร้างรัฐราชการ ซ่ึงไม่ได้

สะท้อนวิสัยทัศน์และขีดความสามารถในการ

แก้ปัญหาของคนเป็นผู้นำา ปัญหาโรคระบาด

ระดับวาระแห่งชาติ ทำากันได้แค่น้ีหรือ น่ีถ้าไม่

จนมุม ความไม่แตกออกมาคงเป็นวาระแห่ง

ชาติหน้า ไม่มีทางได้รู้ความจริงกันเสียที

“คนเป็นโควิด หมูเป็นอหิวาต์ แต่

การเมืองเป็นโรคห่ามาแล้วเกือบ 8 ปี และ

ห่ายังจะลงการเมืองอยู่แบบน้ี ไม่รู้จะอยู่ทำา

ห่าอะไรกัน” นายณัฐวุฒิกล่าว.

กรุงเทพฯ • วันที่ 13 ม.ค.65 

เจ้าหน้าที่ตำารวจกองกำากับการ 3 

กองบังคับการตำารวจสืบสวน

สอบสวนอาชญากร รมทา ง

เทคโนโลยี 4 (กก.3 บก.สอท.4), 

สภ.คูคต จ.ปทุมธานี และ สภ.แม่

วงก์ จ.นครสวรรค์ ร่วมกันจับกุม

ตัวนายพลณธี อายุ 40 ปี และ 

น.ส.ธนิวรรณ อายุ 28 ปี ตาม

หมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ใน

ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, 

โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง ร่วม

กันนำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง

ส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อัน

เป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิด

ความเสียหายแก่ประชาชน” ได้ที่

รีสอร์ตแห่งหนึ่งใน อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี หลังก่อเหตุร่วมกันใช้

เฟซบุ๊กบัญชี “เพชรภูมิ” โพสต์

ประกาศขายหม้อทอดไร้น้ำามันและ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในเพจ “Shopping 

online, ของใช้ราคาถูก ราคา

โรงงาน” หลอกลวงผู้เสียหายกว่า 

40 ราย ความเสียหายรวมกว่า  

2.4 ล้านบาท นำาตัวส่ง พงส.

สภ.คูคต ดำาเนินคดีตามกฎหมาย

โดยพฤติการณ์ของผู้ต้องหา

จะหลอกของในราคาถูก เมื่อได้

เงินจากผู้เสียหายแล้วก็จะปิด 

เฟซบุ๊กหนี จากนั้นก็สร้างเฟซ 

บุ๊กใหม่ขึ้นมาแล้วนำาไปหลอก

ลวงผู้เสียหายรายอื่นอีก โดย

จากการตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่

ปี พ.ศ.2559 ถึงต้นปี พ.ศ.2564  

ผู้ต้องหาทั้ง 2 รายเคยก่อเหตุใน

ลักษณะดังกล่าวมากว่า 30 คดี 

กระทั่งมาถูกจับกุมดำาเนินคดี

เมื่อเดือน ก.ย. ปี 63 และเดือน  

มี.ค.64 ทั้งนี้ นายพลณธียังมี

หมายจับอีก 19 หมาย น.ส.ธนิวรรณ

มีหมายจับอีก 17 หมาย.

รวบ2ผัวเมียแสบ

โพสต์หลอกขาย

หม้อทอดไร้น้ำามัน

อำานาจเจริญ • เมื่อเวลา 12.00 น. 

วันที่ 13 ม.ค.65 พ.ต.ท.พิสิษฐ์ 

รักษาพล พนักงานสอบสวน 

สภ.เมืองอำานาจเจริญ รับแจ้งมี

คนฆ่ากันตายและผูกคอตายรวม 

2 ราย ที่บ้านกุดปลาดุก ต.กุด

ปลาดุก อ.เมืองอำานาจเจริญ 

จ.อำานาจเจริญ ขอให้ไปตรวจสอบ

ด้วย เหตุเกิดเมื่อเวลา 20.30 น.  

ของวันที่ 12 ม.ค.65 ที่ผ่าน

มา จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบตามลำาดับชั้นและรีบรุดไป

ยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

สมาคมกู้ภัยอำานาจเจริญและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำานวนหนึ่ง 

ที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ ต.กุด

ปลาดุก อ.เมืองอำานาจเจริญ 

จ.อำานาจเจริญ พบผู้เสียชีวิต

รายแรก ทราบชื่อคือ นางแว่น 

เนินฝา อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 

205 หมู่ที่ 2 ต.กุดปลาดุก อ.เมือง

อำานาจเจริญ จ.อำานาจเจริญ 

สภาพศพนอนคว่ำาหน้าอยู่บนรถ

จักรยานยนต์ มีแผลถูกของมีคม

ฟันเข้าที่กลางหน้าผากเป็นแผล

ฉกรรจ์ และที่ท้ายทอยอีก 1 แผล 

เสียชีวิตคาที่ ห่างกันไปประมาณ 

300 เมตร ภายในกระท่อมนาพบ

ศพนายสปอร์ต เครือดี อายุ 55 ปี 

อยู่บ้านเลขที่ 171 ต.หนองสามสี 

อ.เสนางคนิคม จ.อำานาจเจริญ 

สภาพศพใช้เชือกไนลอนผูกคอ

ติดกับคานไม้ในกระท่อม ไม่พบ

บาดแผลตามร่างกาย มีเพียงรอย

เขียวช้ำาที่บริเวณลำาคอ เนื่องจาก

ถูกเชือกรัดนาน และขาดอากาศ

หายใจ เป็นสาเหตุที่เสียชีวิต 

เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ผู้

เสียชีวิตทั้ง 2 คนอาจมาตกลง

ปัญหาบางอย่างกันไม่ได้ ทำาให้

มีการทะเลาะวิวาท ทำาร้าย

ร่างกายกันจนฝ่ายหญิงเสียชีวิต 

และฝ่ายชายกลัวความผิดจึงไป

ผูกคอตายที่กระท่อม ซึ่งจะได้

สืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการ

เสียชีวิตทั้ง 2 คนให้ชัดเจนต่อไป 

มีรายงานว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 

2 คนลักลอบเป็นแฟนกัน โดยฝ่าย

ชายมีภรรยาอยู่แล้ว และเริ่มรู้ว่า

ฝ่ายหญิงจะตีตัวออกห่าง จึงนัด

มาตกลงทำาความเข้าใจกัน แต่ว่า

ไม่สามารถตกลงกันได้ เกิดการ

ทะเลาะวิวาท ฝ่ายชายเกิดความ

หึงหวง จึงใช้มีดที่ติดตัวมาฟันเข้า

ที่หน้าผากฝ่ายหญิงอย่างรุนแรง

เป็นแผลฉกรรจ์ และฟันซ้ำาเข้าที่

ท้ายทอยอีก 1 แผล จนล้มฟุบทับ

กับ จยย.ของตนเองเสียชีวิตคาที่ 

หลังจากฆ่ากิ๊กตายแล้วจึงไปผูก

คอตายที่กระท่อมนาหนีความผิด.

หนุ่มใหญ่หึงก๊ิกใช้มีดฟันดับผูกคอตายตาม

นครราชสีมา • ผู้ว่าฯ โคราช

สั่งฟันดำาเนินคดี 2 ข้อหา ร้าน

สละโสดจัดโปรหาคู่ลงโซเชียล 

ย้ำาการประกอบธุรกิจต้องรักษา

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

วันที่ 13 ม.ค.2565 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นางลีนา 

จังจรรจา หรือลีน่า จัง ได้ออกมา

โพสต์คลิปต่อว่าร้านอาหารแห่ง

หนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา มี

การจัดหาคู่ให้คนที่ไปเที่ยว โดย

ร้านอาหารดังกล่าวชื่อว่า ร้าน

สละโสด ซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดัง 

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครราชสีมา 

ได้มีการจัดโปรโมชั่นหาคู่ฟรีให้

คนมาเที่ยว โดยมีการโพสต์คลิป

นายแบบ นางแบบ แต่งกายนุ่ง

ชุดวาบหวิว ออกมาเต้นรำายั่ว 

ยวนกับลูกค้าภายในร้าน จน

กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล 

และทำาให้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุน

แน่นเต็มร้าน

ต่อมาเจ้าของร้านได้ออก

มาชี้แจงว่า คลิปดังกล่าวเป็น

คลิปเก่าตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม

ที่ผ่านมา โดยทางร้านได้จัดโปร

โมชั่นดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้าง

แจ้ง2ข้อหาร้านสละโสดจัดหาคู่

ความสนุกสนานให้กับลูกค้า และ

ได้ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการของ

สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งร้าน

ดังกล่าวมีเจ้าของเป็นนักธุรกิจชื่อ

ดังคนหนึ่งใน จ.นครราชสีมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ม.ค.

2565 ที่ศาลากลางจังหวัด

นครราชสีมา นายวิเชียร จันทร 

โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครราชสีมา ได้ เปิดเผยถึง

เรื่องดังกล่าวว่า หลังจากมี

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ภาพโปร

โมชั่นของร้านอาหารดังกล่าว 

ทางจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไป

ตรวจสอบ พบว่าคลิปภาพโปรโม

ชั่นของทางร้านจัดทำาขึ้นมาเมื่อ

ช่วงเดือนธันวาคมเพื่อเป็นการ

โปรโมตของทางร้าน ในเบื้อง

ต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้ง

ความดำาเนินคดีกับร้านอาหาร

ดังกล่าวแล้ว ในความผิดฐาน

ฝ่าฝืนคำาสั่งของคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากนี้ยังให้พิจารณาว่าการ

เผยแพร่ภาพนายแบบ นางแบบ 

ถอดเสื้อผ้าเต้นรำากัน มีความผิด

ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฐาน

เผยแพร่ภาพไม่เหมาะสมเข้าสู่

ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ เรื่องนี้ถือว่าเป็น

เรื่องที่ ไม่เหมาะสม ได้สั่งการ

ให้ทางฝ่ายปกครองอำาเภอเมือง

นครราชสีมาเข้าไปตรวจสอบ

พื้นที่และพูดคุยกับทางเจ้าของ

ร้าน ซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่

จัดทำาขึ้นเพื่อโปรโมตร้านในช่วง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่

ส่วนตัวมองว่ามีความไม่เหมาะ

สมในเรื่องของการไม่สวมหน้า 

กากอนามัย ตามประกาศของ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

เพราะฉะนั้นจึงให้มีการแจ้ง

ความดำาเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

และอีกข้อหาได้ ให้ไปดูในเรื่อง

การนำาเสนอข้อมูลที่ ไม่เหมาะ

สมลงในสื่ออินเทอร์เน็ต ตาม 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วย  

หากเข้าข่ายก็ให้ดำาเนิน

การแจ้งความดำาเนินคดีในข้อหา

นี้เช่นกัน โดยได้ทำาความเข้าใจ

กับทางร้านอาหารแห่งนี้แล้วว่า 

การประกอบธุรกิจจำาเป็นต้องดู

ในเรื่องความเหมาะสมเพื่อรักษา

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมด้วย.
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ชงเล� อนใช

นายอาคมกลาวอีกวา มาตรการ

คนละครึ่งนั้น ปจจุบันมีผู ไดสิทธิเดิม

ประมาณ 28 ลานคน โดยแนวทาง

การดําเนินมาตรการคนละครึ่งจะออก

มาเปนแพ็กเกจ พรอมกับการใหวงเงิน

เพิ่มเติมกับผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

จํานวน 14 ลานคน และกลุมเปราะบาง 

2 ลานคน พรอมกันในครั้งเดียว

อยางไรก็ตาม รมว.การคลังระบุ

วา ยังไมสามารถบอกไดวาขอสรุปที่

ไดจากการหารือในครั้งนี้ จะเสนอใหที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติใน

สัปดาหหนาทันหรือไม เพราะตองรอผล

การอนุมัติงบเงินกูกอน

ดานนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว                                                              

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน  

กลาวถึงกรณีท่ีมีขอเสนอใหออกมาตรการ

คนละครึ่งเฟส 4 ใหเร็วขึ้น วา เปนไปได

หมด ซึ่งตองประเมินอีกครั้งหนึ่ง เพราะ

อาจจะมีมาตรการอ� นก็ได 

เมื่อถามว่า มีการเสนอให้รัฐนํา

เงินลงไปอุดหนุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

นายสุพัฒนพงษกลาววา สศช.กําลัง

ติดตามในเรื่องนี้ และคาดว่าจะมีราย

ละเอียดออกมา ขณะนี้กําลังรวบรวม

ขอมูลจากทุกกระทรวงเพ� อสรางเศรษฐ 

กิจพื้นฐานไปสูทองถิ่นใหมากที่สุด  

วันเดียวกัน นายธนวรรธน พล                                                       

วิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคา 

ไทย และประธานท่ีปรึกษาศูนยพยากรณ

เศรษฐกิจและธุรกิจ เปดเผยวา ดัชนี

ความเช� อมั่นผูบริโภคประจําเดือน ธ.ค. 

2564 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 44.9 เปน 

46.2 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

เปนเดือนที่ 4 และอยูในระดับสูงสุดใน

รอบ 9 เดือนนับตั้งแตเดือน เม.ย.2564 

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใน

ปจจุบันปรับตัวดีขึ้นระดับ 28.5 มา

อยู่ที่ 30.0 และดัชนีความเชื่อมั่นใน

อนาคตปรับตัวดีขึ้นเชนเดียวกัน โดย

ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 52.7 มาอยูที่

ระดับ 53.8 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความ

เช� อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทําโดยรวม 

และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้

ในอนาคต อยูที่ระดับ 40.1, 42.7 และ 

55.7 เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย.2564 ที่อยู

ในระดับ 38.8, 41.4 และ 54.5

นายธนวรรธนกลาววา ปจจัยที่

ทําใหความเช� อมั่นดีขึ้นมาจาก ศบค.ผอน

ปรนมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อเป็นการ

รองรับมาตรการเปดประเทศตั้งแตวันที่ 

1 พ.ย. 2564 เปนตนไป เพ� อใหนักทอง

เที่ยวตางชาติ (ประเทศที่มีความเสี่ยง

ต่ํา) บินเขามาประเทศไทยโดยไมตอง

กักตัว แมวา ศบค.มีคําสั่งยกเลิก Test & 

Go และใหใชระบบกักตัว พรอมปดรับ

ลงทะเบียนนักทองเที่ยวรายใหมเขาไทย

ตั้งแตวันที่ 21 ธ.ค.2564-4 ม.ค.2565 

ก็ตาม ประกอบกับการตรึงราคาน้ํามัน

ดีเซลไมเกิน 30 บาทตอลิตร 

“กลุมตัวอยางมีความกังวลเกี่ยว

กับการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ยัง

คงเกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาย

พันธุ ใหม โอมิครอนที่มีการแพรระบาด

ในหลายประเทศ และเริ่มแพรระบาด

ในไทยหลังจากเทศกาลปใหม อาจสง

ผลกระทบในเชิงลบตอการฟนตัวของ

เศรษฐกิจไทยได โดยตองติดตามตัวเลข

จํานวนผูติดเชื้อใหมวาจะเพิ่มขึ้นมาก

นอยแคไหน แตคาดวาความเช� อมั่นใน

เดือน ม.ค.2565 จะยังคงลดลง และ

จะคอยๆ ปรับตัวดีขึ้นในเดือนตอไป 

โดยประเมินวาเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟน

ตัวตั้งแตไตรมาสที่ 2 และคาดการณ

เศรษฐกิจทั้งปโต 4% แบงเปนครึ่งปแรก 

2.5-3% และครึ่งปหลัง 5-.55%” นาย 

ธนวรรธนกลาว.

อํานาจรัฐ

โครงการคนละคร่ึงตนบอกวาเปนนโยบาย

ของรัฐบาล และปราศรัยไปวารัฐบาล

ทําอะไรไปบาง เชน นโยบายคนละครึ่ง 

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ไมไดบอกวาเปน

ผลงานของพรรค พปชร. 

พล.อ.ประวิตรยืนยันการปราศรัย

หาเสียงของพรรครวมรัฐบาลกันเองจะ

ไมทําใหเกิดปญหาในรัฐบาล ขอส� ออยา

มาถามเร� องนี้ สวนเร� องที่พรรคกาวไกล

ไปยื่นร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ถึงการปราศรัยของ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา เลขาธิการพรรคที่ จ.สงขลา 

อาจเขาขายทํานองสัญญาวาจะใหนั้น 

เร� องนี้ก็แลวแตกกต. ตนไมมีความกังวล

ในเร� องดังกลาว และ ร.อ.ธรรมนัสก็ไม

ไดวาอะไรเขา พูดเร� องคนจนคนรวยไม

เห็นจะมีสัญญาอะไรเลย และทางพรรค

ก็ใหฝายกฎหมายของพรรคดูแลวก็ไม

เปนอะไร 

ซักวา ร.อ.ธรรมนัสปราศรัยและ                                                          

แสดงทาทีตบกระเปาพรอมถามวาประ 

ชาชนจะเอาหรือไม พล.อ.ประวิตรกลาว

วา ผมไมรู ส� อตองไปถาม ร.อ.ธรรมนัส

ถามวาโคงสุดทายของการเลือก

ตั้งจะมีหมัดเด็ดอะไรทําใหพรรคชนะ

เลือกตั้ง หัวหนาพรรค พปชร.กลาววา 

ไมมี แลวแตประชาชนจะไปเลือกใคร 

สวนหมัดเด็ดอะไรนั้นไมมี  มีแตหมัดที่

ทํางาน เพราะทํางานทุกวันอยูแลว 

หัวหนาพรรค พปชร.กลาวถึงการ

เลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 9 กทม.วา จะลง

ชวยหาเสียงและปราศรัยหรือไม แลวแต

ทางพรรคจะพิจารณาวาจะดําเนินการ

อยางไร ตนก็พรอมปฏิบัติ 

สวนนายสัณหพจน สุขศรีเมือง 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค พปชร. 

กลาววา กรณีที่มีกลุมการเมืองเกาแก

กลาวอางถึงนโยบายลดภาระคาใชจาย

ใหกับประชาชนและฟนฟู เศรษฐกิจ 

พรอมกับอางอิงวาเปนสวนหนึ่งของผล

งานที่กลุมการเมืองของตนเองมีสวน

รวมนั้น ตนขอแนะนําใหหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมดังกลาว ซึ่งใชมาตลอดเวลา

กวา 30 ป โดยเฉพาะการคิดประดิษฐ

สร้างสรรค์วาทกรรมทางการเมืองเพื่อ

ยกตนขมผูอ� น

“หากใชเวลาในชวงที่คิดเร� องการ

สรางวาทกรรมทําลายผูอ� น เปลี่ยนแปลง

เป็นวิธีการคิดสร้างสรรค์เพื่อบริหาร

กระทรวงที่รับผิดชอบ ทําใหการบริหาร

งานมีประสิทธิภาพตามที่ ไดรับมอบ

หมายมีผลงานที่เปนประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชนน่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสม                                                   

กวา สิ่งสําคัญที่สุดคือพรรคไมเคยเคลม

นโยบายผลงานของพรรครวมรัฐบาล

ดวยกันมาเปนผลงานของตัวเอง” ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรค พปชร.ผูนี้ระบุ 

ขณะที่นายราเมศ รัตนะเชวง 

โฆษกพรรคประชาธิปตย (ปชป.) ใน

ฐานะผูอํานวยการการเลือกตั้งประสาน

งานสวนกลาง พรรค ปชป. กลาวถึงการ

เลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 1 จังหวัดชุมพร 

และเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 

วาขณะนี้อยูในชวงโคงสุดทายของการ

รณรงคหาเสียงเลือกตั้งซอมในทั้งสอง

เขต ในพื้นที่ผูสมัครจะเนนการเดิน

พบปะประชาชนควบคูไปกับการจัดเวที

ปราศรัย ซึ่งจะมีการจัดเวทีปราศรัยใน

วันที่ 14 ม.ค.นี้พรอมกันทั้งสองเขต จะ

มีแกนนําพรรคไปรวม เชน เวทีที่จังหวัด

ชุมพร จะมีนายจุรินทร นายบัญญัติ 

บรรทัดฐาน อดีตหัวหนาพรรค นาย

ไตรรงค สุวรรณคีรี อดีตรัฐมนตรี รวม

ขึ้นเวทีปราศรัย ทั้งสองเวทีก็ตองถือวา

เปนเวทีใหญปดทาย

‘สุเทพ’ ชี้สงขลา-ชุมพรเดือด

นายราเมศกลาววา พรรคการ 

เมืองบางพรรคยังใชอํานาจในการแทรก 

แซงเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ เพ� อบังคับ

ขมขูทั้งตัวเจาหนาที่รัฐและครอบครัว

ใหมีการเลือกผูสมัครของพรรคตน ทั้ง

สองเขตเรากําลังจับตามองอยางใกลชิด 

เหมือนกรณีที่มี ส.ส.ซึ่งเปนกรรมการ

บริหารพรรคขึ้นปราศรัยที่จังหวัดสงขลา 

แลวมีการปราศรัยในลักษณะสัญญา

วาจะให ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2561 

มาตรา 73 ที่หามมิใหผูสมัครหรือผู ใด

จูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ดวย

วิธีการสัญญาวาจะให เพราะมีการพูด

ชัดวาหากเลือกผูสมัครในวันขางหนา

จะมีการดูแลประชาชนในเรื่องเงิน

ทองเพราะมีเงิน เร� องนี้ กกต.สามารถ

สอบสวนไดทันที เพราะมีขาวปรากฏ

อยูทั่วไป และวินิจฉัยไมยาก เพราะผิด

กฎหมายชัดเจน หากไมผิดนั่นแสดงวา

ตอไปก็สามารถพูดจาในลักษณะวาจะให

เงินในวันขางหนาไดเพ� อจูงใจผูมีสิทธิ์ ก็

ตองฝากความหวังไวกับ กกต. การไดมา

ซึ่งประชาธิปไตยสุจริตทุกคนตองชวยกัน 

“ที่มีคนปราศรัยวาใหเลือกชาติ                                                             

ตระกูลดีและมีเงิน ตองยอมรับวาประ 

ชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด

สงขลา มีความรูสึกกับเร� องนี้มาก การ

ใชเร� องชาติตระกูลและความร่ํารวยมา

พูดเสมือนเปนการดูถูกประชาชน แบง

ชนชั้น นี่คือความปวดใจของประชาชน 

ถาเปนแบบนั้น เช� อวาลูกชาวบานอยาง

นายชวน หลีกภัย ไมมีทางไดเปน ส.ส. 

ไมมีทางไดเปนนายกรัฐมนตรี คนรวย

ที่บอกวาเขามาจะไมโกง  มีมากมายที่

เขามาแลวโกงสุดทายแมแผนดินก็ไมมี

อยู พรรคมีความมั่นใจในเขตเลือกตั้ง

ที่ 6 จังหวัดสงขลา รวมถึงเขตเลือกตั้ง

ที่ 1 จังหวัดชุมพร ชวงสุดทายของการ

รณรงคหาเสียงบุคลากรของพรรคลุย

เต็มที่จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 15 

ม.ค.” โฆษกพรรค ปชป.กลาว

อยางไรก็ดี น.ส.สุภาพร กําเนิดผล 

ผูสมัครเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 6 จังหวัด

สงขลา พรรค ปชป. ชี้แจงกรณีที่มีการ

หาเสียงใหเลือกผูสมัครที่มีฐานะร่ํารวย

ว่า ตนไม่ขอพูดถึงจะดีกว่า เนื่องจาก

แนวทางการหาเสียงของแตละพรรค

แตกตางกัน ตนก็มีแนวทางหาเสียงตน 

คือการแสดงความจริงใจ ไมโออวด และ

ใหเกียรติประชาชนทุกคน และไมอยาก

ใหตองมาแบงชนชั้นกัน

“การหาเสียงในชวงโคงสุดทาย

กอนจะถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 16 ม.ค. ยัง

คงเนนการเขาถึง พบปะพี่นองประชาชน

ในเขตเลือกตั้งใหมากที่สุด การลงพื้น

ที่เราเอาหัวใจไปมอบใหประชาชน เรา

แสดงใหเขาเห็นวาเราจริงใจ อาสาเขา

มาทํางาน และที่ผานมาก็มีประสบการณ

การทํางานดานการเมืองมาพอสมควร

แลว และเช� อวาหากไดรับความไววางใจ

จากพี่นองประชาชน เขต 6 จ.สงขลา 

ก็จะไมทําใหพี่นองประชาชนผิดหวัง” 

น.ส.สุภาพรกลาว

ดานนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) 

ปฏิเสธจะแสดงความเห็นถึงการหาเสียง

ของพรรค พปชร.และ ปชป.ที่มีการ

ตอบโต้กันเรื่องการใช้ โครงการคนละ

ครึ่งมาเปนนโยบายหาเสียงของพรรค

ตัวเอง 

สวนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.

คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจ

ไทย กลาวเพียงสั้นๆ วา รักกันไวเถิด 

วันเดียวกัน เฟซบุกเพจ “Suthep 

Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ)” 

ของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธาน

มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพ� อการปฏิรูป

ประเทศไทย (มปท.) ไดเผยแพรรายการ 

“คุยกับลุง” EP14 โดยนายสุเทพ กลาว

ชวงหนึ่งถึงการเลือกตั้งซอม ส.ส.สงขลา

และชุมพรวา เปนวันสําคัญของพี่นอง

ชาวชุมพรและสงขลา เพราะเปนวัน

ที่มีการเลือกตั้งซอมในพื้นที่ จ.ชุมพร 

เขต 1 และที่ จ.สงขลา เขต 6 ได

ติดตามสถานการณอยางใจจดใจจอวา

สถานการณทั้ง 2 จังหวัดที่จะมีการเลือก

ตั้งซอมจะเปนอยางไร ฟงวาที่ จ.ชุมพร 

สถานการณหนักหนาสาหัสเอาเร� องอยู 

เพราะวานายชุมพลไดสงหลานชายคือ

นายอิสรพงษ มากอําไพ (ตารท) เปนคน

ที่มีความรู จบปริญญาโทมาจากอังกฤษ 

กอนมาสมัคร ส.ส.ครั้งนี้เปนเลขานุการ

ของนายกองคการบริหารสวน จังหวัด

ชุมพร เปนคนหนุม มีความรู มีความ

สามารถ นายชุมพลรับรองคุณภาพวา

สามารถที่จะทํางานการเมืองรับใชพี่นอง

ชาวชุมพรแทนนายชุมพลได

“แตที่เปนเร� องยาก ก็เพราะพรรค

พลังประชารัฐไดสงคนเลือกตั้งในครั้ง

นี้ดวย สถานการณที่หนักหนาสาหัส

สําหรับนายชุมพล เพราะปรากฏตาม

ขาววาหัวหนาและเลขาธิการพรรคพลัง

ประชารัฐลงพื้นที่ลุยเอง ระดมสรรพ

กําลังประกาศครึกโครมวาแพไมไดนั้น 

ไมทราบวาที่บอกวาแพไมไดนั้นเขาจะ

ใชวิธีการอยางไร ทําไดแตเพียงสงเสียง

เชียรวา ลูกหมีสูๆ คิดวาพี่นองเขต 1 

จ.ชุมพรที่รักและสงสารนายชุมพล คง

ตองออกแรงกันมากเปนพิเศษ”

นายสุเทพกลาววา ในพื้นที่เขต 

6 จ.สงขลา ที่เปนการตอสูกันระหวาง

พรรค พปชร.และพรรค ปชป. โดยพรรค

ประชาธิปตยสงนางสุภาพร กําเนิดผล 

สวน พรรคพลังประชารัฐสงนายอนุกูล 

พฤกษานุศักดิ์ สถานการณรุนแรงดุเดือด

ไมนอยกวาจังหวัดชุมพร เขต 1

“ผมไมทราบวาในใจลึกๆ ของ

นายถาวร เสนเนียมนั้น ตั้งใจจะใหใคร

มาทําหน้าที่เป็น ส.ส.ในเขต 6 เพื่อ

สืบสานอุดมการณงานทางการเมืองของ

นายถาวร แตเช� อวาพี่นองประชาชนใน

เขต จ.สงขลาที่เคยทํางานรวมกับนาย

ถาวรมา คงเขาใจได รูกันในทีวานาย

ถาวรตั้งใจที่จะสนับสนุนใครมาทํางาน

การเมือง” นายสุเทพกลาว

กกต.ลงคุมเลือกตั้งเขม

ท่ีจังหวัดสงขลา นายธวัชชัย เทอด

เผาไทย กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), 

นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจํา

กรรมการการเลือกตั้ง, นายเริงศักดิ์ 

มหาวินิจฉัยมนตรี ผูเชี่ยวชาญประจํา

กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดิน

ทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพรอม

การเลือกตั้ง ส.ส.สงขลา เขต 6 เพ� อรับ

ฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียม

ความพรอมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง 

สถานการณการแขงขันของผูสมัคร 

นางพะเยีย ศิริโชติ ผอ.กกต.

ประจําจังหวัดสงขลา กลาววา ขณะท่ี

ไดรับเร� องรองเรียนใหตรวจสอบ 1 เร� อง

คือ กรณีท่ีพรรคกาวไกลขอใหตรวจสอบ

วา ร.อ.ธรรมนัส มีการปราศรัยเขาขายผิด

กฎหมายหรือไม ซ่ึงกระบวนการหลังจาก

น้ี จะดําเนินการตรวจสอบคํารองกอน

พิจารณาวาจะรับไวเปนคํารองหรือไม 

ที่จังหวัดชุมพร นายอิทธิพร บุญ

ประคอง ประธานกรรมการการเลือก

ตั้ง (ประธาน กกต.) พรอมคณะ ไป

ตรวจเยี่ยมสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดชุมพร เพ� อรับฟง

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

เพ� อเตรียมความพรอมสําหรับการเลือก

ตั้ง ส.ส.เขต 1 จังหวัดชุมพร ซึ่งทาง 

กกต.ชุมพร รายงานการหาเสียงแมเปน

ไปดวยความเรียบรอย แตมีการแขงขัน

ดุเดือด โดยเฉพาะการแขงขันของ 2 

พรรคใหญ พรรค ปชป.และพรรค พปชร.                                                                

แตจนถึงขณะนี้ยังไมมีคํารองเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งที่ ไมสุจริตและเที่ยงธรรม 

แต่เชื่อว่าหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จน่า

จะมีการย� นคํารองเขามาเร� อยๆ  

สวนความคืบหนาการเลือกตั้ง

ซอม ส.ส.เขต 9 หลักสี่-จตุจักร กทม.

นั้น นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี ผูสมัคร

เลือกตั้งซอม ส.ส.พรรคกลา ลงพื้นที่หา

เสียงตลาดและชุมชนยานชินเขต เขต

หลักสี่ ตั้งแตชวงเชาเดินทักทายพอคา

แมคาและพี่นองประชาชนที่ออกมาจับ

จายใชสอย พรอมปราศรัยใหความรูดาน

เศรษฐกิจ ซึ่งเปนจุดเดนของพรรคกลา 

ดานนางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ผู

สมัครเลือกตั้ง ส.ส.พรรคพลังประชา

รัฐ มอบหมายใหนายสิระ ขาวนุน ผู

ชวยเดินทางมารองเรียนตอ กกต.จาก

การใหสัมภาษณของนายอรรถวิชช ให

สัมภาษณในรายการเจาะลึกทั่วไทยทาง

ชอง 9 วา พรรคพลังประชารัฐน�าจะ

สงคนที่มีคุณภาพมากกวานี้มาลงสมัคร 

เขาขายการหาเสียงดวยลักษณะโจมตี 

ใสราย ปายสี ที่ถือกระทําผิดกฎหมาย

เลือกตั้งกรณีหาเสียงเลือกตั้ง วาดวย

การหลอกลวงใสรายดวยความเท็จ หรือ

จูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผู

สมัคร หรือพรรคการเมือง ตามมาตรา 

73 (5) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ วา

ดวยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือไม

พรรคเพ� อไทย (พท.) น.ส.ธีรรัตน                                                        

สําเร็จวาณิชย โฆษกพรรคเพ� อไทย กลาว

วา ในวันที่ 14 ม.ค. จะเปนการปราศรัย

ใหญครั้งแรกของนายสุรชาติ เทียนทอง 

ผูสมัครเลือกตั้งซอม ส.ส.กทม.พรรค พท. 

ในหัวขอ “ผูแทนฯ ในยุควิกฤต ความ

สําคัญของหลักสี่-จตุจักร บทบาทของผู

แทนฯ ในสภา-นอกสภา 17 ปแหงความ

หวัง ทําไมตองเพ� อไทยเทานั้น” มี นพ.ชล

น�าน ศรีแกว หัวหนาพรรค, นายสุทิน 

คลังแสง รองหัวหนาพรรค, นายการุณ 

โหสกุล ส.ส.กทม., นายอนุสรณ เอี่ยม

สะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรและทิศทางการเมือง พรอม

ดวยนายจาตุรนต  ฉายแสง สมาชิก

พรรค เขารวมการปราศรัยในครั้งนี้ ที่

ชุมชนเสนานิคม 2 ซอยพหลโยธิน 34 

ตั้งแตเวลา 18.00 น.เปนตนไป.

กทม.ติดเชื้อพุง

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวง

สาธารณสุข นพ.สุทัศน โชตนะพันธ 

ผอ.สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 

กรมควบคุมโรค แถลงมาตรการปองกัน

ควบคุมโรคโควิด-19 พื้นที่ กทม. วาการ

ติดเชื้อกระจายทุกกลุมอายุและทุกเขต 

ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหติดเชื้อสูงคือ 1.พื้นที่                                                              

เสี่ยงและแหลงชุมชนคือสถานที่ปด สวน

ใหญเปนรานอาหารกึ่งผับที่มีการระบาย

อากาศไมดี โดยพบผูติดเชื้อมากกวา 5 

รายในทุกคลัสเตอร และที่เริ่มพบมาก

ขึ้นคือหอพักนักศึกษาและแฟลตตํารวจ

ที่มีความแออัด และ 2.กลุมที่สัมผัสผู 

ปวยยืนยันหรือพบผูปวยยืนยัน

ขณะนี้ กทม.มีการระบาดและ

แนวโนมตัวเลขเพิ่มขึ้น โดยกลุมที่มี

ความเสี่ยงสูงคือ 1.รานอาหารกึ่งผับ ซึ่ง

รานที่เปดไดนั้นจะผานการประเมินและ

ไดรับใบรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

รวมกับ กทม.จัดทีมเคล� อนที่เร็วลงพื้นที่

สุมตรวจมาตรฐาน SHA+ และ COVID 

Free Setting หากเปนไปตามขอรอง

เรียนจะใหปดปรับปรุง  แตถาเกิดเปน 

กลุมกอนหรือเกิดซ้ําก็กําลังพิจารณาวา

อาจจะเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน

2.กลุมบุคลากรทางการแพทย 

และดานหนา สวนใหญรับเชื้อจาก

ชุมชนและบุคคลใกลชิด ไมไดรับเชื้อ

จากการเขารับบริการของผูปวย สวน

ใหญไดรับวัคซีนเข็ม 3 แลว อาการจึง

ไมรุนแรง และสถานการณยังไมถึงขั้น

กระทบการรักษาพยาบาล โดยคณะ

กรรมการโรคติดตอกทม.ไดทําจดหมาย

ไปยังสถานพยาบาลทุกแหง เนนย้ําให

เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลผูปวย

สงสัย เน� องจากไมอยากใหมีการติดเชื้อ

ในสถานพยาบาล และ 3.กลุมผูมีประวัติ

สัมผัสผูปวยยืนยัน อยางไรก็ตาม ตัวเลข

การติดเชื้อใน กทม.ที่เพิ่มขึ้นมายังมา

จากผู้อาศัยแถบปริมณฑล เมื่อป่วย

แลวพยายามเขามารักษาใน กทม. และ

บริษัทหางรานรอบๆ กทม. ที่มีสัญญา

ดูแลรักษาสถานพยาบาลเอกชน ก็จะมีผู

ปวยกลุมนี้เขามาใน กทม.ดวย

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก

ของกทม. พรอมดวย นพ.สุขสันต กิตติ

ศุภกร ผอ.สํานักการแพทย, พญ.ปานฤดี 

มโนมัยพิบูลย ผอ.สํานักอนามัย แถลง

ขาวออนไลนเตรียมความพรอมรับมือ

สถานการณ โควิด-19 ระลอกใหมใน

พื้นที่กรุงเทพฯ

ร.ต.อ.พงศกรกลาววา สถานการณ

การแพรระบาดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและ

ทรงตัว ภาพรวมผูปวยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ มี

ผูปวยเพ่ิม 790 ราย ขณะท่ี กทม.ลงพ้ืนท่ี

ตรวจหาเช้ือโควิดเชิงรุกอยางตอเน� องวัน

ละกวา 4,000 ราย ไมรวมท่ีตรวจใน รพ. 

และท่ีประชาชนไปตรวจเอง พบอัตราการ

ติดเช้ือรอยละ 1-2

อยางไรก็ตาม กทม.มีการเฝาระวัง                                           

และติดตามสถานการณอยูตลอดเวลา                                                    

การแพรระบาดของเช้ือโควิดในรอบน้ี                                                      

แบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 1.การแพร 

ระบาดจากชุมชน ซ่ึงติดเช้ือจากการไป

รวมสังสรรคในชุมชน และ 2.การแพร 

ระบาดจากร้านอาหารท่ีขายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล สามารถน่ังด� มในรานได ซ่ึง

มีการพูดคุยและใชเวลาอยูในรานอาหาร

นานข้ึน ซ่ึงรานอาหาร สถานประกอบการ

ท่ีสามารถเปดทําการได จะตองดําเนิน

การตามมาตรการปองกันโควิดอยางเขม

งวด 100% และสถานประกอบการท่ีปรับ

เปนรานอาหารตองไมจัดพ้ืนท่ีสําหรับเตน 

โดยรานจะตองผานมาตรฐาน SHA+ หรือ 

Thai Stop Covid 2 Plus ซ่ึงย� นอนุญาต

ผานเขตภายในวันท่ี 15 ม.ค.น้ีเทาน้ัน หาก

ผานมาตรฐานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

แลวสามารถเปดใหบริการไดเลย  

นอกจากนี้ กทม.ไดเตรียมความ

พร้อมเรื่องเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด

ทั้งหมด 10,000 เตียง ขณะนี้ผูครอง

เตียงรอยละ 18.59 หรือประมาณ 1,700-

1,800 เตียง ทั้งนี้ หากสถานการณ

จําเปนตองขยายเตียง กทม.สามารถเพิ่ม

เตียงไดอีกถึง 20,000-30,000 เตียง เชน

ที่ รพ.บางขุนเทียน, รพ.สนามเอราวัณ 1 

และเอราวัณ 2 

ร.ต.อ.พงศกรกลาวอีกวา การ

ระบาดในรอบนี้ อัตราผูปวยหนักไมเทา

รอบที่ 1-4 ที่ผานมา สวนหนึ่งเน� องจาก

ประชาชนไดรับวัคซีนแลว ปจจุบัน

กรุงเทพฯ มีผู ไดรับวัคซีนเข็ม 1 รอย

ละ 120, เข็มที่ 2 รอยละ 111 และเข็ม

ที่ 3 รอยละ 25 กทม.เรงฉีดวัคซีนเข็ม

บูสเตอร หรือเข็ม 3 ใหประชาชนมาก

ขึ้น ขณะนี้ กทม.มีจุดฉีดวัคซีน 101 จุด 

จะพยายามขยายจุดเพิ่มขึ้น ประชาชน

สามารถจองคิ วฉีดวัคซีนผ านแอป 

QueQ ได เร็วๆ นี้จะเปดจุดฉีดใหญๆ 

ตามศูนยการคา

ขณะที่แอสตราเซนเนกาเปดเผย

วา ตลอดเดือนธันวาคม บริษัทไดสงมอบ

วัคซีนปองกันโควิด-19 (ChAdOx1-S 

[Recombinant]) จํานวนกวา 15 ลาน

โดส ใหกับกระทรวงสาธารณสุข รวม

ยอดสงมอบวัคซีน ณ ปจจุบันครบ

จํานวน 61 ลานโดส ตามแผนการจัดหา

วัคซีนใหกับประเทศไทย ทั้งนี้ แอสตรา

เซนเนกาจะทําการจัดหาวัคซีนเพิ่มอีก

จํานวน 60 ลานโดส ใหแกประเทศไทย

สําหรับใช ในการกระตุนภูมิคุมกัน โดย

จะทําการทยอยสงมอบในป 2565 ตาม

สัญญาการจัดซื้อวัคซีนที่แอสตราเซน

เนกาและรัฐบาลไทยไดรวมลงนามเม� อ

เดือนกันยายนที่ผานมา

ท้ังน้ี ฝายประชาสัมพันธของแอส 

ตราเซนเนการายงานขอมูลใหมจากการ

ทดลองแสดงใหเห็นวา หลังจากการฉีด

วัคซีนของแอสตราเซนเนกาเปนวัคซีน

กระตุนเข็มท่ีสามเพ่ิมการตอบสนองของ

แอนติบอดีตอเช้ือไวรัสสายพันธุเบตา เดล

ตา แอลฟา และแกมมา การวิเคราะห

เพ่ิมเติมยังแสดงใหเห็นถึงการตอบสนอง

ของแอนติบอดีท่ีเพ่ิมข้ึนตอไวรัสสายพันธุ

โอมิครอนหลังจากไดรับวัคซีนกระตุนเข็ม

ท่ีสามอีกดวย โดยการทดลองน้ีสังเกต

ผลลัพธในผูท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

โควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาหรือ

วัคซีน mRNA มากอน.

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

คุณแม่วิไล สอาดโฉม
(เจ้าภาพ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร (ศาลา ๑)

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

วันเสาร์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม (รอบที่ ๑)
เวลา ๑๘.๐๐ น.  สวดพระอภิธรรม (รอบที่ ๒)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น พิธีกงเต็ก

วันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีฌาปนกิจศพ 

ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

จึงขอกราบเรียน และเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
เจ้าภาพขออนุญาตงดรับพวงหรีด

และขอเชิญท่านร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลราชวิถีทางธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 

เลขที่บัญชี .๕๑-๒๑๖๓๒๒-๑ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ชางศึกชุดแชมปอาเซียนพบ ‘บิ๊กตู’

ทําเนียบฯ • เม� อวันที่ 13 ม.ค. ที่หองสีมวง ตึกไทยคูฟา 

ทําเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน รัชกิจประการ รมว.การทองเที่ยว

และกีฬา นํานักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดแชมปเอเอฟเอฟ ซูซูกิ 

คัพ 2020 เขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม โดย พล.อ.ประยุทธ ไดขอบคุณทุกคนที่

สรางรอยยิ้มใหกับคนไทย และใหกําลังใจนักกีฬาทุกคน พรอม

กับระบุวาสิ่งสําคัญคือน้ําใจนักกีฬา รูวาแกลงเตะขาเราลมก็

ปลอยไป ไมอยางนั้นคนดูจะไมสนุก นอกจากนี้ ยังไดสอบถาม

ถึงอาการบาดเจ็บของนักฟุตบอลและแสดงความหวงใยดวย 

หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ ไดรับมอบเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย

สีเขียว และเซลฟรวมกับนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยอยางเปน

กันเอง กอนที่จะมอบของที่ระลึกใหกับนักกีฬาฟุตบอลที่เขาพบ 

ขณะที่นายชนาธิป สรงกระสินธ ใหสัมภาษณภายหลังเขาพบ

วา พยายามจะไปบอลโลกใหได แตตองมีผูสนับสนุนทั้งภาครัฐ

และเอกชน และยอมรับวาอยากไปใหไดในยุคที่ตนเองยังเลน

อยู แมวามันจะยาก แตพวกเรานั้นทําได 

กพต.เรงแกจนจังหวัดชายแดนใต

ไทยโพสต • เม� อวันพฤหัสบดี ที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะ

กรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาค

ใต (กพต.) เปนประธานการประชุม กพต. ครั้งที่ 1/2565 

เพื่อพิจารณาและรับฟังความคืบหน้าการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต ของสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยในที่ประชุม 

พล.อ.ประวิตรไดเนนย้ําการทํางานใหยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง และกําหนดใหป 65 เปนปแหงการแกปญหาความ

ยากจน และรับทราบความสําเร็จการดําเนินงานแกปญหาการ

วางงานของแรงงานที่กลับจากตางประเทศเน� องจากภาวะโค

วิด-19 สามารถแกปญหาแรงงาน ระยะที่ 1 ได 3,748 คน, 

ระยะที่ 2 ได 11,257 คน และระยะที่ 3 กําลังดําเนินการ

ภายในมีนาคม 65 โดยตั้งเปาไว 5,000 คน สั่งการใหกระทรวง

แรงงาน รวมกระทรวงการตางประเทศ ทบทวนและปรับปรุง

ระเบียบกฎหมายการทํางานตางประเทศใหทันสมัย รองรับการ

ทํางานหลังโควิด-19

สั่งเฝาระวังมิจฉาชีพซ้ําเติมประชาชน

กรุงเทพฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปดเผยวา นายกรัฐมนตรีไดกําชับใหหน�วย

งานที่เกี่ยวของ ทั้งกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม (ดี

อีเอส) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เฝาระวังการฉอโกงทาง

อินเทอรเน็ต เว็บไซตและเอสเอ็มเอสตางๆ ซึ่งมิจฉาชีพใน

ปจจุบัน จะมีรูปแบบหลอกลวงใหมๆ เพ� อฉวยโอกาสแสวงหา

ประโยชนจากสถานการณที่มีการแพรระบาดโควิด-19 และ

ล่าสุดจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์

ประกาศจางเด็กเอ็นฯ โดยตองเปนผูที่ติดเชื้อโควิดเทานั้น 

การกระทําลักษณะดังกลาวเขาขายเปนการฉอฉลประกัน

ภัย และอาจเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายอ� นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ไดดําเนินการเขาตรวจสอบขอเท็จจริงอยาง

เรงดวน พรอมตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบการกระทําความผิด

จะดําเนินการตามกฎหมายตอไป การกระทําดังกลาวนอกจาก

จะมีความผิดตอกฎหมายแลว ยังเปนการซ้ําเติมสถานการณ

การแพรระบาดโควิด-19 ในปจจุบันดวย

ไทย-ญี่ปุนลงนามหุนสวนทางพลังงาน

ทําเนียบฯ • เม� อวันพฤหัสบดี ที่ทําเนียบรัฐบาล นายฮากิอูดะ 

โคอิจิ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม

ญี่ปุน เขาพบ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรี

ไดรวมเปนประธานในการลงนามบันทึกความรวมมือวาดวย

การเปนหุนสวนทางพลังงานระหวางกระทรวงพลังงานกับ

กระทรวงเศรษฐกิจฯ โดยมีนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปนผูลงนามฝายไทย และ

นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจฯ เปน

ผูลงนามฝายญี่ปุน ซึ่งมีเนื้อหาเพ� อสงเสริมความรวมมือดาน

พลังงานระหวางไทยและญี่ปุน โดยใหความสําคัญกับการ

เปลี่ยนผานดานพลังงานของโลกจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล

เปนการใชพลังงานสะอาด


